
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลนครขอนแก่น 
ครั้งที่  7/2565 

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565  เวลา 13.30 น. 
ณ  ห้องประชุมนครเป็งจาล อาคารป้องกันฯ ชั้น 2 เทศบาลนครขอนแก่น  

ผู้มาประชุม 

1. นายธีระศักดิ ์ ฑีฆายุพันธุ์  นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น       ประธานที่ประชุม 
2. นายมนตรี  สิงหปุณณภัทร  รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น  
3. นายบุญฤทธิ์  พาณิชย์รุ่งเรือง  รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น  
4. นางอรอนงค์  แสวงการ  รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
5. นายณัฐกร  ศรีนวกุล   เลขานุการนายกเทศมนตรี 
6. นายธนกฤษ  ลิ้มติยะกุล  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
7. นายพันธ์ศักดิ ์ ศรีเรือง   เลขานุการนายกเทศมนตรี 
8. นางกฤษณา  แสนสอาด  รองปลัดเทศบาลนครขอนแก่น 
9. นางอารีย์  สุรารักษ์   รองปลัดเทศบาลนครขอนแก่น 
10. นายภาษิต  ชนะบุญ   รองปลัดเทศบาลนครขอนแก่น 
11. นางทิมาพร  จันทรถง   ผู้อ านวยการส านักการคลัง 
12. นางนัชชา  ศรีโนนชัย  ผู้อ านวยการส่วนพัฒนารายได้ 
13. นายทศพล  วงศ์อาษา  ผู้อ านวยการส านักช่าง 
14. นายกวี  ศิริชาติวาปี  ผู้อ านวยการส่วนสุขาภิบาลฯ 
15. นายธวัชชัย  วนาพิทักษ์กุล  ผู้อ านวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างฯ 
16. นางสาวศิริกัลยา โพธิจันทร์  ผู้อ านวยการส านักสาธารณสุขฯ 
17. นางสาวสมพร ชัยอยุทธ์  ผู้อ านวยการส่วนบริการสาธารณสุข 
18. นายทัศนัย  ประจวบมอญ  ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมการสาธารณสุข 
19. นายมานพ  ช่องตะคุ   ผู้อ านวยการส านักการศึกษา 
20. นายศรัณย์  เปานาเรียง  ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาฯ 
21. นางอินทิรา  ฆารเจริญ  ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
22. นางวทัญญุตา ธวัชโชติ   ผู้อ านวยการส่วนสังคมสงเคราะห ์
23. นายพัฒนา  ยอดสะอึ  ผู้อ านวยการสถานศึกษา รร.ท.สวนสนุก 
24. นางสาวประภาพร อินทร์แสง  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา รร.ท.สวนสนุก 
25. นางสาวมันทนา ไทธานี   รองผู้อ านวยการสถานศึกษา รร.ท.สวนสนุก  
26. นางรินทร์ลภัส เบ้าเงิน   รองผู้อ านวยการสถานศึกษา รร.ท.สวนสนุก 
27. นายสันตีรณะ นามวงษา  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา รร.ท.วัดกลาง 
28. นางยุภาพร  โฆษิตพิมานเวช  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา รร.ท.วัดกลาง 
29. นายเฉลิมศักดิ ์ ภารดิลก   รองผู้อ านวยการสถานศึกษา รร.ท.วัดกลาง 
30. นายอนุวัฒน์  ธาตุไพบูลย์  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา รร.ท.วัดกลาง  
31. นางสาวชุตินธร หัตถพนม  ผู้อ านวยการสถานศึกษา รร.ท.คุ้มหนองคู  
32. นางสุพัตรา  โถบ ารุง   รองผู้อ านวยการสถานศึกษา รร.ท.คุ้มหนองคู 
33. นายวีระพงษ ์ กองพรม   รองผู้อ านวยการสถานศึกษา รร.ท.บ้านโนนทัน 
34. นายทวีศักดิ์  พรมมงคล  ผู้อ านวยการสถานศึกษา รร.ท.บ้านหนองใหญ่ 
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35. นางรินทนา  พงษ์เสนา  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา รร.ท.บ้านหนองใหญ่  
36. นายยุทธศักดิ์ ไชยสีหา   ผู้อ านวยการสถานศึกษา รร.อนุบาลสาธิตฯ (โนนหนองวัด) 
37. นายประชารัตน์ โนนทนวงษ์  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา รร.อนุบาลสาธิตฯ(โนนหนองวัด) 
38. นางสาวทัศณ ี นุชนวลรัตน์  ผู้อ านวยการสถานศึกษา รร.ท.บ้านโนนชัย 
39. นายอังคาร  ชัยสุพรรณ  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา รร.ท.บ้านโนนชัย  
40. นางวาสนา  แม้นญาต ิ  ผู้อ านวยการสถานศึกษา รร.ท.บ้านหนองแวง 
41. นายกมลพงษ ์ ทองดีนอก  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา รร.ท.บ้านสามเหลี่ยม 
42. นางนิรมล  ศิริหล้า   ผู้อ านวยการสถานศึกษา รร.ท.บ้านตูม 
43. นางสาวจินตนา ภูจอมจิตร  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา รร.ท.บ้านตูม 
44. นายพินิจ  จันทร์งาม  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา รร.ท.บ้านตูม 
45. นางบุญยนุช  บุญปัญญาวัฏ  ผู้อ านวยการสถานศึกษา รร.ท.บ้านศรีฐาน 
46. นางสาวสายสุดา ฤทธิยงค์   รองผู้อ านวยการสถานศึกษา รร.ท.บ้านศรีฐาน  
47. นางสาวฐิติรัตน์ ศิริชานนท์  หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 
48. นางสาวอมรา โกศลสุรภูมิ  หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา 
49. นางสาวสุกาญจนา อาจวงษา  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
50. นางสาวจารุณี พงพุทธา  หัวหน้าฝ่ายกิจการคณะผู้บริหาร 
51. นางสุภาพร  สุรัตพิพิธ  หัวหน้าฝ่ายทะเบียนราษฎรฯ 
52. นางนุชนภา  ขันธ์เครือ  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ 
53. นางมันฑิกา  ไชยพรหม  หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ  
54. นางสาวศิวาพร  ปานเพชร  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานขนส่ง 
55. นางฐิติญาพัณ พีระธันยากานต์  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ   
56. นางสาวราวดี มูลมาตร   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
57. นางวิภาวดี  เตียวยืนยง  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
58. นางสาวชนกานต์ ปัดทุมมา  ผู้จัดการสถานธนานุบาล แห่งที่ 1 
59. นางสุวิมล  วิคแมน   ผู้จัดการสถานธนานุบาล แห่งที่ 2 
60. นางสาวมัลลิกา ทองก้านเหลือง  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
61. นางสาวกนกรจ ชัยนิติกุล  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร  
62. นายชัชชัย  วันเทาแก้ว  รก.หัวหน้าฝ่ายบุคลากรทางการศึกษา 
63. นางผกาสร  ไขกัณหา  หัวหน้าฝ่ายผลประโยชน์ 
64. นางสาววัฒนา สีคาม   หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
65. จ่าเอกปรชาติ แสนบน   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
66. นางรวิกานต ์ กุนโฮง   หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
67. นางอนรรฆอร พรมม ี   หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน 
68. นายกมลศักดิ ์ แก้วมาตย์  หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
69. นางปิยะนุช  ปัญจพรรค์  หัวหน้าฝ่ายการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
70. นายมาโนชช  ธาดาจิตติกร  หัวหน้าฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกล 
71. นายคมสันต์  สอนไว   หัวหน้าฝ่ายจัดการคุณภาพน้ า 
72. นางสาวจิรานิตย์ อรรคนิตย์  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
73. นางสาวกฤษณา ภูพลผัน   หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ 
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74. นางสาวสุวรรณรัตน์ ครุตรารักษ ์  หัวหน้าฝ่ายควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
75. นางภคอร  ทองสุข   รก.หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข 
76. นางนิภาธร  พงศาปาน  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค 
77. นางวรรณภา  เกียงแก้ว  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข 
78. นางสาววันชนกน์ บริกูล   รก.หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 
79. นายเดชาชัช  สายเมธางกุร  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานสาธารณสุข 
80. นางสุธาสินี  แม้นญาต ิ  รก.หัวหน้าฝ่ายกิจการโรงเรียน 
81. นางสุพัตรา  ตาลดี   หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ 
82. นายวัชรินทร์  ตราชู   ฝ่ายวิชาการ 
83. นางสมร  ค าพิชชู   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
84. นางเมธินี  สุดเสนาะ  หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ 
85. นางสาวสุวนันท์ สีดาเหลา  รก.หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน 
86. นางสาวจรินทร์ญา สุทาวัน   หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
87. นายกาญจน์  วันนุประธรรม  หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
88. นางสาวนงรักษ ์ ชุมพล   หัวหน้าฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ 
89. นางอัศรา  เอกวิเศษ  หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 
90. นายเฉลิมภพ  คงกุทอง   หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม 
91. นายสาธิต  สงวนทรัพย์  หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
92. นายประจวบ  สารกุล   รก.ฝ่ายบริหารศูนย์บริการผู้ด้อยโอกาส 
93. นายวงศ์ธวัฒน์ ทองป้อง   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. จ.อ.นิตินัย  แก้ววิเศษ  นักจัดการงานเทศกิจช านาญการ 
2. นางสาวอโนมา ไชยพรหม  ผช.นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
3. นางณัฐญา  แสนพงษ์  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
4. นางสาวสุกัญญา มุกดาศร   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
5. นางอัจฉราวรรณ กองพล   นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 
6. นางสาวทิพวรรณ แก้วกล้าหาญ  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
7. นางสาวชลียา  ใยแก้ว   นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ 
8. นางกัลยา  เทพศิลา   นักวิชาการคลังช านาญการ 
9. นางศิริวรรณ  เบ้าเที่ยง   นักวิชาการคลังช านาญการ 
10. นายวิฑูรย์   สุขแสงประยูร             นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ  
11. นายเขมนันท์   บัวทองจันทร์   ผู้ช่วยนายชั่งเขียนแบบ  
12. นางรุ่งทิพย์   เจริญเพชรกุล   นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
13. นางเนตรนภา  คลังสิน    นักวิชาการศึกษาช านาญการ  
14. นายติง   นามมนทา  ผช.นักวิชาการวัฒนธรรม 
15. นางสาวนันท์ธิดา  เสโส   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
16. นางลักษณา   สุขศรี    เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
17. นางกานต์พิชชา  มะนิยม    นักพัฒนาชุมชนช านาญการ   
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เริ่มประชุมเวลา  13.30  น.  

เมื่อที่ประชุมพร้อม นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ประธานที่ประชุม  
กล่าวเปิดการประชุม เวลา 13.30 น. และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้   

ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
เรียนท่านรองนายกเทศมนตรี  ท่านปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน ผู้บริหาร

สถานศึกษา พี่น้องพนักงานพี่น้องครูที่รักทุกท่านนะครับ วันนี้ประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน 
ครั้งที่ 7 ในวาระแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วันนี้มีวาระของลูกนักเรียนด้วยก็จะได้เริ่มก่อนแต่ว่าในเรื่องแรก
ที่จะแจ้งให้ทราบ เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมมาก ด้วยนางนภัสกร ไชยวงษา อดีตเคยเป็นพนักงานของเทศบาลเรา
เมื่อก่อนอยู่กองวิชาการฯ ตอนนี้ย้ายไปรับต าแหน่งเป็นหัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ เทศบาลต าบล
เมืองเก่า มีจิตศรัทธาตั้งใจอยากจะท าบุญก็เลยมอบเงินให้กับเทศบาลนครขอนแก่น เพ่ือจะเป็นทุนการศึกษา
ให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จ านวนทั้งสิ้นเป็นเงิน 200,000 บาทถ้วน และเป็นไปตามความต้องการและ
ตั้งใจของเจ้าของเงินนะครับ เขาจัดท ามาทั้งหมดใส่ซองมาเรียบร้อย 9 โรงเรียน เราก็บอกว่ามี 11 โรงเรียน 
อีก 2 โรงเรียนก็ไม่ว่ากันนะครับ หรือจะยังไง หรือ 9 โรงเรียนแบ่งให้อีก 2 โรงเรียน เดี๋ยวไปถามเขาดูแล้ว
กันนะว่าทั้ง 9 โรงเรียนเขาจะแบ่งให้อีก 2 โรงเรียนที่เหลือได้ไหม ตามวัตถุประสงค์ก็คือ 9 โรงเรียน แต่ว่า
ต่อหน้า 11 โรงเรียนก็รู ้สึกแปลก ๆ อยู่ จะลองถามดูว่า 9 โรงเรียนยินดีแบ่งส่วนให้ไปอีก 2 โรงเรียนจะ
เป็นไปได้ไหม  

นางนัชชา ศรีโนนชัย    ผู้อ านวยการส่วนพัฒนารายได้ 
เขาก็ขออนุญาตไปถามเจ้าของทุนก่อนนะคะ  

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะ เราก็พยายามแล้วนะครับ ก็น าเรียนให้ทราบ 9 โรงเรียนมีดังนี้ จัดใส่ซองมา

เรียบร้อย มอบโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 30,000 บาท โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ 30,000 บาท 
โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู 20,000 บาท โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน 20,000 บาท โรงเรียนเทศบาลบ้าน
ศรีฐาน 20,000 บาท โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม 20,000 บาท โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง 20,000 บาท  
โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย 20,000 บาท และโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 20,000 บาท ให้ทั้ง 9 
โรงเรียนนี้หลังจากได้ข้อยุติก่อนนะว่าเขาตกลงหรือไม่ที่จะให้ปันส่วนให้กับ 11 โรงเรียน ถ้าไม่ตกลงก็จบที่ 9 
โรงเรียน ทั้ง 9 โรงเรียนต้องปฏิบัติดังนี้นะครับ ไปคัดกรองนักเรียนที่เหมาะสมที่จะได้รับทุนว่ามีกระบวนการ
อย่างไรและมอบใครบ้าง มอบเมื่อไหร่อย่างไร และท ารายงานกลับมาที่นายกฯ นะครับ ส านักการศึกษาท า
เป็นบันทึกให้ผมลงนาม เพ่ือแจ้งกลับไปยังเจ้าของทุนพร้อมกับใบประกาศขอบคุณให้กับเจ้าของเงินได้รับทราบ 
ก็อนุโมทนาสาธุกับคุณนภัสกร ไชยวงษา ด้วยนะครับ ต้องขอบคุณเป็นอย่างสูง เรื่องที่ 2 แจ้งเพ่ือทราบเมื่อตอน
ใกล้เที่ยงมี 2 ครอบครัวที่มีจิตศรัทธาแรงกล้ามากเดินขึ้นมาหาก็ท่านหนึ่งก็คือคุณชัยพลพัฒน์  อดีตประธาน
ชุมชนเจ้าพ่อเกษม และมากับอีกครอบครัวหนึ่ง ทั้ง 2 ท่านมาบอกว่ามีจิตศรัทธาตั้งใจอย่างแรงกล้า อยากจะ
ท าบุญถวายเจ้าพ่อหลักเมือง โดยอยากให้เจ้าพ่อหลักเมืองได้ท าให้เมืองขอนแก่นเจริญรุ่งเรือง เลยตั้งใจจะ
ถวายโต๊ะจีนให้กับเจ้าพ่อหลักเมืองใน 100 โต๊ะ ก็ถามว่าโต๊ะละประมาณเท่าไหร่ ท่านก็บอกโต๊ะละประมาณ 
3,000 บาท จึงเตรียมการคุยกันในเบื้องต้นอย่างนี้ว่าถ้าจะถวายอย่างนี้ ก็ใช้โอกาสที่เรามีสมโภชศาลหลักเมือง
ช่วงวันที่ 3 - 5 ธันวาคม 2565 น่าจะใช้ช่วงนั้นและก าหนดกรอบคร่าว ๆ ให้ทางท่านไปพิจารณา คือวันที่ 3 
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ธันวาคม 2565 มีบวงสรวงโดยฝ่ายของพราหมณ์ ส านักพระราชวัง ก็จัดโต๊ะจีนมา 2 โต๊ะที่เจ้าพ่อหลักเมือง
หนึ่งโต๊ะ หลักเมืองจ าลองอีกหนึ่งโต๊ะ แล้วก็บอกกล่าวท่านว่าจะถวายทั้งหมด 100 โต๊ะ บอกกล่าวบวงสรวง 
ท่านตรงนั้นและคืนวันที่ 5 ธันวาคม 2565 หลังจากเช้าวันที่ 5 ธันวาคม 2565 ใส่บาตรเสร็จแล้วก็รีบเคลียร์
สถานที่เก็บของให้เรียบร้อย เพ่ือเคลียร์พ้ืนที่ให้เขามาตั้งโต๊ะจีนและจัดเลี้ยงพ่ีน้องประชาชนตามที่จะเชิญมา 
ถ้าโต๊ะละ 8 ที่ จ านวน 100 โต๊ะก็ประมาณ 800 ที่ ก็คงจะเชิญส่วนหนึ่งในของเทศบาล ส่วนหนึ่งก็เป็นชุมชน 
ส่วนหนึ่งก็พ่อค้าประชาชนมาร่วมทานเลี้ยงกันในเย็นวันที่ 5 ธันวาคม 2565 ซึ่งเราก็รับปากว่าถ้าจัดในช่วง
สมโภชเราก็ยังจะพอบริหารจัดการงบประมาณบางส่วนได้ เย็นวันที่ 5 ธันวาคม 2565 ก็จะมีการแสดงบ้าง
เล็กน้อยของโรงเรียนอะไรอย่างนี้เป็นต้น และแจ้งวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบเพราะคาดหวังกัน
ไว้ว่าถ้าสร้างศรัทธาได้ส าเร็จอาจจะมีครอบครัวพ่อค้าอาจจะจองเป็นเจ้าภาพในปีต่อ ๆ ไปก็มีนะครับ อาจจะ
ครอบครัวละ 5 โต๊ะ 10 โต๊ะ ส าหรับปีหน้าอะไรอย่างนี้ เพ่ือสมโภชท าบุญถวายเจ้าพ่อหลักเมือง ก็เป็นเรื่องดี ๆ 
ที่เกิดขึ้น ในรายละเอียดคณะท างานชุดสมโภชก็ให้น าเรื่องนี้รับทราบไว้ด้วยนะครับ แล้วเดี๋ยวตอนที่ท า
กิจกรรมในรายละเอียดเวลาประชุมก็จะได้ท าเรื่องนี้ไปด้วย  

นางนัชชา ศรีโนนชัย    ผู้อ านวยการส่วนพัฒนารายได้ 
ขออนุญาตท่านนายกฯ ค่ะ เมื่อสักครู่ได้โทรไปหาคุณนภัสกร ไชยวงษา ก็มีข่าวดีมาบอกนะคะว่า 

คุณนภัสกร ไชยวงษา จะขอมอบให้โรงเรียนที่เหลืออีกก็คือโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก และโรงเรียนอนุบาล
สาธิตเทศบาลขอนแก่น โรงเรียนละ 20,000 ค่ะ จะได้น ามามอบให้ท่านนายกฯ ต่อไปค่ะ  

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
ขอบคุณมาก ๆ อีก 2 โรงเรียนก็ไปท ารายละเอียดได้เลยนะครับ โรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาล

ขอนแก่นอีก 20,000 บาท โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ใช่ไหมอีก 20,000 บาท ก็ไปท ารายชื่อเด็กนักเรียนที่
ผ่านการคัดกรอง คุณลักษณะเหมาะสมรับตามเกณฑ์ที่โรงเรียนเป็นผู้ก าหนด มีเรื่องผมไม่แน่ใจในวาระมี
หรือไม่ คือวันพรุ่งนี้วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก็จะมีใส่บาตรในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาที่ศาลหลักเมือง ตั้งแต่กี่โมง 06.00 หรือ 07.00 น. 06.00 น. เริ่มพิธีเร็วขึ้น ก าหนดการเริ่มเลยใช่ไหม 
จังหวัดมีงานอะไรนะ ถวายวางพานพุ่ม วันนี้ก็เลยเป็นก าหนดการด้วยเวลา 05.40 น. ผู้ร่วมงานต้องมาถึงงานแล้ว 
รองผู้ว่าฯ จะมาถึงเวลา 06.00 น. เกี่ยวข้องกับทีมงานเทศบาลด้วยบางส่วนถูกไหมที่ต้องมาช่วยในงาน ทีเ่หลือ
ก็เชิญร่วมนะครับ เสร็จใส่บาตรวันเฉลิมพระชนมพรรษาแล้ว ก็เชิญไปร่วมกับโครงการเทศบาลนี้มีรัก ที่วัด
ศรีสว่างบ้านโนนทัน กิจกรรมของทุกกองส านักมากมาย รวมถึงการแสดง ของกองส านักมีด้วยใช่ไหม มีของ
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก มีการแจกถุงยังชีพ มีการให้บริการของทุกกองส านัก ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่ เวลา 08.30 น. 
เป็นต้นไป ที่วัดศรีสว่างบ้านโนนทัน แจ้งทุกท่านรับทราบและเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงนะครับ มี 2 
กิจกรรม และวันที่ 3 สิงหาคม 2565 ส าหรับกองส านัก โรงเรียนที่เกี่ยวข้อง คือเราจะมีการเปิดเวทีเพ่ือแจ้ง
รายละเอียดโครงการที่จะเข้างบประมาณปี 2566 และที่จะจ่ายขาดเงินสะสม มูลค่ารวมของสองยอดเงินนี้ตก 
400 กว่าล้าน เพ่ือให้พี่น้องประชาชนได้พิจารณาร่วมกันว่าเห็นชอบโครงการเหล่านั้นหรือไม่ จ านวนโครงการ
น่าจะร่วมเกือบ 200 โครงการ ซึ่งวันที่ 3 สิงหาคม 2565 ทุกกองส านักท่ีมีภารกิจเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง ขอเชิญ
ทุกท่านโดยพร้อมเพรียง วันที่ 3 สิงหาคม 2565 ที่โรงแรมอวานี ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ใช่ไหมหรือ 
09.00 น. 08.30 น. ลงทะเบียน ก าหนดการเริ่ม 09.00 น. ก็เชิญทุกท่านด้วย และเรื่องต่อไปน่าจะเป็นการ
ประชุม คทม. ครั้งแรกของรองนายกฯใหม่กับเลขาที่ปรึกษาใหม่ใช่ไหม ก็ถือโอกาสแนะน านะครับ ท่านแรก 
ท่านรองนายกฯ ดร.อรอนงค์ แสวงการ ดูแลกองยุทธศาสตร์ฯ แทนท่านสมชาย โตเจริญ ท่านก็จะไปเป็น
ต าแหน่งที่ปรึกษานายกฯ นะครับ ส่วนเลขาฯที่ปรึกษาก็จะมีเลขาฯ นายณัฐกร ศรีนวกุล ช่วยงานนายกฯมาใน
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ปีแรกยังไม่ได้เงินสักบาทนะ น่ารักมากนะครับ ช่วยกันเต็มที่เลย ถัดมาก็คือ นายธนกฤษ ลิ้มติยะกุล ส่วนผู้บริหาร
ที่มาใหม่พนักงานและคร ูจะมีในวาระใช่ไหม รอไปแนะน าในคราวนั้นนะครับ  

 มติที่ประชุม :  รับทราบ และมอบหมาย ดังนี้ 
  - มอบทั้ง 11 โรงเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา คัดกรองนักเรียนที่เหมาะสมที่จะ

ได้รับทุนการศึกษา และมอบใครบ้าง มอบเมื่อไหร่ ให้ท ารายงานแจ้งนายกฯ ทราบ 

  - มอบส านักการศึกษา ท าบันทึกเพื่อให้นายกฯ ลงนาม แจ้งกลับไปยังเจ้าของทุน
เพื่อทราบและขอบคุณต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี  2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
   - รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลนครขอนแก่น ครั้งที่ 6/2565  
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
วาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม หากไม่มีท่านใดขอแก้ไข ก็ขอรับรองไปก่อน แล้วถ้าประสงค์

จะแก้ไขเพ่ิมเติม ค่อยมาแจ้งติดตามในภายหลังนะครับ   
 

มติที่ประชุม  :  รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลนคร
ขอนแก่น ครั้งท่ี 6/2565 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565  

ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

3.1 เรื่องรายงานสถานการณ์โรคติดต่อในเขตเทศบาลนครขอนแก่น และสถานการณ์โรคไวรัส 
โคโรน่า 2019 (COVID-19) 

นางนิภาธร  พงศาปาน  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค 
 เรียนนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ท่านรองนายกฯ ท่านปลัดฯ ท่านรองปลัดฯ ท่านผู้อ านวยการ
ส านัก ท่านผู้อ านวยการกอง หัวหน้าฝ่าย และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านนะคะ ขออนุญาตรายงาน
สถานการณ์โรคติดต่อในเขตเทศบาล และสถานการณ์โรคโควิด อันนี้เป็นข้อมูลโรคไข้เลือดออก ณ วันที่ 20 
กรกฎาคม 2565 ทั่วประเทศ 11,027 ราย ซึ่งจะสูงกว่าปี 2564 เกือบ 2 เท่า อัตราการปลด 26.61 % อันนี้ก็
คือจะเป็นตารางเปรียบเทียบว่าระดับประเทศ และภาค จังหวัด อ าเภอ และขอนแก่นว่าพบจ านวนเท่าไหร่ 
ระดับประเทศตอนนี้ก็ 11,027 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2,296 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 10.47 % จังหวัด
ขอนแก่น 139 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 7.73 % อ าเภอเมือง 20 ราย อัตราป่วย 10 % เทศบาลนครขอนแก่น 8 ราย 
คิดเป็นอัตราป่วย 5.09 % 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
ต่ออะไรนะ  

นางนิภาธร  พงศาปาน  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค 
ต่อแสนประชากรค่ะ อันนี้ก็คือจะแยกแต่ละเป็นรายเดือน เดือนที่เราเริ่มพบมากขึ้นก็คือมิถุนายนกับ

กรกฎาคม ตอนนี้เดือนกรกฎาคม พบไป 3 รายแล้วนะคะ  
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นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
คือเข้าหน้าฝน เมื่อเข้าหน้าฝนก็มาทันทีเลย มิถุนายน กรกฎาคม วงจรของมันหลัก ๆ ที่หนัก ๆ 

นี่ประมาณเท่าไหร่ 3 หรือ 5 ปีครั้งหนึ่ง  

นางนิภาธร  พงศาปาน  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค 
คือปีเว้นปีหรือว่าเว้น 2 ปีค่ะ  

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
อันนี้ก็ปีหนัก ๆ คือปี 2563 ใช่ไหม ก็ต้องดูว่าปีนี้จะเป็นยังไง  

นางนิภาธร  พงศาปาน  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค 
อันนี้ก็คือจะเป็นสถานการณ์วัณโรคในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ตอนตั้งแต่วันอาทิตย์จนถึงเดือน

กรกฎาคม ตอนนี้ก็คือพบ 138 ราย จะเห็นได้ว่าจ านวนผู้ป่วยก็จะลดกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากว่าในสถานการณ์
โควิดด้วย และการเคลื่อนย้ายหรือว่าการที่ปฏิบัติตามสวมหน้ากากอนามัยพวกนี้อาจจะช่วยป้องกันในโรคนี้ได้ด้วย 
แล้วก็สถานการณ์ของโรคฝีดาษวานรหรือว่าฝีดาษลิง อันนี้จะเป็นข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2565 
พบผู้ป่วยยืนยันทั่วโลก 16,314 ราย จาก 71 ประเทศ 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
จริง ๆ ถึงเม่ือคืนนี้ 75 ใช่ไหม  

นางนิภาธร  พงศาปาน  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค 
องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาดของไวรัสฝีดาษวานรเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข

ระหว่างประเทศเราด้วย และประเทศที่พบผู้ป่วยสูง 5 อันดับ จะเป็นสเปน สหรัฐอเมริกา เยอรมัน อังกฤษ 
และฝรั่งเศส ในประเทศไทยพบไปเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 จ านวน 1 ราย เป็นเพศชาย อายุ 27 ปี 
เป็นสัญชาติไนจีเรีย เดินทางมาจากประเทศไนจีเรียแล้วก็ที่เข้าสู่กระบวนการรักษาและหลบหนีไป ตอนนี้ก็คือ
กักตัวอยู่ที่ประเทศกัมพูชา  

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
1 รายที่เจอนี้ท าให้มีคนที่เสี่ยงที่เก่ียวข้องอีก 33 ราย ที่โดนกักตัวอยู่ในขณะนี้ 

 นางนิภาธร  พงศาปาน  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค 
อันนี้ก็คือจะเป็นวิธีการป้องกันและก็ดูแลตัวเอง อาการโรคนี้จะติดต่อโดยตรงจากทางเลือด สารคัดหลั่ง 

และตุ่มหนองของสัตว์ที่ติดเชื้อ แล้วก็จะติดต่อจากสัตว์มาสู่คน สามารถติดต่อจากคนสู่คนได้ อาการก็จะมีไข้
หนาวสั่น ปวดหัว เจ็บคอ ปวดกล้ามเนื้อ อ่อนเพลีย แล้วก็ 1 ถึง 3 วันหลังจากมีไข้ก็จะมีเป็นผื่นขึ้น ผื่นนี้ก็จะ
เป็นตุ่มหนองคล้ายกับที่เวลาเราเป็นอีสุกอีใส อันนี้ก็วิธีการป้องกันก็หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ และกลุ่มเสี่ยง 
ดูแลตนเองตามมาตรการ ก็คือล้างมือฟอกสบู่ สวมหน้ากาก และเน้นย้ าเรื่องการกินเนื้อสัตว์ที่ปรุงสุกนะคะ 
อันนี้ก็สามารถติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ก็ต้องใช้ถุงยางอนามัย สังเกตอาการหากคุณเพ่ิงเปลี่ยนคู่นอน จะขอ
อนุญาตรายงานผลการลงพ้ืนที่ให้ความรู้แล้วก็ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซีในเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่น 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
รายละเอียดกรณีโรคฝีดาษลิง โรงเรียนทั้ง 11 โรงเรียนควรจะมีเรื่องนี้เอาไปเพ่ือไปติดประกาศเป็น

แนวทางการปฏิบัติเจ้าหน้าที่บุคลากร ครู และเป็นความรู้แก่นักเรียน ผมยกตัวอย่างง่าย ๆ เมื่อวานที่เขาถาม
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สื่อมวลชนสัมภาษณ์ผม ผมก็บอกแนวทางปฏิบัติก็ใช้เกณฑ์ของการป้องกันเหมือนโควิดเป็นหลัก แต่สิ่งที่มัน
แตกต่างมันจะมีอยู่ 2 - 3 เรื่อง ข้อ 7 กินเฉพาะเนื้อสัตว์ที่ปรุงสุก ข้อ 3 ใช้ถุงยางอนามัยและสังเกตอาการหาก
คุณเพิ่งเปลี่ยนคู่นอนเหล่านี้เป็นต้น ส่วนที่เหลือใช้มาตรการของมาตรการรักษาสุขภาพโควิดเทียบเคียงได้ 
จะมี 2 ข้อนี้ที่แตกต่าง ส่วนที่เหลือจะเป็นความรู้เรื่องอาการ มีไข้ หนาวสั่น ปวดหัว เจ็บคอ ต่อมน้ าเหลืองโต 
ปวดกล้ามเนื้อ ปวดหลัง มันต้องเป็นทุกอย่างใช่ไหม ไม่ใช่อย่างหนึ่งใช่ไหม โรคฝีดาษลิงเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อ
ไวรัสเป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนที่พบได้น้อย โรคนี้พบมากในแอฟริกากลางตะวันตก มักพบในสัตว์
ตระกูลลิงและสัตว์ฟันแทะหลายชนิด เช่น หนู กระรอก กระต่าย ในโรงเรียนมันก็จะมีกลุ่มพวกกระรอกเยอะ
ใช่ไหม ในโรงอาหารก็อาจจะมีพวกหนู ดังนั้น เพ่ือเป็นการแสดงให้เห็นถึงมาตรการของการป้องกัน ผมว่ากรณี
โรงอาหารก็จัดการเรื่องทางด้านสาธารณสุข เรื่องความสะอาดให้เรียบร้อย ให้เขาไปดักหนู กรณีกระรอก
มาตรการควรจะเป็นอย่างไร ทางโรงเรียนก็ไปดูว่าสามารถท าอะไรได้บ้าง ถ้ามันเกี่ยวข้องพวกนี้เราก็ต้อง
จัดการทันท ีติดต่อในมนุษย์ได้อย่างไร สัมผัสโดยตรงกับเลือด สารคัดหลั่ง หรือตุ่มหนองของสัตว์ที่ติดเชื้อหรือ
จากการถูกสัตว์ที่มีเชื้อกัด หน่วยสถานพยาบาลที่ต้องติดต่อ โรงเรียนก็ต้องมีเอาไว้เพ่ือแจ้งสายด่วนหรืออะไรก็
แล้วแต่ที่จะปรึกษา หรือเกิดเหตุแล้วก็มาตรการที่แตกต่างชัดเจนระหว่างโควิดกับกระดาษลิง โควิด ณ เวลานี้ 
เมื่อมันเป็นโรคประจ าถิ่น เรามีการคุยกันไว้ว่าถ้าติด 1 คน 2 คน ก็เป็นดุลพินิจของสถานศึกษาอยู่แล้ว ก็ค่อย
ทยอยปิดอาจจะปิดห้องเรียนมัน โดดข้ามห้องก็ปิดอาคารมากกว่านั้นเองก็เป็นดุลพินิจของผู้บริหารที่จะปิดทั้ง
โรงเรียน แต่ฝีดาษลิงติดแม้แต่คนเดียวปิดทั้งโรงเรียนนะครับ ถ้าติดแม้แต่คนเดียวคือปิดทั้งโรงเรียนเพราะมัน
เป็นเหตุที่ไม่เคยเผชิญมาก่อน และวิธีการตั้งรับที่ดีที่สุดก็คือติดแม้แต่คนเดียวก็ปิดท าการเรียนไปก่อน 
เพ่ือตรวจสอบหาสาเหตุให้เจอ แล้วก็เข้าสู่มาตรการของการฉีดพ่นหรืออะไรก็แล้วแต่  ไม่งั้นมันจะแตกตื่น 
ก็แจ้งให้ทราบถึงมาตรการในเบื้องต้นที่ต้องปฏิบัติก็ท าเรื่องแจ้งเวียนไปยังโรงเรียนทั้ง 11 โรงเรียนด้วย และ
ผู้บริหารก็ช่วยใส่ใจเพ่ือที่จะประกาศให้เป็นแนวทางในการรองรับ เพราะมันท าท่าจะเงียบหายแต่มันกลับมา
แรงในช่วงนี้ไม่ใช่เพราะคนไทยติดจากชาวไนจีเรีย  แต่จ านวนของคนติด จ านวนประเทศที่ติดมันเพิ่มขึ้น
ในอัตราที่ผิดปกติมาก ถ้าเราจ าได้เมื่อเกือบ 2 เดือนที่แล้วยังเป็นหลักร้อย ตอนนี้มันโดดข้ามมาเป็น 16,000  
ไม่รู้กี่ร้อยเท่านะครับ ภายในเวลาแค่ไม่เกิน 2 เดือนเท่านั้นเอง  

นางนิภาธร  พงศาปาน  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค 
อันนี้ขอรายงานผลการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซี 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
ส านักสาธารณสุขฯ ก็ท ามาตรการนี้ให้ อสม. กับชุมชนกรณีผ่านประธานชุมชน เพ่ือให้เขาประกาศ

หอกระจายข่าวถึงมาตรการป้องกันแนวทางก็จะเป็นเอกสารเพื่อให้เป็นความรู้ ก็ช่วยท าเรื่องนี้ให้ด้วย  

นางนิภาธร  พงศาปาน  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค 
ที่ได้ด าเนินการไปตั้งแต่ วันที่ 20 - 30 มิถุนายน 2565 และในระหว่างต้นเดือนกรกฎาคม 2565 

ก็กลุ่มเป้าหมายก็จะเป็นชุมชน 15 ชุมชน ได้ด าเนินการไป 73 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 76.84 % และ
กลุ่มเป้าหมายที่ด าเนินการตรวจจะมี 5,000 คน ตอนนี้ก็ได้ด าเนินการคัดกรองไปแล้ว 2,674 คน คิดเป็น 
53.48 % และที่ตรวจไปทั้งหมด 2,674 ราย พบผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซี 138 ราย คิดเป็น 5.16 % 
ของผู้ที่ตรวจทั้งหมด ตรวจเจอเป็นไวรัสตับอักเสบบี 98 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.66 % ซึ่งของกรมควบคุมโรคจะ
ไม่ให้เกินสูงสุด ก็คือ Maximum 3 ไม่ควรจะเกินร้อยละ 3 แต่ของเราก็คือตอนนี้ก็เกินกว่า Maximum อยู่
แล้วก็ไวรัสตับอักเสบซีครบ 40 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.5 ซึ่ง Maximum ของไวรัสตับอักเสบซีของกรมควบคุม
โรคก็คือไม่เกินร้อยละ 0.9 นะคะ อันนี้คือจะแยกเป็นของแต่ละศูนย์บริการ 
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นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
แล้วของพนักงานเทศบาลตรวจไปเท่าไหร่แล้ว 

นางนิภาธร  พงศาปาน  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค 
อันนี้คือจะเป็นผลการคัดกรองของพนักงานเทศบาล ตอนนี้ตรวจไปทั้งหมด 475 คน พบผู้ที่ตรวจ

คัดกรองเบื้องต้นที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซี 33 ราย ก็จะเป็นไวรัสบี 21 ราย และไวรัสซี 12 ราย และใน
เบื้องต้นกลุ่มที่ได้รับการตรวจนี้ก็คือได้ส่งไปอัลตร้าซาวด์ คือเพ่ือตรวจหาว่าตับมีความผิดปกติเป็นผังผืดหรือว่า
มีไขมันเกาะตับหรือว่าตับมีภาวะผิดปกติอะไรไปแล้วบ้าง คือได้ส่งไปตรวจแล้วด้วย และตอนนี้ก็คือผลจาก
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ได้ส่งกลับมาให้เรา แล้วตอนนี้ก าลังท าหนังสือส่งไปให้ศูนย์แพทย์เพราะว่าคนที่จะบอก
กับผู้ป่วยก็คือต้องเป็นคุณหมอแต่ละศูนย์แพทย์ที่รับผิดชอบอยู่ เพราะตอนนี้ก็คือก าลังส่งข้อมูลให้กับทางศูนย์
แพทย์อยู่ เพราะว่าเกณฑ์ในการรักษาตัวนี้ขาดถ้าเกิดเป็นไวรัสตับอักเสบซี  เข้าสู่กระบวนการรักษาสามารถ
รักษาให้หายขาดได้ แต่ถ้าเกิดคุณไปมีพฤติกรรมเสี่ยงเหมือนเดิมอีกก็สามารถกลับเป็นซ้ าได้อีก  ส่วนไวรัสตับ
อักเสบบีเป็นแล้วก็คือเป็นพาหะตลอดชีวิตไม่สามารถที่จะรักษาหายได้  แต่มันจะช่วยลดปริมาณของจ านวน
ไวรัสลง จะลดการที่ว่าคุณจะเป็นตับแข็งและมะเร็งตับ เพราะว่าทางไวรัสตับอักเสบบีและซีจะน าไปสู่การเป็น
ตับแข็งและมะเร็งตับได้ค่ะ แต่ข้อที่จ ากัดที่ส าคัญเลยที่เข้าสู่กระบวนการรักษาก็คือคุณจะต้องงดเหล้า 6 เดือน 
งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด 6 เดือนก่อน เพราะยังกินเหล้าควบคู่กับยาไปมันจะยิ่งท าให้ประสิทธิภาพของ
ยาด้อยลง และโอกาสทีอ่าการจะเป็นเร็วได้ด้วย  

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
ไปดูตัวเลขส านักการศึกษา ผู้รับการตรวจแค่ 4 คน ส านักสวัสดิการฯ 3 คน กองการเจ้าหน้าที่แค่ 4 คน 

รบกวนทางผู้บริหารกองส านักและโรงเรียนช่วยแจ้ง โดยเฉพาะวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 พรุ่งนี้ที่เทศบาลนี้มีรัก 
จะมีการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซี ใครยังไม่ตรวจผมแนะน าให้ไปตรวจ ไวรัสบีรักษาไม่หาย แต่มัน
ควบคุมได้ ไวรัสซีรักษาหายได้ ยกตัวอย่างบางเรื่องที่เมื่อเช้าเล่าให้ชุมชนฟังไปสักคิ้วไปสักลายพวกนี้ มันก็
ติดกันได้ ถามว่าท าไมเปลี่ยนเข็มแต่หมึกไม่เปลี่ยน เหล่านี้เป็นต้น ไปเจาะหู ตามร้านทองก็เสี่ยง ดังนั้น ใครที่
เจาะและสักลายไว้เยอะ ๆ เวลาเห็นหน้าต้องถามก่อน ก็พยายามเผยแพร่กันนะครับเรื่องราวเหล่านี้ เพราะว่า
เขาติดตามตัวเลขมาต่อเนื่อง 2 - 3 ปีให้หลัง คนของเทศบาลเรามีอัตราการป่วยด้วย 2 โรคนี้สูงกว่ามาตรฐาน
เยอะมาก แค่ยังไม่ครบไวรัสบีควบคุมไว้มาตรฐานก็คือ 3 ไวรัสซีก็คือ 0.9 ใช่ไหม ของเราไวรัสบี 4.40 % แล้ว 
ไวรัสซี 2.5 % โดยที่หลายกองส านักยังไม่ยอมตรวจ ก็แนะน าให้ตรวจ ส านักการศึกษาเขาไม่ทราบเรื่องหรือ
อย่างไรท่าน ผอ.  

นายมานพ  ช่องตะคุ    ผู้อ านวยการส านักการศึกษา 
ทางเราประสานทางฝ่ายหัวหน้าบอกว่ามีนัดกันวันที่ 13 กรกฎาคม 2565 ปกติก็น่าจะเป็นวันที่ 7 

กรกฎาคม 2565 แต่ว่าเลื่อนไปวันที่ 13 กรกฎาคม 2565 ตามเขาก็จะได้ครบทั้งจ านวน 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
ก็ช่วยเป็นช่วยเป็นธุระให้หน่อย แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องไปตรวจ วันนั้นผมก็มาร่วมแถลงข่าว จับผมเจาะ

เลือดเฉยเลย ก็ตรวจเรียบร้อยแล้ว  
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นางนิภาธร  พงศาปาน  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค 
อันนี้จะเป็นแผนที่เราจะลงตรวจคัดกรองเนื่องจากมีอีก 22 ชุมชนที่ยังไม่ได้ตรวจ ก็จะเป็นแผน

ด าเนินการที่จะด าเนินการในเดือนสิงหาคม ในวันที่ 13 สิงหาคม 2565 จะเป็นพนักงานครูที่โรงแรมเจริญธานี
เป็นช่วงบ่าย  

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
วันที่ 13 สิงหาคม 2565 ที่จะมีพบผู้บริหารวันนั้นก็คือตรวจเลยใช่ไหม  

นางนิภาธร  พงศาปาน  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค 
แล้วก็จะมีอีกโครงการหนึ่ง จะเป็นการคัดกรองพยาธิใบไม้ตับให้กับพนักงานเทศบาลและพนักงานครู 

เนื่องจากของชุมชนแต่ละศูนย์แพทย์ได้รับด าเนินการไปแล้ว ทางฝ่ายป้องกันฯก็จะรับผิดชอบในการที่จะ
ด าเนินการให้กับพนักงานเทศบาลและพนักงานครูนะคะ กลุ่มเป้าหมายก็คือ 700 คน อายุ 18 ปีขึ้นไป อันนี้ก็
คือจะเป็นการตรวจปัสสาวะเป็นการตรวจหาเชื้อโดยใช้เก็บปัสสาวะ เพราะถ้าเกิดว่ามะเร็งตับเราเป็นแล้ว
โอกาสที่เสียชีวิตก็จะสูงเหมือนกัน จะด าเนินการในช่วงปลายเดือนสิงหาคม แต่ว่าก็คือต้องขอความร่วมมือทาง
ฝ่ายป้องกันฯอาจจะต้องขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล เพราะว่ามันต้องใช้แบบคัดกรองและก็ต้องใช้บัตร
ประจ าตัวประชาชนและที่ส าคัญ คือต้องมีการลงลายมือชื่อเพ่ือยืนยันในการตรวจด้วย ต้องใช้ตอนนี้แนบเวลา
ส่งเข้าตรวจเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ข้อมูลตอนนี้ไปก่อน ก็จะไม่สามารถท่ีจะส่งอุปกรณ์มาให้เราได้ อันนี้คือจะ
เป็นการตรวจฟรีหมดทุกอย่างเหมือนกัน 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
พยาธิใบไม้ตับเกิดจากการทานอะไรนะ  

นางนิภาธร  พงศาปาน  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค 
คือที่กินพวกของดิบต่าง ๆ เช่น ก้อย ส้มต า อะไรพวกนี้ค่ะ  

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
เสี่ยงทั้งเทศบาล ส้มต า ส้มต าปู ก็เกี่ยวไหม ปลาร้าก็ใช่ โดยเฉพาะที่น่ากลัวสุดคือปลาดิบ ปลาส้ม 

ถ้าไม่ปรุงใหสุ้ก เสี่ยงทั้งเทศบาลเลย  

นางนิภาธร  พงศาปาน  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค 
อันนี้ก็คือจะเป็นสถานการณ์ของโรคโควิด ต้องขออนุญาตน าเรียนว่าพอดีว่ากราฟข้อมูลอันนี้จะเป็น

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เมื่อวาน ของวันนี้มันยังไม่มีกราฟอันนี้มา ก็ขออนุญาตน าเรียนของเมื่อวาน 
คือจะเป็นของทั่วโลกที่พบ และในของประเทศไทยของเมื่อวานก็พบ 1,828 ราย 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
เขานับเฉพาะพวกท่ีนอนโรงพยาบาลใช่ไหม  

นางนิภาธร  พงศาปาน  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค 
ใช่ค่ะ 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
พวกท่ีเป็นแต่ว่าไม่ได้นอนโรงพยาบาลไม่นับแล้ว  
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นางนิภาธร  พงศาปาน  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค 
เพราะว่าไม่ได้รวมผล ATK + จริง แล้วก็ตัวจริงบางเพราะไม่ได้นอนโรงพยาบาล ก็ไม่ได้เอามาคิดว่า

เป็นผู้ป่วยรวมอยู่ในนี้ 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
เขาน าเสนอแบบนี้ ตรวจ ATK เป็นกันทั่วประเทศ เขาบอกว่ามันจะเยอะคือช่วงนี้แหละ คือช่วงนี้วัน

ละเป็นแสน แต่ว่าแสดงตัวเลขเฉพาะคนที่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล 1,800 คน และยังจะมากล้าแสดงตัวเลข
หายป่วยสะสม ตัวเลขหายป่วยต่อวันอีก คือคนที่เขาไม่มีข้อมูลเขาก็จะฟังแล้วก็ประมาทมากขึ้นเรื่อย ๆ แล้ว
โดยวิธีการกระท า โดยวิธีการปฏิบัติ วิธีการเผยแพร่ในปัจจุบัน ท าให้ประชาชนประมาทมาก ๆ เลยตอนนี้ 

นางนิภาธร  พงศาปาน  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค 
อันนี้ก็ของจังหวัดขอนแก่นก็คิดแค่ในผล PCR แล้วก็ท่ีเข้าสู่กระบวนการรักษาในโรงพยาบาล  

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
เดี๋ยวนี้ PCR แทบไม่ได้ตรวจกันเลย ใช้ ATK อย่างเดียว ต้องกลับไปที่เรื่องของการฉีดวัคซีน ตกลง

สรุปก็คือควรจะต้องฉีดก่ีเข็มครับ 

นางนิภาธร  พงศาปาน  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค 
ตอนนี้ถ้าเกิดว่าคนที่ฉีดเกิน 6 เดือน ก็สามารถฉีดกระตุ้นได้ตอนนี้คือเริ่มฉีดเข็มที่ 5 ได้ค่ะ 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
ใครฉีดเข็ม 4 แล้วบ้างยกมือหน่อย ใครฉีดเข็ม 5 ใครฉีดเข็ม 3 แจ้งทุกคนที่เข็ม 3 ถ้าจ าเดือนได้ครบ 

4 เดือนเมื่อไหร่ ไปฉีดเข็ม 4 ได้ ฉีดที่ไหนประสานกับทางส านักสาธารณสุข เขามีการแจ้งประกาศฉีดเข็ม
กระตุ้นเป็นระยะ ๆ ช่วงนี้เร็ว ๆ นี้จะมีการฉีดเข็มกระตุ้นช่วงไหน ที่ไหนอย่างไรไหมครับ 

นางนิภาธร  พงศาปาน  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค 
ตอนนี้แต่ละศูนย์แพทย์จะมีวันที่เขาก าหนดฉีดอยู่ค่ะ  

นางสาวสมพร  ชัยอยุทธ์    ผู้อ านวยการส่วนบริการสาธารณสุข 
ขออนุญาตน าเรียนเพิ่มเติมนะคะ ถ้าเป็นที่ศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุจะฉีดทุกวันศุกร์ค่ะ  

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
น าบัตรประจ าตัวประชาชนไป แล้วก็เอารายงานการฉีดครั้งที่แล้วที่อยู่ในหมอพร้อม เอาไปให้เขาดู

ยืนยัน ก็คือฉีดเข็ม 3 เข็ม 4 ก็จะเป็นพวกโมเดอร์นา ไฟเซอร์ไปแล้ว  

นางสาวสมพร  ชัยอยุทธ์    ผู้อ านวยการส่วนบริการสาธารณสุข 
ตอนนี้จะมีไฟเซอร์กับแอสตร้าเซนเนก้าเป็นหลักค่ะ  

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
แนะน าให้พยายามเลือกไฟเซอร์ เพราะว่าสุดท้ายแล้วไปต่างประเทศเขาก็รับแค่ไฟเซอร์กับโมเดอร์นา 

แอสตร้าเซนเนก้ามันก็เป็น MMR อะไรนะ 

 นางสาวสมพร  ชัยอยุทธ์    ผู้อ านวยการส่วนบริการสาธารณสุข 
ถ้าเป็นไฟเซอร์กับโมเดอร์นาจะเป็น MRNA ค่ะ 
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นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
คือไฟเซอร์กับโมเดอร์นาเท่านั้น ที่เป็น MRNA ตัวอ่ืนยังไม่ใช่ ดังนั้น เดินทางไปต่างประเทศก็จะมี

ปัญหา หลายคนเดินทางต่างประเทศต้องไปหาฉีดไฟเซอร์กับโมเดอร์นา ดังนั้น ถ้าวันที่ไปฉีดเข็มกระตุ้นก็ไปฉีด
เป็นไฟเซอร์กับโมเดอร์นาแทนนะครับ ถ้าเลือกได้นะ 

นางนิภาธร  พงศาปาน  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค 
อันนี้คือการร่วมกิจกรรม ตอนนี้คือประกาศของจังหวัดขอนแก่นยังเป็นฉบับที่ 70 การจัดกิจกรรม

สามารถรวมกลุ่มได้มากกว่า 2,000 คน ถ้าเกินมากกว่า 2,000 ให้แจ้งคณะกรรมการโรคติดต่อ เพ่ือขออนุญาตจัด 
อันนี้กลุ่มที่ควรจะสวมหน้ากากตลอดเวลาในกลุ่ม 608 โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีโรคประจ าตัวและหญิงตั้งครรภ์ 
ผู้ติดเชื้อหรือผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูงที่ต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่น อยู่ในสถานที่ปิด อากาศไม่ถ่ายเทก็ควรจะสวมใส่หน้ากาก
ตลอดเวลา หรือว่าผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการหรือว่าใกล้ชิดบุคคลอ่ืน ข้อแนะน าที่ว่าเรา
สามารถถอดหน้ากากอนามัยได้เมื่อไหร่ อันนี้จะสามารถถอดได้ 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
ถ้าใครไปทานข้าวข้างนอกท่านจะเห็นเลย 1 คน ใช้เวลากับการนั่งทานข้าวแล้วถอดหน้ากากอนามัย

นานมาก ถ้าท่านต้องพาครอบครัวไปทานข้าวก็ยังแนะน ารีบทานให้เสร็จแล้วรีบกลับ ก็อย่าอยู่นาน เพราะทั้ง
ร้านเกือบทั้งหมดแล้วนะครับ เขาพากันทานข้าวแล้วก็ถอดหน้ากากแล้วก็คุยกันยาวจนเคย ดังนั้น เราจะเป็น 
608 หรือไม่ ไม่สนหรอกยังไงก็ตามทีถ้าได้ปฏิสัมพันธ์กับคนอยู่ใกล้คนยังไงก็ตามทีก็ต้องใส่หน้ากากอนามัย
ตลอดเวลา  

นางนิภาธร  พงศาปาน  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค 
เนื่องจากว่าโควิดเป็นโรคประจ าถิ่น สิทธิ์การรักษาตอนนี้ก็จะเป็นสิทธิ์ตามสิทธิ์ของท่านที่มีอยู่  

สิทธิ์บัตรทอง สิทธิ์ประกันสังคม หรือว่าสิทธิ์ข้าราชการ ก็สามารถใช้สิทธิ์ตามท่ีได้ ตอนนี้ถ้าเกิดว่าท่านเกิดเป็น
ในวันช่วงวันเสาร์ วันอาทิตย์ หรือว่าวันหยุดนักขัตฤกษ์อะไรต่าง ๆ จะเป็นเวลาหรือว่าสถานที่ที่ท่านสามารถ
ติดต่อกับศูนย์แพทย์และสามารถไปรับยากับศูนย์แพทย์ได้  

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
พรุ่งนี้ที่ให้บริการเทศบาลนี้มีรักรบกวนเตรียม ATK ไว้ให้หน่อย จะได้ไปตรวจหน่อย มีตัวเลขพนักงาน

เทศบาลที่มีการติดเพ่ิมไหม รายงานด้วยวาจาพอ จะรู้ตัวเลขไหม 

นางนิภาธร  พงศาปาน  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค 
ตอนนี้ถ้าเกิดว่าเป็นของส านักสาธารณสุขฯ อย่างเดียว รวมสะสมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 

มาทั้งหมด 120 คน ของเดือนนี้ยังไม่พบค่ะ ส านักกองอ่ืน ๆ มีอยู่นะคะ ที่ได้โทรศัพท์แล้วก็เข้าสู่กระบวนการ
รักษามีอยู่  

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
จะฝากเรื่องนี้ที่ว่าทุกครั้งที่รายงานเรื่องนี้ เอาแค่จ านวนรวมตัวเลขแต่ละกองส านักในแต่ละเดือน 

มีติดเท่าไหร่ เผื่อแจ้งให้ทราบกันก็จะได้เป็นการกระตุ้นเตือนกัน  

นางนิภาธร  พงศาปาน  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค 
ตอนนี้ถ้าเกิดจะฉีดเป็นโมเดอร์นา ก็สามารถไปฉีดได้ที่โรงพยาบาลราชพฤกษ์ แต่ว่าต้องจ่ายตังค์นะคะ 
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นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
ราคาลดลงเยอะมาก ตอนแรก ๆ ได้เท่าไหร่ 3,500 ใช่ไหม ตอนนี้เข็มละ 500 มีใครจะสอบถามไหมครับ 

ส านักการศึกษามีตัวเลขไหม 

นายมานพ  ช่องตะคุ    ผู้อ านวยการส านักการศึกษา 
ตอนนี้ล่าสุดเดือนนี้ 8 รายครับ รวมทั้งตัวผมด้วย 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
ส านักปลัดฯ รู้ตัวเลขไหม ผมว่าผู้บริหารควรจะรู้เรื่องพวกนี้ด้วยนะครับ ส านักช่างรู้ไหม 

นายธวัชชัย  วนาพิทักษ์กุล    ผู้อ านวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง 
2 รายครับ  

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
เร็ว ๆ นี้ใช่ไหมที่ติด ส านักคลังครับ 

นางทิมาพร  จันทรถง    ผู้อ านวยการส านักคลัง 
ส านักคลังเดือนนี้ 20 รายค่ะ ยอดสะสมทั้งหมด 62 รายค่ะ 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
ส านักคลัง 20 ส านักการศึกษาเป็น 8 ส านักช่าง 2 ส านักปลัดฯ ยังไม่รู้ ส านักสวัสดิการฯ รู้ไหม สวัสดิการฯ 

5 ราย แล้วก็อะไรอีก กองยุทธศาสตร์ฯ 

นางอินทิรา  ฆารเจริญ    ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
กองยุทธศาสตร์ฯ เดือนนี้ 3 รายค่ะ  

นางนิภาธร  พงศาปาน  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค 
ส านักสาธารณสุขฯ เดือนนี้ 1 รายค่ะ 

นางสาวมัลลิกา  ทองก้านเหลือง  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
กองการเจ้าหน้าที ่เดือนนี้ 2 รายค่ะ 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
ไม่ได้ถามกองไหนบ้าง ส านักปลัดฯ ไม่รู ้โรงรับจ าน ามีเพ่ิมไหม ไม่มีนะ โรงเรียนมีไหม รายงานหน่อย 

นายวีระพงษ์  กองพรม    รองผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน 
โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทันเดือนนี้ 9 คนครับ 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
สัมผัสแล้วมีอาการยังไงบ้าง  

นายวีระพงษ์  กองพรม    รองผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน 
ก็มีอาการระคายคอก่อนครับ เจ็บคอ ตรวจแล้วก็ข้ึนสองขีด 

นายยุทธศักดิ์  ไชยสีหา    ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลนครขอนแก่น 
โรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลนครของแก่น เดือนนี้ 4 รายครับ  
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นางนิรมล  ศิริหล้า    ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านตูม 
โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม เดือนนี้ 1 รายค่ะ 

นายพัฒนา  ยอดสะอึ    ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ณ ปัจจุบันไม่มีครับ มาปฏิบัติงานได้ปกตินักเรียนก็ไม่มีแล้วครับ 

นางสุพัตรา  โถบ ารุง    รองผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู 
โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู เดือนนี้ 4 รายค่ะ รวม ผอ. ด้วยค่ะ 

นางสาวสายสุดา  ฤทธิยงค์    รองผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน 
โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน เดือนนี้นักเรียน 5 ราย บุคลากรไม่มีค่ะ 

นางยุภาพร  โฆษิตพิมานเวช    รองผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ครู 10 ราย นักเรียนจะค่อนข้างเยอะ เพราะว่าชอบถอดหน้ากากอนามัย

เวลาทานข้าว ประมาณ 30 รายค่ะ เพราะว่าเด็ก ๆ โตค่อนข้างจะคลุกคลีกันเวลาทานข้าว 

นายกมลพงษ์  ทองดีนอก    รองผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม ติด 3 รายครับ คุณครู 3 รายหายหมดแล้วครับ 

นายทวีศักดิ์  พรมมงคล    ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ ่
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ ครูติด 1 รายครับ 

นางวาสนา  แม้นญาติ    ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง 
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ไม่มีผู้ติดค่ะ 

นางสาวทัศนี  นุชนวลรัตน์    ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย 
โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย ติด 4 รายค่ะ 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
รบกวนอย่างนี้ เพ่ือจะได้มีตัวเลขที่อัพเดท ไม่ใช่ส านักสาธารณสุขฯ ไปถามทุกกองส านัก ต่อจากนี้ไปให้ท า

บันทึกจากส านักปลัดฯ นายกฯ ลงนามแจ้งทุกกองส านัก ทุกโรงเรียนให้รายงานจ านวนผู้ที่ติด บุคลากร
เจ้าหน้าที่และนักเรียน ให้รายงานทุก 2 สัปดาห์ รายงานตรงไปยังส านักสาธารณสุขฯ เพ่ือรวบรวมทุก 2 สัปดาห์ 
ผู้บริหารเองก็จะได้ทราบด้วย ว่าทุก 2 สัปดาห์ให้รายงาน พวกเราต้องไม่ประมาท ท่านลองนึกดูระดับ ผอ.  
ติดกันเกือบหมดแล้ว ผมเสนอส านักปลัดฯ ให้มีขาตั้งไมค์ ตั้งเอาไว้ที่ช่องแต่ละตัว ไม่อย่างนั้นแต่ละคนจะพูด
ต้องเดินหาไมค์ ถ้าขาตั้งไมค์มาตั้งไว้เลยนะครับ ใครจะพูดเขาไม่ต้องไปวิ่งหาไมค ์ 

มติที่ประชุม  :  รับทราบ และมอบหมาย ดังนี้  
  - มอบส านักสาธารณสุขฯ ท าหนังสือแจ้งเวียนเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรค

ฝีดาษลิง ไปยังโรงเรียนทั้ง 11 โรงเรียน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เด็กนักเรียนรู้แนวทางการป้องกัน 

  - มอบส านักปลัดฯ ท าบันทึก นายกฯ ลงนาม แจ้งทุกกองส านัก ทุกโรงเรียนให้
รายงานจ านวนผู้ที่ติดโควิด บุคลากร เจ้าหน้าที่และนักเรียน ให้รายงานทุก 2 สัปดาห์ รายงานตรงไปยัง
ส านักสาธารณสุข เพื่อรวบรวมข้อมูลทุก 2 สัปดาหร์ายงานให้นายกฯ ทราบต่อไป 

  - มอบส านักปลัดฯ ให้จัดเตรียมไมค์พร้อมขาตั้ง ตั้งเอาไว้บริเวณช่องทางเดินแต่
ละช่อง ๆ ละ 1 ตัว เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้กับผู้รายงานในที่ประชุม    
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3.2 เรื่องรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างเทศบาลนครขอนแก่น 

นายทศพล  วงศ์อาษา    ผู้อ านวยการส านักช่าง 
 เรียนท่านนายกฯ ท่านผู้บริหาร ท่านหัวหน้าส่วนนะครับ ขอรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง
ของส านักช่าง ประจ าเดือนกรกฎาคม 2565 ครับ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง จ านวน 31 โครงการ เป็นโครงการ
งบปี 2563 - 2564 ความคืบหน้าของในส่วนของเฉพาะโครงการใหญ่ ๆ คือถนนหน้าเมือง 90% อยู่ในช่วงแถว
ตลาด น่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้แน่นอน  

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
ได้รับความร่วมมือดีไหม 

นายทศพล  วงศ์อาษา    ผู้อ านวยการส านักช่าง 
พอมันสวยข้างบ้านก็เลยให้ความร่วมมือมากขึ้น สิ่งที่ดูยาก ๆ อย่างบ้านแรง ๆ ที่ฟ้องศาลปกครองก็

ยังยอมให้เทอย่างนี้ 

 นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
ฝากส านักช่างพิจารณา สถาปนิกพิจารณา เราท าออกมาแล้วมันสวยแต่สังเกตไหมว่ามันจะอมฝุ่น

คราบง่าย ลองไปสังเกตดู แล้วทุกบ้านในแต่ละหลังมีน้อยบ้านที่จะยอมล้างหน้าบ้านตัวเอง อย่างเก่งก็แค่กวาด 
บ้านไหนที่ไม่ล้างคราบมันก็เกาะติดง่าย ก็ลองฝากพิจารณา เช่น โครงการถนนกลางเมืองเราต่อไปถ้ายังเป็น
วัสดุแบบนี้จะมีปัญหาไหมในระยะยาว ท ามันสวยจริง แต่มันสกปรกง่าย ท าความสะอาดแบบเจ้าของบ้านที่ใส่ใจ 
เวลาเขาล้างแล้วก็ถูถึงจะสวย 

นายทศพล  วงศ์อาษา    ผู้อ านวยการส านักช่าง 
ถ้าเป็นร้านพวกค้าขายอยู่ทางเท้า ร้านซ่อม ร้านอะไรก็มีครับ ในส่วนนี้ที่มีคราบเยอะ ๆ นะครับ 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
ไม่บ้านทั่ว ๆ ไปก็ยังเป็น 

นายทศพล  วงศ์อาษา    ผู้อ านวยการส านักช่าง 
โครงการก่อสร้างถนนกสิกรทุ่งสร้าง 12 ซอยราษฎร์คะนึง 3 ตัวนี้แก้ไขปัญหาน้ าท่วมไปด้วยแล้วก็เพ่ิม

ถนนโครงข่ายได้ด้วย 100 % แล้วครับ 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
แล้วถนนราษฎร์คะนึงใหญ่ บริเวณตรงสามแยกที่ถนนมันช ารุดเยอะ ๆ ทางจะเข้าบ้านดอนโนนชัย 

มีโครงการปีไหนไหม เพราะถนนราษฎร์คะนึงตอนนี้พังมาก ๆ สงสัยจะมีโครงการที่เราตั้งงบประมาณไว้ปีไหน
หรือยังเดี๋ยวลองเช็คดู ถ้ายังจ่ายขาดสะสมรอบนี้น าเข้าไปเลยนะครับ  

นายทศพล  วงศ์อาษา    ผู้อ านวยการส านักช่าง 
ต่อไปมิตรภาพ 13 ตอนนี้ 90 % แล้วครับ มีการแจ้งเร่งรัดก็น่าจะแล้วเสร็จทันเวลา อันนี้เป็นสภาพ

งานก่อสร้าง ต่อไปถนน คสล. ชาตะผดุง 1 ช่วงจากสี่แยกประชาสโมสรถึงปากซอยชาตะผดุง 1 ตอนนี้ 100 % 
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ ามิตรภาพ 25 ตอนนี้ก็ 100 % แล้วครับ โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล. 
โนนทัน 3 ตอนนี้ 100 % ครับ เรามีเปลี่ยนฝาด้วยนะครับ แล้วก็ผิวที่มันช ารุดแตกทั้งหมดก็ได้รับการซ่อมแซม 
อันนี้ก็คือภาพรวมโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างทั้งหมด 
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นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น  
เมื่อวานเลขาฯ พูดถึงท่าน ผอ.ทศพล วงศ์อาษา ซอยพระชัยอะไร อยู่ตรงไหน บอกว่าติดป้ายแล้วไม่

ด าเนินการเลยตรงนี้ ไมรู่้มีในโครงการพวกนี้ไหม 

 นายทศพล  วงศ์อาษา    ผู้อ านวยการส านักช่าง 
มีซอยมิตรภาพ 8/6 แล้วก็ซอยพระชัย จะเร่งรัดติดตามให้ครับ  

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น  
0 % นี่ที่ไหนครับ 

นายทศพล  วงศ์อาษา    ผู้อ านวยการส านักช่าง 
ส่วนมากจะเป็นงานยาง ปกติลงแล้วจะลงลงรวดเดียวเลยครับ จะประสานงานให้จบภายในเดือน

สิงหาคม 2565 ครับ  

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น  
เมื่อวานนัดให้ไปดูพ้ืนที่ด้วยกัน ท าไม ผอ.กวี ศิริชาติวาปี ไม่ไปแล้วก็ไม่มอบคนไป 

นายกวี ศิริชาติวาปี    ผู้อ านวยการส่วนสุขาภิบาลฯ   
ขออนุญาตท่านนายกฯ ครับ เมื่อวานประสานกับทางหัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ ครับพอดีผมไม่ได้มอบ 

พอดีที่บ้านติดโควิดต้องกลับไปดูแลครับ  

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น  
แล้วได้มอบหมายใครไปไหม  

นายกวี ศิริชาติวาปี    ผู้อ านวยการส่วนสุขาภิบาลฯ   
เพราะว่าตอนแรกจะมอบ นายคมสันต์ สอนไว ก็เสี่ยงเหมือนกันครับ 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น  
เขาบอกว่า ผอ.ทศพล วงศ์อาษา เคยรับเรื่องฉิมพลี 9/5 ว่าเคยประสานกับเจ้าของที่เพ่ือจะเชื่อมท่อ

ทะลุออกไปที่บึง เป็นอย่างไรบ้างท่านเคยรับเรื่อง 

นายธวัชชัย  วนาพิทักษ์กุล    ผู้อ านวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง 
โครงการนี้เราเตรียมไว้ใช้จ่ายเงินสะสมนะครับท่านนายกฯ มูลค่า 30 ล้านบาท 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น  
ไม่ใช่ นั่นคือถนนที่จะวางท่อไว้รอบบึง แต่ว่าท่อออกจากฉิมพลี 9/5 เคยรับปากว่าจะไปประสาน

เจ้าของที่แล้วเรื่องอะไรยังไง ซึ่งเป็นซอยกลางระหว่าง 3 กับ 7 โพธิสาร 9/5 

นายธวัชชัย  วนาพิทักษ์กุล    ผู้อ านวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง 
คือ 9/5, 9/7 มันก็มีโครงขายท่ออยู่ ปัญหาคือมันออกบึงแก่นนครไม่ได้ ก็เลยต้องหาทางออกมาก่อน

คือ Golden Neo ที่เราไปขอที่ประมาณ 1 เมตร ตรงนั้นอาจจะเป็นกระดูกงูเอาออกมาก่อน แล้วจะหาทางต่อ
เข้าไปได ้คือตอนนี้ต้องการตัวโครงการ 30 ล้านตรงนี้ก่อน จะวางบึงแก่นนครด้วยนะครับ 
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นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น  
หน้าฝนปีนี้น้ ามากผิดปกติ เมื่อวานนี้ไปดูพ้ืนที่แล้วได้คุยกันกับปลัดฯ รองปลัดฯ กับเลขาฯ ที่ปรึกษา 

ตอนนี้ตกทีไรก็ท่วมถนน น้ าสองฝั่งถนนซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ า มันเต็มก็เลยสั่งการเมื่อวานนี้ให้ฝ่ายป้องกันฯ สูบน้ า
ออกตลอดเวลาเพื่อให้พ้ืนที่ที่เป็นพื้นที่รับน้ าให้มันลดลงไปเป็นแก้มลิงธรรมชาติของซอยแถว ๆ นั้น ไม่ใช่แค่สูบ
น้ าแล้วให้ถนนน้ ามันลดเท่านั้น บนถนนมันลดก็จริงแต่ต้องสูบเพ่ือให้พ้ืนที่ข้าง ๆ ถนนที่เป็นที่เป็นพื้นที่เอกชน
ให้มันลดลงไปด้วย น้ ามาเที่ยวหน้ามันจะได้ลงจากถนนไปลงในที่รับน้ าธรรมชาติ ไปต่อตรงนี้ให้หน่อยนะครับ 
แล้วก็คุยกันต่อเรื่องบึงหนองแวงตราชู ก็แปลกใจว่าสมัยก่อนตอนออกแบบเพ่ือปรับปรุง เราออกแบบเพ่ือ
รองรับเฉพาะน้ าเสีย แล้วก็ปิดน้ าเสียหมดแล้ว น้ าฝนลงไม่ได้ สิ่งที่ขาดแล้วน่าเสียดายก็คือขาดการเป็นแก้มลิงไป 
ดูเหมือนเราจะไปรอความหวังใหญ่ก็คือโครงการของโยธา เพ่ือแก้ปัญหาโดยซอยสวัสดี 

นายธวัชชัย  วนาพิทักษ์กุล    ผู้อ านวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง  
ได้เงินแล้วครับ จะท าตรงบึงหนองแวงเป็นแก้มลิงด้วย จะมีการวางท่อตรงข้างซอยโตโยต้ามอดินแดง 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น  
แสดงว่าจะมีการดึงน้ าฝนลงบึงหนองแวงได้ 

นายธวัชชัย  วนาพิทักษ์กุล    ผู้อ านวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง  
จะดึงน้ าฝนลงบึงหนองแวงได้ คือเขาท าบึงหนองแวงเป็นแก้มลิงให้และวางท่อ ท าประตูปิดเปิดระบาย

น้ าได้ ส่วนน้ าฝนในบริเวณท่ีสูงขึ้นไปข้างบน เขาบอกว่าให้เราวางท่อเชื่อมเข้ามาเลย เพราะว่าตอนนี้คือตัวเมน
จะอยู่ในโครงการนี้ครับท่านนายกฯ 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น  
ให้ใครวางท่อ ให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นวาง หรือเทศบาลนครขอนแก่นวาง 

นายธวัชชัย  วนาพิทักษ์กุล    ผู้อ านวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง   
เป็นงบประมาณของกรมโยธาฯ 400 ล้าน จะมีตรงนี้ด้วย แล้วก็จะมีการวางท่องตรงถนนหมอชาญ

อุทิศด้วยนะครับ ตรงหน้าคอนโด Ocean จะรื้อมาวางใหม่เป็นท่อขนาดใหญ่ขึ้นเพ่ือจะรับน้ าจากโรงเรียน
เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม อยู่ในโครงการ 400 ล้านครับ 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น   
เขาจะเปิดงานเมื่อไหร่ 

นายธวัชชัย  วนาพิทักษ์กุล    ผู้อ านวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง  
คือตอนนี้มีปัญหาเรื่องแบบ ผู้รับจ้างขอแก้ไขแบบนะครับ ก็ตอนนี้กรรมการเขาก็อนุมัติไปแล้ว แต่ว่า

ในส่วนนี้ทางเทศบาลจะขอเพ่ิมอีก 2 เรื่อง คือจะย้ายแนวถนนหลังศูนย์ราชการ แต่เดิมแนวท่อจะอยู่เกาะกลาง 
เรามองถนนหลังศูนย์ราชการเสียเยอะแล้วตรงฝั่ง ตชด. กับการประปา ถ้าขยับมาวางในถนนก็ถือโอกาสซ่อม
ถนนไปในคราวเดียวกัน  

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น  
เดิมทีที่ออกแบบมาแนวท่อจะอยู่ใต้เกาะกลางแต่ว่าจะให้เปลี่ยนมาวางใต้ถนนเลยเพราะว่าถ้าใต้ถนน

ก็คือขุดเปิดถนนเวลาเสร็จก็คือซ่อมผิวถนนคืนให้เราได้  
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นายธวัชชัย  วนาพิทักษ์กุล    ผู้อ านวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง   
ได้ประโยชน์ไปด้วยเลยในส่วนซ่อมถนน ส่วนที่ 2 ก็คือ ในส่วนของจุดตัดรถไฟที่มาจากถนนมิตรภาพก็

ขอให้กรมทางฯ ซ่อมแซมผิวจราจรในเขตรถไฟให้ด้วยเลยนะครับ เพราะมีประชาชนเขาร้องเรียนมาเยอะก็ถือ
โอกาสซ่อมไปในคราวเดียวกัน คือตรงนี้เราต้องท าหนังสือถึงกรมโยธาด้วย 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น  
รีบด าเนินการนะครับ สิ่งที่เป็นห่วงผมเล่าให้ท่านฟังโครงการท่อยักษ์ มันจะอยู่ใต้ถนนมิตรภาพมันจะ

เป็นท่อบล็อคคอนเวิร์ส 2 เมตร ใต้ถนนมิตรภาพก็คือตั้งแต่หน้าซอยสวัสดี แถวโตโยต้าเก่า ตั้งแต่ตรงนั้นเขาจะ
ขุดถนนมิตรภาพเปิดแล้วก็วางท่อ 2 เมตร ยาวมาจนถึงทางโค้งที่จะเลี้ยวเข้าถนนหลังศูนย์ราชการ ก็จะเป็นท่อ
ใหญ่เหมือนกัน 2 เมตร ใต้ถนนหลังศูนย์ราชการทะลุตรงยาวไปหน้าบ้านท่าน สว.สมชาย ไชยเวช เดิมทีจาก
หน้าบ้านท่าน สว.สมชาย ไชยเวช ถ้าเลี้ยวซ้ายก็จะเข้าซอยจอมพลผ่านจวนผู้ว่าฯ ซอยจอมพลมันมีท่อใหญ่อยู่
แล้วเดิม ซึ่งตัวนี้มันไม่พอรองรับน้ า เพราะเราดึงน้ ามวลขนาดใหญ่ ซึ่งปากซอยสวัสดีเป็นพ้ืนที่รองรับน้ าจาก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5,000 ไร่ มันเลยท่วมมาตลอด เพราะน้ าจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นลงมามันก็
ระบายไม่ทันสักที แต่ท่อยักษ์ที่จะมารองรับน้ าที่ดึงจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นลงมาผ่านมาถึงหน้าบ้านท่าน 
สว.สมชาย ไชยเวช คราวนี้ไม่เลี้ยวซ้ายแล้ว ก็เลี้ยวขวาหน้าบ้านท่าน สว.สมชาย ไชยเวช เพ่ือจะลงประมงทะลุ
ผ่านประมงเพ่ือลงบึงทุ่งสร้าง ท่านนึกภาพออกใช่ไหมว่าโครงการที่มันเกิดมาบนถนนมิตรภาพ เป็นสิ่งที่เราต้อง
ละเอียดอ่อนในการจัดการแต่ว่าโครงการของกรมโยธา แต่ว่าเวลาเกิดปัญหาจะมาเทศบาลก่อน เราก็ต้อง
ร่วมมือติดตามอย่างใกล้ชิด จะลงเมื่อไหร่แจ้งให้ทราบด้วยนะครับ จะได้ให้ประชาสัมพัน์ประกาศบอก
ประชาชนด้วย  

นายธวัชชัย  วนาพิทักษ์กุล    ผู้อ านวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง   
เรียนท่านนายกฯ เพ่ิมเติมครับ ตรงนี้ก็จะมีเงินเหลือจ่ายพอสมควร ก็คุยกับทางผู้ออกแบบกับทางกรม

โยธาว่าเราจะร่วมมือกับทางบ้านเป็ด คือแก้ไขปัญหาโรงเรียนคนตาบอดด้วยในเงินจ านวนนี้นะครับ ก็มีหมู่บ้าน
ที่อยู่ทางโซนด้านซ้ายมือของทาง ร.8 ด้วย ที่ท่วมหนัก ๆ ก็จะแก้ไขปัญหาโดยดึงน้ าเข้าบึงหนองโคตรให้หมด 
เราจะระดับน้ าบึงหนองโคตรลงมาประมาณ 2 - 3 เมตร ซึ่งตอนนี้มันกดไม่ได้ เพราะว่าเขาใช้สถานีสูบน้ าอยู่ 
แล้วมีปัญหาเรื่องระบบระบายน้ า  

นายธีระศักดิ์  ฑฆีายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น  
จากโรงเรียนคนตาบอด ร.8 มันจะลงบึงหนองโคตร ซึ่งบึงหนองโคตรที่ผ่านมาไม่มีประสิทธิภาพใน

การเป็นแก้มลิงใด ๆ เลย  

นายธวัชชัย  วนาพิทักษ์กุล    ผู้อ านวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง   
เมื่อกดระดับน้ าลงมา 2 - 3 เมตร อาทิตย์ที่แล้วก็คุยกับผู้ออกแบบแล้วว่ายังไงถ้ากดลง 2 – 3 เมตร 

บ้านกอกยังไงก็ไม่ท่วม ก็คิดว่าถ้าเงินเหลือทั้ง 400 ล้านจะท าให้ครบหมดเลยครับ 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น  
โครงการที่ 29 หมดสัญญา 14 พฤศจิกายน 2564 บริษัทอะไรหนองคาย หนองคายเกือบทั้งหมดเลย

ไมล่งงานไม่เปิดงานเลย 

นายธวัชชัย  วนาพิทักษ์กุล    ผู้อ านวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง   
พระชัยตรงหนองแวงตราชูใช่ไหมครับ ตรงนี้ขอตรวจสอบนะครับ น่าจะเป็นส่วนของการแก้ไขปัญหา

คอนกรีตก่อน 
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นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น  
เนื่องจากต้องซ่อมผิวเดิมเดิมพวกนี้ เขาบอกว่าเราไม่ซ่อมผิวให้เขา เขาก็เลยเปิดงานไม่ได้ มันเป็นยังไง

ตอนนี้มันติดอะไร 

นายธวัชชัย  วนาพิทักษ์กุล    ผู้อ านวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง   
ในส่วนนี้ที่ผ่านมาตอนแรกก็คือเราคิดว่าเราจะจ้างเขาซ่อมไปคราวเดียวกันเลย เพราะเขารับงานไว้แล้ว 

ตอนนี้เขาก็ไม่ตอบมาสักที สุดท้ายก็บอกว่าเขาไม่แรงงานที่เชี่ยวชาญเรื่องคอนกรีต เขาท าแต่งานยางอย่างเดียว 
เราก็เลยมาซ่อมเองนะครับ ตอนนี้ก็เสร็จแล้ว คือเขารับแต่งานปูยางอย่างเดียว 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น    
ไม่มีงานซ่อม ซึ่งตรงนี้มันเป็นความรับผิดชอบเราที่ต้องซ่อมก่อน คือพื้นมันช ารุดใช่ไหม ถ้าเทยางมันก็

เทไม่เรียบ ก็ต้องซ่อมให้มันผิวมันเรียบแล้วค่อยเทยางอย่างนี้ใช่ไหม แล้วเราจะเริ่มซอ่มได้เมื่อไหร่ของเรา 

นายทศพล  วงศ์อาษา    ผู้อ านวยการส านักช่าง 
พร้อมจะปูยางแล้วนะครับ ทั้ง 0 % ทั้งหมดปกติเขาจะเข้าพร้อมกัน แต่เขาก็มีปัญหาเรื่องการเบิกจ่าย

ด้วยเรื่องการเงินเขาด้วยครับ ต่อไปโครงการปี 2565 นะครับ ภาพรวมการด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 
4 โครงการ ระหว่างการด าเนินงานก่อสร้าง 23 โครงการ รอท าสัญญา 40 โครงการ ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
อยู่ระหว่างด าเนินการ 19 โครงการ ระหว่างอนุมัติราคากลางแล้วก็การจัดท าราคากลางรวมกัน 5 โครงการ 
รวมทั้งหมด 90 โครงการครับ  

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น    
จะมีโครงการที่ต้องขอกันเงินครั้งนี้ไหม เพราะ 5 โครงการนี้ท าราคากลางเสร็จ เปิดประมูลได้

ผู้รับเหมาทัน  

นายทศพล  วงศ์อาษา    ผู้อ านวยการส านักช่าง 
โครงการที่ 1 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4/12 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย ตอนนี้ 15 % เบิกไปแล้ว 

1 งวด เร่งรัดงานก่อสร้างมาแล้ว  

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น    
มีปัญหาอุปสรรคอะไรไหมท่าน ผอ.  

นางสาวทัศณี  นุชนวลรัตน์    ผู้อ านวยสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย    
ปัญหาก็คือผู้รับเหมาไม่เข้างานค่ะ 

นายธวัชชัย  วนาพิทักษ์กุล    ผู้อ านวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง   
ปัญหาคือผู้รับเหมาไม่ค่อยมีสภาพคล่อง เขาบอกว่าเราส่งงานงวดที่ 1 แล้วการเบิกเงินล่าช้าอยู่ เขารอ

เบิกเงินมาเกือบ 2 เดือนแล้วยังไม่ได้เงิน  

นายทศพล  วงศ์อาษา    ผู้อ านวยการส านักช่าง 
ต่อไปเป็นโครงการก่อสร้างผิวจราจรทางหลวงหมายเลข 2 ตอนนี้ผลงานถนนมิตรภาพจากแยก

เซ็นทรัลไปทางแยกเจริญศรี ตอนนี้ผลงานประมาณ 50 % ตอนนี้หลัก ๆ แล้วการเทผิวคือหมดแล้วนะครับ 
เหลือแต่ช่วงที่ถนนบริเวณแยกเจริญศรี 280 ตารางเมตร แค่นั้น ก็คิดว่าจะเทเป็นสองช่วงเพ่ือไม่ให้มันปิดแยก 
ก็จะบริหารจัดการตอนนี้ระยะเวลาคร่าว ๆ ในตอนนี้ผ่านมาเดือนกว่าก็ถือว่าผู้รับเหมาท าได้เร็ว  เมื่อคืนผิว
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เรียบร้อยเสร็จจะมีการทาสีตีเส้นตามที่ประชาชนร้องเรียนมา และซ่อมเกาะกลางหัวเกาะต่าง ๆ ต่อไปเป็น
โครงการบูรณะผิวทางถนนคอนกรีตซอยสุขสันติ 4 ตอนนี้ 15 % ครับ 

มติที่ประชุม  :  รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่องเพื่อทราบ   

4.1 เรื่องรายงานผลงานที่ประสบความส าเร็จ รับรางวัลกระดานทองค า ประเภทสถานศึกษาและ
ครูผู้สอน จากส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น  

นางภิญญาภัสส์ ทิพย์โยธา    ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง  
เรียนท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหาร

สถานศึกษาทุกท่านค่ะ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ขอรายงานผลการประกวดโครงการคัดเลือกผู้บริหาร
บุคลากรและสถานศึกษาดีเด่น รางวัลกระดานทองค า สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น 
ประจ าปี 2564 ดังต่อไปนี้ รางวัลที่ 1 รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ด้านการศึกษา ได้แก่ ท่านผู้อ านวยการ
วาสนา แม้นญาติ รางวัลครูผู้สอนดีเด่น คุณครูจริยาพร พรมสิงห์ ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
คุณครูกาญจนา จันทร์เทียน ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และโรงเรียนเทศบาลบ้าน
หนองแวงได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่นขนาดเล็กค่ะ 

 มติที่ประชุม  :  รับทราบ 

4.2 เรื่องนักเรียนวงโยธวาทิต ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน จากสมาคมดนตรีและ
มาร์ชชิ่งอาร์ท สากล ในการประกวดวงโยธวาธิต ประเภท Color Guard World Division 1 Runner Up 

นายณรงศักดิ์ เอ้ืองสัจจะ    ครู โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง   
เรียนนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ท่านรองนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมที่

เคารพทุกท่านครับ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง สังกัดส านักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น ขอรายงานผลการ
แข่งขันวงโยธวาทิตในรายการ WAM SB Championship 2022 ประเภท Color Guard รุ่น World Division 
ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกับสมาคมดนตรีและมาร์ชิ่งอาร์ทสากล เป็นการแข่งขันในระดับชิงแชมป์
โลกในระหว่างวันที่ 13 - 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย อาคารกีฬานิมิบุตร 
สนามกีฬาแห่งชาติ โดยมีที่มาและผลการแข่งขันดังต่อไปนี้  

นางสาวกัญญาณัฐ นาคมชม    ครู โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง   
การจัดการคัดเลือกในรอบแรกเป็นการคัดเลือกตัวแทนระดับประเทศไทยจากการแข่งขันออนไลน์

ในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา โดยโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง เป็นโรงเรียนเดียวในสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่เข้าร่วมการคัดเลือกในครั้งนี้ ภายใต้ชื่อวงดนตรี Watklang Municipal Marching Band ได้รับการ
คัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันในรายการ WAM SB Championship 2022 ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 1 ความสามารถเหรียญเงินรุ่น Color Card World Division ความส าเร็จในครั้งนี้ได้น า
ชื่อเสียงมาให้กับทางโรงเรียนและเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งความส าเร็จและความยิ่งใหญ่ครั้งนี้ได้รับการควบคุม
ฝึกซ้อมโดยคุณครูตรีเพชร เชวงกูล คุณครูชุลีพร เพลงมา คุณครูวิศรุษ บูรณะจิตร คุณครูธนภัทร เทยีวสูงเนิน และ
คุณครูนภัสนันท์ อินทรพงษ์ และได้รับการฝึกซ้อมโดยท่านผู้อ านวยการบุญธรรม โบราณมูล ซึ่งความส าเร็จ
และเกียรติยศครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณและก าลังใจจากเทศบาลนครขอนแก่น  



21 
 

นายณรงศักดิ์ เอ้ืองสัจจะ    ครู โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง   
รายนามผู้เข้าร่วมการแข่งขันนะครับ เด็กหญิงภัทรพร ฤทธิ์ด ารง มัธยมศึกษาปีที่ 3/10 นางสาว

จิรนันท์ เสริมอ้วน มัธยมศึกษาปีที่ 4/1 นางสาวศิริกมล พลพิเศษ มัธยมศึกษาปีที่ 4/12 นางสาวรพีพรรณ 
นพวาฬ มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 และนางสาวพิชาภา สรรพโส มัธยมศึกษาปีที ่6/3 ครับ  

มติที่ประชุม  :  รับทราบ 

4.3 เรื่องรายงานผลงานที่ประสบความส าเร็จ รับรางวัลกระดานทองค า ประเภทสถานศึกษาและ
ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น จากส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวสายสุดา  ฤทธิยงค์    รองผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน   
เรียนท่านนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น รองนายกฯ ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลนคร

ขอนแก่นทุกท่าน ดิฉันนางสาวสายสุดา ฤทธิยงค์ รองผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐานค่ะ 
ปัจจุบันบริหารงานโดยท่านผู้อ านวยการบุณยานุช บุญปัญญาวัฏ ขอรายงานรางวัลของสถานศึกษาและ
บุคลากรในห้วงปีการศึกษา 2564 และปัจจุบัน มีด้วยกันทั้งหมด 2 รางวัล รางวัลที่ 1 รางวัลกระดานทองค า 
ซึ่งเป็นรางวัลต่อเนื่องเดียวกับรางวัลของโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ซึ่งเป็นโครงการการคัดเลือกผู้บริหาร
สถานศึกษาบุคลากรและสถานศึกษาดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น มี 2 รายการ คือ
รางวัลประเภทสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน ได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่นโรงเรียนขนาดกลาง
ประจ าปีการศึกษา 2564 โดยได้รับโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณ ประเภทที่ 2 ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา 
นางสาวสายสุดา ฤทธิยงค์ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษา ประเภทบริหาร
จัดการสถานศึกษาดีเด่น  

มติที่ประชุม  :  รับทราบ 

4.3 เรื่องรางวัลการประกวดตกแต่งเทียนพรรษาจากวัสดุรีไซเคิลเพื่อชิงทุนการศึกษาและรางวัล
การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  

นางสาวสายสุดา  ฤทธิยงค์    รองผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน   
รายการที่ 2 ที่ลูกนักเรียนไปเข้าร่วมหาประสบการณ์กับห้างบิ๊กซี สาขาขอนแก่น 1 โดยส่งเข้ารางวัลการ

ประกวดตกแต่งเทียนพรรษาจากวัสดุรีไซเคิล ซึ่งได้ 2 รางวัล คือระดับประถมปลาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 เงินทุนการศึกษา 3,000 บาท ประกอบด้วยเด็กหญิงชุติกาญจน์ มุ่งเขื่องกลาง  เด็กหญิงปรัชนียาภรณ์ 
แสนสูง และเด็กหญิงวรัญญา จันทร์เพ็ง เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทั้งหมด และรางวัลที่ 2 ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลชนะเลิศ เงินทุนการศึกษา 5,000 บาท ตัวแทนนักเรียนคือเด็กชายศิวา แก้วเกิด 
เด็กหญิงธันวาพร ค าภู และเด็กหญิงพรทิพย์ ล่ามแขก คุณครูที่ปรึกษา คือคุณครูวิชาญ ศรีสมบัติ เป็นคุณครู
สอนวิชาศิลปะค่ะ  

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
ยอดเยี่ยมนะครับ ขอแสดงความชื่นชมท าได้ดีและเก่งมาก แล้วเราก็จะมีมอบเกียรติบัตรให้กับคณะครู

อีกครั้งหนึ่ง วันที่ 13 สิงหาคม 2565 วันนั้นจะมีการพบปะครูทั้ง 11 โรงเรียน เพื่อให้นโยบายแนวคิด 
เรื่องการบริหารการศึกษา เรื่องการพัฒนาการศึกษา คือเรื่องของการพัฒนาการศึกษาภายใต้ภาวะความ
ผันผวนนะครับ วันนั้นก็จะมีการมอบเกียรติบัตร ให้กับคณะครูที่น าลูกศิษย์ไปแข่งขันที่จังหวัดร้อยเอ็ด และ
ประสบความส าเร็จได้รับรางวัล ก็จะมอบเกียรติบัตรให้กับครูในวันนั้น ส่วนของนักเรียนผมก็จะลงนามใน
ใบประกาศให้แล้วก็มอบให้ ผอ.โรงเรียนไปมอบให้กับนักเรียนที่โรงเรียนเอง เพราะนักเรียนเขารับใบประกาศ
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เหล่านี้ต่อหน้าเพ่ือน ๆ เขาก็น่าจะภูมิใจมากกว่าที่จะมามอบต่อหน้าพวกเรา ให้ส านักการศึกษาน าใบประกาศ
ไปให้ผมเซ็นลงนาม แล้วก็รบกวนท่าน ผอ.โรงเรียน ไปท าพิธีมอบให้กับนักเรียนที่ได้รางวัลต่าง ๆ นะครับ 
ที่เข้าประกวดวิชาการที่จังหวัดร้อยเอ็ด ปฏิบัติต่อให้ด้วยนะครับ เมื่อเช้าประชุมชุมชนประจ าเดือน คุยกันเรื่อง
ที่จะพาไปอบรมประธานชุมชนและผู้น าก็ได้นัดหมายกับคนที่จะเดินทาง ซึ่งเดินทางก็คือเที่ยงคืน วันที่ 29 
กรกฎาคม 2565 แต่เราแจ้งไปว่าเราจะตรวจ ATK ให้กับทุกคนที่จะเดินทาง วันที่ 29 กรกฎาคม 2565 เวลา  
13.00 น. ไม่ทราบมีใครประสานยัง รบกวนหน่อยนะครับ ทีมส านักสาธารณสุขฯ ถึงจะเป็นวันหยุดก็ขออนุญาต
ต้องขอโทษที รบกวนช่วยมาตรวจด้วยเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทาง ผมบอกเขาไว้แล้วใครไม่มา
ตรวจ ATK ไม่ให้เดินทางไปด้วย แล้วก็แจ้งยังส านักปลัดฯกับส านักสวัสดิการฯให้ทราบว่าฝ่ายบริหารในระดับ
ฝ่ายประจ าหลายท่านไม่ได้ไป ให้ออกค าสั่งมีปลัดฯ รองปลัดฯ ผอ.กองส านักบางส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมเจ้าหน้าที่
บางส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับ ให้รีบท าเรื่องด่วนภายในวันนี้ ท าเรื่องยืมเงิน อนุมัติเงิน เพ่ือให้ไปด้วยไม่ใช่ไป
เฉพาะชุมชนกับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และส านักสวัสดิการฯ ก็ควรจะใช้โอกาสนี้ปฏิสัมพันธ์ร่วม
ระหว่างผู้น าชุมชนกับฝ่ายบริหาร ซ่ึงเป็นฝ่ายประจ าด้วยนะครับ ดังนั้น รีบด าเนินการให้ผมด่วน ท าค าสั่งให้ด่วน 
ท าเรื่องยืมเงินให้ด่วนนะครับ เพราะไม่งั้นวันที่ 29 กรกฎาคม 2565 จะเดินทางแล้ว มันไม่ใช่เรื่องแค่ทางฝ่าย
การเมือง มันเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายต้องปฏิสัมพันธ์กัน ไม่มีการแยกส่วนเด็ดขาด พ่ึงจะทราบเมื่อตอนเที่ยงนี้เองว่า
ฝ่ายประจ ากองอ่ืนไม่ได้ไป ดังนั้น ก็ช่วยพิจารณาให้ด้วยว่าควรจะมีไปด้วย  

มติที่ประชุม  :  รับทราบ และมอบหมาย ดังนี้ 

 - มอบส านักการศึกษาน าใบประกาศของนักเรียนที่ได้รับรางวัลให้นายกฯ ลงนาม เพื่อส่ง
ต่อให้โรงเรียนท าพิธีมอบต่อไป  

 - มอบส านักปลัดฯ และส านักสวัสดิการฯ ให้ออกค าสั่งปลัดฯ รองปลัดฯ ผอ.กองส านัก
บางส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเจ้าหน้าที่บางส่วนที่เกี่ยวข้อง เรื่องที่จะพาไปอบรมประธานชุมชนและผู้น า 
ให้รีบท าเรื่องด่วน ท าเรื่องยืมเงินและอนุมัติเงินโดยเร็ว  

4.5 เรื่องการอบรมให้ความรู้และทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟ้ืนคืนชีพ (CPR)  

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
 เรื่อง CPR อันนี้เป็นโครงการที่เป็นนโยบายสืบเนื่องจากที่มีคนมาใช้บริการที่ทะเบียนราษฎร์  แล้วก็
เสียชีวิตจากโรคหัวใจวาย เมื่อวานไปงานที่ชุมชนวัดธาตุพ่ีสาวหรือน้องสาวของเจ้าตัวที่เสียชีวิต  เดินมาบอก
ผมเองว่าคนที่เสียชีวิตเป็นพ่ีสาวเขา ของคุณแม่คนนี้แหละ ตัวท่านที่เสียชีวิตคุณป้าท่านนี้ก็บอกว่ารู้จัก
พนักงานทะเบียนราษฎร์เกือบทุกคน ลูกหลานก็บอกว่าให้ไปในเวลาหนึ่งก็ไม่ยอม แกก็จะไปของแกแล้วก็ไป
คนเดียวไม่รอใครไปส่ง เมื่อเกิดเหตุเฉียบพลันแบบนี้ ไม่ได้ตกเก้าอ้ี ตัวอ่อนลงไปเลยหัวใจวายเฉียบพลัน หมอก็
บอกว่าจะให้ผ่าตัดไหม แกก็มาผ่าตัดได้อย่างไรเลือดหัวใจมันแตกหมดแล้ว ก็เลยเป็นเหตุที่ทางปลัดฯ รองปลัดฯ 
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนฯ ก็มาปรึกษาว่าเราควรจะมีเครื่องกระตุ้นหัวใจไหม ผมก็เลยเสนอต่อว่ามันไม่ใช่มีแค่เครื่อง 
บางทีกว่าจะหาเครื่องหรือจะใช้เป็นหรือไม่เป็นก็ยังไม่รู้ต้องท าอยู่ 2 อย่างประกอบกัน 1. อบรม CPR ก็คือการ
กระตุ้นหัวใจ ปั้มหัวใจ จะมาอบรมให้แต่ละกองส านัก มีตัวแทนคณะหนึ่งของแต่ละกองส านักให้มีความรู้
พ้ืนฐานเรื่องการปั้มหัวใจ 2. เราจะมีการซื้อเครื่องกระตุ้นหัวใจก็อบรมเรียนรู้เพ่ือใช้เครื่องนี้ให้เป็น เรื่องแบบนี้
มันเป็นแค่ชั่วพริบตาเดียวถ้าเรามีคนที่พอจะมีความรู้พ้ืนฐานอยู่ที่กองส านัก เราเพ่ิมเครื่องไม้เครื่องมือเกิดเหตุด่วน
ในลักษณะคล้ายคลึงกันแบบนี้มันยังเผชิญเหตุได้ทัน ก็เลยเป็นที่มาให้เกิดกิจกรรมนี้นะครับ เชิญเลยครับ 
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นายติง  นามมณทา    ผู้ช่วยนักวิชาการวัฒนธรรม 
เรียนท่านนายกฯ ท่านรองนายกฯ ท่านเลขานายกฯ ท่านผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนและ

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ผมตัวแทนส านักการศึกษาขออนุญาตรายงานกิจกรรมการอบรมปฐมพยาบาล
เบื้องต้น และการช่วยฟ้ืนคืนชีพหรือว่า CPR ทางส านักการศึกษา ได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์หัวใจสิริกิติ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้บูรณาการร่วมกันในการจัดตารางในการเข้าฝึกอบรม โดยก าหนดไว้ 13 ครั้ง 1 ครั้ง
คือของส านักกอง เทศบาลขอนแก่น จึงได้ท าการอบรมผ่านมาแล้ว เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 และ 11 ครั้ง
ของโรงเรียนทั้ง 11 โรงเรียน ซึ่งได้อบรมผ่านมาแล้ว 2 โรงเรียน คือโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน เมื่อวันที่ 25 
กรกฎาคม 2565   

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
เวลาเขียนจ านวนคนดูโรงเรียนเขาหรือไม่ โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม ถึงไหม 50 - 70 คน 

นายติง  นามมณทา    ผู้ช่วยนักวิชาการวัฒนธรรม 
อันนี้คือกลุ่มเป้าหมายที่เราเชิญเข้าร่วมอบรมครับ ประกอบด้วยคณะครู บุคลากรและก็รวมทั้ง

นักเรียนที่ได้รับเข้าการอบรมและให้ความรู้ ก าหนดการอบรมจะเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม สิงหาคม และสิ้นสุด
เดือนกันยายน ครั้งแรกเราจัดการรวมที่ห้องประชุมนครเป็งจาลแห่งนี้นะครับ โดยเฉพาะศูนย์หัวใจสิริกิต์ทั้ง
คณะได้มาให้ความรู้ และได้ให้ตัวแทนของแต่ละส านักกองแยกกลุ่ม มีการทดลองและทดสอบ อันนี้เป็นภาพ
บรรยากาศในการอบรมในวันนั้นนะครับ ของส านักกอง ครั้งที่ 2 น่าจะเป็นที่โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน 
โดยใช้ห้องประชุมของโรงเรียนแล้วก็จะเป็นกลุ่มนักเรียนและบุคลากร ครั้งที่ 3 จะเป็นที่โรงเรียนเทศบาลบ้าน
สามเหลี่ยม ช่วงท้ายผมขอเปิดคลิปวีดีโอบางส่วนทีค่ณะวิทยากรอบรมและนักเรียนที่ได้ร่วมปฏิบัติ 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
ปกติต้องกดอย่างนี้เป็นระยะเวลากี่ครั้ง 2 นาทีและนาทีละกี่ครั้ง 120 ครั้งเลยเหรอ ต่อนาที 120 ครั้ง 

นาทีละประมาณ 100 ครั้ง ผมมี 3 เรื่อง ท่านเอาไปพิจารณาประกอบกรณีเหตุการณ์หัวใจวายแบบนี้ 3 ศพแล้ว 
ศพที่ 1 โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง โรงเรียนฮ่ัวเคี้ยว ตอนนั้นผมเป็นผู้รับใบอนุญาต เขาพาเด็กอนุบาลเดินเรียน
จากอาคารหลังนี้ เดินมาอาคารหน้า เด็กก็จูงมือกันมาครูก็พาไป แต่เขาไม่รู้เลยมีเด็กคนหนึ่งเดินไปแล้วก็
หายไป เด็กคนนี้หายใจไม่ทันก็เลยแยกตัวแล้วก็นั่งพักอยู่ใต้ต้นไม้คนเดียว ครูก็จนพาทีมงานของเด็กนักเรียนไป
ถึงห้องเรียนแล้วถึงรู้ว่าเด็กหายเป็นคนหนึ่งไปตามจนเจออุ้มไปห้องพยาบาลแล้วก็ไม่ท าอะไร  จนเลิกเรียน
ผู้ปกครองมารับ ผู้ปกครองก็โกรธมากว่าท าไมไม่จัดการมันสามารถด าเนินการได้ตั้งหลายอย่าง  โทรบอก
ผู้ปกครองเสร็จแล้วยังไงต่อ ตัดสินใจโดยใครครูห้องพยาบาลหรือครูที่ประจ าชั้นหรือต้องถึง ผอ. เท่านั้น ที่จะ
ส่งโรงพยาบาลได้ สุดท้ายเกิดจากอะไร เด็กมีโรคประจ าตัวเป็นโรคหัวใจโต จริง ๆ ครูประจ าชั้นควรจะต้องมี
ข้อมูลพ้ืนฐานเด็กตัวน้อยแบบนี้ที่ช่วยตัวเองไม่ได้ หรือแม้กระทั่งเด็กนักเรียนในความรับผิดชอบของเรา มันอยู่
นิดเดียวเองเรื่องการตัดสินใจ ณ เวลานั้น ในการที่ช่วยชีวิตคนมีพ้ืนฐานความรู้ไหม แล้วการสั่งการการตัดสินใจ
เพื่อจะส่งต่อท าอย่างไร สุดท้ายเด็กเสียชีวิต ผู้ปกครองมารับสายไปแล้ว พาไปส่งโรงพยาบาลเด็กเสียชีวิต 
เรื่องที่สอง ที่โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ที่พูดกันเยอะ ๆ สุดท้ายบอกว่ารถกู้ภัยมากันแล้ว มาคันแรกเครื่องมือไม่มี 
เครื่องมือกู้ชีพไม่มีก็เลยไปจอดไว้ เรียกรถอีกคันตามมา รถออกไม่ได้เพราะมีรถจอดค้างอยู่อะไรก็ไม่รู้ แตอุ้่มมา
ตั้งแต่ชั้นบน ซ่ึงก็เป็นลูกของพนักงานเราเองใช่ไหม อุ้มเด็กมาจากชั้นบนมีประวัติของการที่เคยต้องปั้มหัวใจ
มาแล้วเมื่อหลายปีก่อน อุ้มลงมากว่าจะมาถึงเมื่อมาถึงแล้วท าอย่างไร เรียกรถกู้ภัยมาถึงรถกู้ภัยก็ไม่มีอุปกรณ์ 
ต้องรอรถอีกคันมา สุดท้ายน้องก็เสียชีวิต เรื่องที่สามที่ทะเบียนราษฎร์ทั้งหมดมันเกี่ยวข้องกับหลาย ๆ เรื่องที่
เก็บเกี่ยวเป็นบทเรียน เกิดเหตุค าถามที่ต้องถามอันดับแรก 1. มีความพร้อมเผชิญเหตุไหม 2. การตัดสินใจว่า
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อย่างไรตรงนี้ คือติดต่อใคร ติดต่อสถานพยาบาล ติดต่อหน่วยพยาบาล ก่อนหน้าที่จะติดต่อสามารถท าอะไร
ในเบื้องต้นได้ไหม แล้วยิ่งถ้าเป็นโรงเรียน เป็นนักเรียนมีประวัติการเจ็บป่วยของเด็กนักเรียนไหม ดังนั้น 
เวลาผู้ปกครองกรอกประวัติ ควรจะเป็นค าสั่งจาก ผอ. ถึงครูเลยว่าจะต้องใส่ใจในการอ่านประวัติของเด็ก
นักเรียน โดยเฉพาะประวัติความเจ็บป่วย ประวัติการแพ้ไม่ว่าจะแพ้ยาแพ้อาหารและก็ต้องขอค าปรึกษาจาก
ผู้ปกครองถ้าเกิดอาการเหล่านั้น วิธีการดูแลที่ผู้ปกครองมีประสบการณ์หรือหมอแนะน ามาแล้วว่าถ้าเด็กป่วย
แบบนี้ ฉุกเฉินแบบนี้ วิธีการแนวทางในการดูแลเด็กแต่ละคนเป็นยังไง มัน 3 ศพไปแล้ว 3 วัยด้วย เด็กอนุบาล 
เด็กมัธยม และก็ผู้สูงอายุ แล้วเราคงจะไม่ยอมให้มันเกิดเหตุแบบนี้ถ้ามันอยู่ต่อหน้าเรา ดังนั้น เราก็เก็บเกี่ยว
ประสบการณ์เมื่อเกิดเหตุการณ์ในการเผชิญเหตุ ถ้าเป็นในก ากับคนในการดูแลเรารับรู้ มีประวัติ มีแนวทางการ
ปฏิบัติ มีหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน กรณีจะเรียกนึกอะไรไม่ออกจ า 1669 ไว้ก่อน อยู่ในเทศบาลเบอร์ด่วนของ
เทศบาล ติดต่อส านักสาธารณสุขฯ เราต้องติดต่อใคร แต่ถ้าเป็นผมจะโทร 1669 ก่อน แล้วค่อยสอบถามพนักงาน
ของเรา แล้วคนไหนที่เคยอบรมมาวิธีการที่จะช่วยเหลืออะไรอย่างนี้เป็นต้น ไปจัดล าดับขั้นตอนของเราดูก่อน
สักวันหนึ่งเมื่อเราเจอเหตุต่อหน้าเราจะจัดการปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไร ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราพยายามที่จะท าเพ่ือ
ช่วยชีวิตคนนะครับ ให้มีตัวแทนคนในกองส านักไปอบรมเพ่ือให้มีความรู้แล้ว เมื่อนานไปก็ให้อบรมทบทวน
เอาไว้ เพราะมันไม่มีหรอกว่าอบรมครั้งเดียวแล้วจะจ าได้และปฏิบัติได้ ผมไม่เชื่อ ต้องผ่านการอบรม 2 - 3 ครั้ง 
จนเป็นระบบที่มันสามารถปฏิบัติได้ และโรงเรียนจะมีคิวต่ออยู่ใช่ไหม รบกวนท่านช่วยบอกให้มีครูประจ าชั้น
หรืออาจจะเป็นครูในระดับช่วงชั้น หรือครูประจ าอาคารถ้าเกิดเหตุ ระบบการติดต่อสามารถติดต่อเขายังไง 
และก่อนที่จะด าเนินการช่วยเหลือต้องติดต่อหน่วยกู้ภัยอะไรยังไง แบบไหน ทั้งหมดเหล่านี้ให้เป็นระบบ
อัตโนมัติไปเลย ไม่ต้องรอให้ถึง ผอ. ค่อยมาสั่งแล้วค่อยท าถ้าดูจากเหตุเด็กอนุบาลคนนั้น ที่โรงเรียนเรียน
เอกชนนั้น ครูไปส่งที่ห้องพยาบาลแล้วรอผู้ปกครองมารับ สุดท้ายโดนฟ้องจ่ายเงินไปหลายแสน ครูกต็้องมานั่ง
หาเงินเอามาชดใช้ โรงเรียนก็ช่วย แล้วก็ทุกข์กันตลอดไปเป็นหนี้เป็นสิน เป็นอะไรที่มันทุกข์มาก ตอนเกิด
เหตุการณ์ที่ต้องไปช่วยคนแบบนั้น เราต้องไปช่วยเขาอย่างนี้แล้วรู้สึกแย่ว่าถ้าเรารู้ก่อน ค าว่ารู้ก่อนกลายเป็น
ตัวส าคัญที่สุดส าหรับเราว่าเราจะรู้ก่อนแบบใดเท่านั้นเอง  

มติที่ประชุม  :  รับทราบ  

4.6 เรื่องรายงานผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปี 2565   

นายวัชรินทร์  ตราชู    นักวิชาการศึกษาช านาญการ  
เรียนท่านนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น รองนายกเทศมนตรีฯ หัวหน้าส่วนการงาน ผู้บริหาร

สถานศึกษา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษาระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มต้นจากโครงการคัดเลือกตัวแทนครูและนักเรียน ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพ
สู่ความเป็นเลิศทางด้านการศึกษาทางวิชาการ เพ่ือคัดเลือกตัวแทนครูและนักเรียนไปร้อยเอ็ด วันที่ 27 
พฤษภาคม 2565 เรามีการประชุมหารือกันที่โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน เพ่ือก าหนดแนวทางว่าเราจะเลือก
คนยังไงและก่อนหน้านั้นก็มีการประชุมติดตามงาน ในวันที่ 10 มิถุนายน 2565 หลังจากนั้นวันที่ 17 มิถุนายน 
2565 คือวันที่เราคัดเลือกตัวแทนนักเรียนของเราโดยเราใช้พ้ืนที่ของโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทันและศูนย์ 
ICT หลังจากวันที่ 17 มิถุนายน 2565 เราได้ตัวแทนแล้ว จะมีการคอมเม้นต์ให้แนวทางเราจะแบ่งโครงการ
แบ่งเป็นโซน 4 โซน โดยโซนที่ 1 เราจัดที่โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 โรงเรียน
เทศบาลวัดกลาง เป็นโรงเรียนที่มีโครงการเยอะมาก เราก็เลยมีโครงการของโรงเรียนเทศบาลวัดกลางอย่างเดียว 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
คัดเลือกก่อนใช่ไหม 



25 
 

นายวัชรินทร์  ตราชู    นักวิชาการศึกษาช านาญการ  
ได้ตัวแทนแล้วครับ อันนี้โซนที่ 2 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 

ประกอบด้วยโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัยและโรงเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่  อันนี้คือเป็นตัวแทน
แล้วนะครับ แต่เราจะเข้าไปดูเพ่ือแนะน าและวันนั้นท่านรองมนตรี สิงหปุณณภัทร ได้ไปร่วมในงานด้วย อันนี้
โซนที่ 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ประกอบด้วยโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 
โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู โรงเรียนอนุบาลสาธิตฯ และโรงเรียนเทศบาลบ้านตูม โซนที่ 4 โรงเรียนเทศบาล
บ้านศรีฐาน วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ประกอบด้วยโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน โรงเรียนเทศบาลบ้าน
สามเหลี่ยม และโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง และวันนี้น าเสนอก่อนแข่งขันและรับการชี้แนะจากท่านนายกฯ ครับ 
วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง อันนี้วันเปิดงานนะครับ โดยท่านรองมนตรี สิงหปุณณภัทร 
ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่มีส่วนร่วมการจัดร้านนิทรรศการผลงาน
ของสถานศึกษา นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าไปคุยเรื่องนี้เกือบ 10 นาที 
เรื่องหุ่นยนต์ครับ ท่านสนใจมาก กิจกรรมในงานประกอบด้วยวีดีทัศน์น าเสนอผลงานทางการศึกษาของ
โรงเรียนเทศบาลของเรา และงานด้าน Steam Education โดยโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง การน าเสนอ
ผลงานทางด้าน Zero Waste ของโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน และแสดงหุ่นยนต์บังคับมือ โรงเรียนเทศบาล
วัดกลาง กิจกรรม E-Sport นักเรียนโรงเรียนอ่ืนมาดูของเราเยอะมาก เป็นที่น่าสนใจมากครับ เพราะว่ามีของ
เราที่เดียวที่น าเสนอกิจกรรม E-Sport ส่วนกิจกรรมของเราที่ส่งทั้งหมดมี 66 กิจกรรม แต่เราได้มาถึง 17 
กิจกรรม ซึ่งคิดเป็นประมาณ 25 % ของการที่ได้ไปต่อที่ทุ่งสง ถือว่าประสบความส าเร็จมาก 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
เทียบกับปีก่อนเป็นยังไง  

นายวัชรินทร์  ตราชู    นักวิชาการศึกษาช านาญการ  
ปีที่ผ่านมาไม่ถึงครับ  

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
คุณจะบอกประสบความส าเร็จมาก คุณก็ต้องมีตัวเปรียบเทียบย้อนหลังก่อนหน้านั้น ประกวดเท่าไหร่

ได้เท่าไหร่ เข้าประกวดเท่าไหร่ เราได้ในระดับชนะเลิศกี่รางวัล สมมุติประกวดหมวดนี้เป็นหมวด AAA ตัวประกวด
นี้เป็น AA ประกวดนี้เป็น A เราให้ความส าคัญน้ าหนักที่เราส่งเข้าประกวดและส่งเข้าประกวดหมวดไหนมากที่สุด  
ได้รางวัลหมวดไหนยังไง เปรียบเทียบย้อนหลัง พวกอย่างนี้ถึงจะวิเคราะห์ได้ ถ้าพูดแค่นี้วิเคราะห์และประเมินไม่ได้ 
ส่ง 66 ได้ถึง 17 ถ้าบอก 66 ได้ถึง 60 เลยอย่างนี้มันถึงจะใช้ค านี้ได้ แต่ตรงนี้ไม่ใช่สาระหรอก แต่สาระก็คือ 
มันต้องเข้าสู่การประเมินและวิเคราะห์ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบรรดาโครงงานทั้งหมด ประเภททั้งหมด 
ผมเข้าใจเองว่าในระบบของเราคงมีการจัดเกรดไว้ การประกวดแบบไหน ถ้าเป็นภาษา AAA เลย ประกวด
หมวดไหนเป็น AA ประกวดหมวดไหนเป็น A เราจะวิเคราะห์ต่อไปได้ว่าขีดความสามารถนักเรียนของเรา 
โดยเฉลี่ยมันออกไปทางพวกกลุ่มหมวด A หมวด AA หมวด AAA เปรียบเทียบสถิติย้อนหลังได้ว่ามีพัฒนาการ
ที่ดีขึ้นหรือพัฒนาการที่ถอยลงแล้วต่อไปถ้าเราจะอยู่ตรงนี้ต่อเราจะต้องไปพัฒนาอะไรอย่างไร ถ้าไม่อย่างนั้น
เราจะเดินต่อไม่ได้เลย ในเรื่องการบริหารการศึกษา เราให้เข้าประกวด ส่งเสริมให้เข้าประกวด เพราะเรา
ต้องการให้มีพัฒนาการ แต่พัฒนาการจะไม่เกิดขึ้นถ้าคุณไม่มีข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์  ถ้าไม่มีข้อมูลในการ
วิเคราะห์ มันจะไม่มีพัฒนาการออกมาได้เพราะมันจะเห็นแนวโน้มอะไรไม่ได้เลย ดังนั้น ฝากเรื่องนี้ให้ด้วยนะ
ครับว่าครั้งหน้าถ้ามีข้อมูลเชิงสถิติ ข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง ข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ สามารถ
น าเสนอได้จะพึงพอใจมาก การประชุม คทม. ครั้งหน้า ถ้าท าให้ได้ก็จะขอบคุณมาก เพราะกลุ่มศึกษานิเทศก์
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เองควรจะมีวิธีคิดและข้อมูลเหล่านี้ เพ่ือส่งต่อให้โรงเรียน โรงเรียนเขาจะได้รู้ตัวตนของตนเอง เมื่อสักครู่ 66 
อะไร ประเภทใช่ไหม สิ่งที่เราไม่รู้ผมยกตัวอย่าง ในระดับภาคมีคนส่งเข้าประกวดทั้งหมดกี่โรงเรียน ในแต่
ละระดับชั ้น คุณต้องไปท ามาว่าอันดับแรกมีการจัดหมวดที่ผมบอกไหม หมวดกลุ่มประเภท AAA ใครเข้า
ประกวดกลุ่มแบบนี้แปลว่าจะพร้อมมาวัดทางด้านวิชาการ พวกนี้พร้อมที่จะวัดทางด้านภาษา พร้อมที่จะวัด
ทางด้านสายวิทย์ สมมุติอย่างนี้นะครับ แล้วหมวดอะไรที่เกี่ยวข้องกับพวกสายศิลปะวัฒนธรรม หรือทั่วไป 
หรือทักษะอะไรธรรมดา ถ้าสามารถจัดหมวดแบบนี้ได้ เราก็จะรู้เลยว่า 11 โรงเรียนที่เราส่งเข้าไปส่วนใหญ่เรา
หนักไปทางไหน อย่างนี้เป็นต้น อันดับแรก 2. ความนิยมหรือจ านวนคนที่เข้าประกวดอะไรที่มันเยอะ แล้วเรา
ส่งเข้าไปประกวดแล้ว เปรียบเทียบกับเขาแล้วเราอยู่ตรงไหน เพราะส่วนใหญ่ที่เราจะรับรู้เพียงแต่ว่าเราชนะ 
ไม่ชนะ ชมเชย ไม่ชมเชย แต่เราไม่รู้ตัวตนเราเลย ประกวดเพ่ืออะไรรู้ไหม เพ่ือจะเปรียบเทียบ ผมเห็นหลาย ๆ คน 
ที่โพสต์ ผมก็ไปสังเกต 1 คือใคร 2 คือใคร 3 และ 4 คือใคร นอกจากเราที่ได้รางวัลแล้ว ผมเห็นชื่อซ้ า ๆ เทศบาล
ซ้ า ๆ ที่ติดล าดับ Top ใกล้เคียงกับเรา แต่สุดท้ายมันจะเข้าสู่การพัฒนาไม่ได้ ถ้ามันไม่มีการท าข้อมูลเพ่ือเข้าสู่
การวิเคราะห์ แล้วก็ไปสู่การพัฒนาในภายหลัง การประกวดจะไร้ประโยชน์เลย ส่งไปให้เฉย ๆ ครั้งละ 800,000 บาท 
จะไปทุ่งสง อีกหลายแสน เงินก็จมไปเฉย ๆ เพราะอยากจะไป แค่อยากจะไป จะไปแล้วผมก็ยอมรับว่า
ผมก็ยังผิดหวังในบางเรื่อง คือการพัฒนาการที่มันไม่เกิดขึ้น ตัวประเมินง่าย ๆ  ของนายวัชรินทร์  ตราชู คือ ท่านศิริวัฒน์ 
บุปผาเจริญ มาอยู่นาน สนใจสิ่งนี้นาน ก็เข้าใจว่าท่านสนใจท่านจึงอยู่นาน แต่ส าหรับผมเองคือผมต้องการจะรู้
ว่าพัฒนาการตอนนี้ เปรียบเทียบกับ อปท. ด้วยกัน โรงเรียนด้วยกัน ตอนนี้เราอยู่ไหนแล้วโดยเฉลี่ย แล้วเราจะ
พัฒนาต่อด้านไหน แล้วทิศทางที่เราประกาศว่าสามครัสเตอร์เรามาอย่างนี้ มันถือว่าถูกทางหรือไม่ถูกทาง 
ถ้าไม่มีตัวเปรียบเทียบ ถ้าท าอย่างนี้ให้ผมได้ก็จะขอบคุณมาก เพราะผมว่าตัวนี้เป็นข้อมูล เป็นหัวใจ เรายอม
ทุ่มปีละล้านกว่าบาท เพ่ือส่งไปประกวดแบบนี้ แล้วคนของเราได้อะไร ไม่ใช่แค่ได้รางวัล ทุ่งสงไม่ต้องไปจัด
นิทรรศการ มันไกล แพง และต้องไปอยู่นานมาก แล้วยังต้องขนวัสดุที่มีอยู่เฉพาะค่าขนส่งก็แพง ดังนั้น 
เพ่ือประหยัดค่าใช้จ่ายนิทรรศการไม่ต้องจัด และการส่งเด็กไปประกวดยังมีช่วงเวลาจะพัฒนาเขาอย่างไร ไม่ใช่
เพ่ือชัยชนะ แต่มันต้องตอบโจทย์ได้ คือเรื่องพัฒนาการของเด็ก เทียบกับสถิติย้อนหลังเราส่งประกวดอะไร 
มากน้อยเปลี่ยนแปลงยังไง แนวโน้มมันเป็นยังไง เพราะถ้ายังอยู่แบบเดิม ๆ ก็แค่ประกวดแล้วก็วนอยู่กับการ
ประกวดแบบเดิม ๆ แต่เราไม่รู้ทิศทางที่มันจะเป็นไปในวันข้างหน้า วันนี้มันชัดเจนมาก ว่าความน่ากลัวของ
การเปลี่ยนแปลง มันไปจนจะตามไม่ทันแล้ว ถ้าเราเรียนรู้แบบเท่าทนัและตามแบบเท่าทัน เราก็จะไม่กลัวเรื่อง
แบบนี้ ผมก็รู้สึกมันมืดมนว่าทุกอย่างมันกระทบกันไปหมด แล้วจากการศึกษาแบบนี้ลูกหลานจะรอดไหม 
ก็ไปนั่งคิดแล้วก็วิตกจริตกับเรื่องแบบนี้ ถ้ายังเป็นระบบการศึกษาแบบเดิมที่เราไม่วิเคราะห์คนที่ต่างวัย มันเป็น
เรื่องที่น่ากลัวไหม ผู้ปกครองพ่อแม่ยังคงติดกับอ านาจ คืออ านาจความเป็นพ่อ อ านาจความเป็นแม่ อ านาจ
ความเป็นครูที่เหนือกว่าว่าสั่งแล้วค าค าหนึ่งที่ฉันพูดเมื่อไหร่ ฉันจะต้องได้เปรียบ คือความหวังดีพ่อแม่ เมือ่หวังดี
จะสั่งอะไรก็สั่ง แต่เด็กมันไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว แต่ไม่เหมือนเดิมแบบไหนเป็นเรื่องที่น่าคิด เราจะโทษว่าเขาไม่ฟัง 
บนความเป็นจริงเด็กเรียกร้องอะไรรู้ไหมครับ เด็กเรียกร้องเหตุผล แต่ผู้ใหญ่จะบอกว่าท าไมเด็กไม่ฟัง แต่เด็ก
ต้องการเหตุผล เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าลงในรายละเอียดส าหรับผมนะครับ ผู้ใหญ่จะอ้างว่าผู้ใหญ่มีประสบการณ์ 
แต่มีค าหนึ่งที่ชอบมาก คือเด็กเองไม่เคยมีประสบการณ์ของความล้มเหลวมาก่อน เมื่อเด็กไม่เคยมี
ประสบการณ์ในด้านนี้ เขาก็จะมั่นใจตัวเองสูงมาก เพราะมันเป็นวัยของเขาเลย ทุกคนมีความโดดเด่นหมด 
ผมเปรียบเทียบง่าย ๆ เมื่อเช้าเล่าให้ชุมชนฟังถ้าเป็นสมัยก่อนมันมี 1, 2, 3, 4 ของการสมัครงาน เราจะค้นหา
บริษัทหน่วยงานที่เราจะสมัครก่อน ไปค้นต าแหน่ง ค้นสวัสดิการ แล้วก็ไปยื่นใบสมัคร แล้วก็รอเรียกสัมภาษณ์ 
นั่นคือประสบการณ์ของพวกเรา แต่เด็กรุ่นใหม่เริ่มต้นจากข้อ 3 เป็น ข้อ 1 หว่านแหส่งใบสมัครไปทุกบริษัทเลย 
ส่งไปหมดเลย เพ่ือรอเขาเรียกตัวไปสัมภาษณ์ ถ้าสมัยก่อนเวลาเรียกสัมภาษณ์เราจะมาระวังตัวมาก ถามอะไร
จะตอบให้มันฉลาด แม้จะให้อะไรก็เอา ถ้าเราจะเอาต าแหน่งนั้น แต่เด็กจะกลับไปถามคนที่ถามเขา ถามฝ่าย
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บุคคลให้เงินเดือนเท่าไหร่ มีวันหยุดไหม ฉันได้คอมพิวเตอร์ไหม ฉันอิสระอะไรแค่ไหน มีกาแฟให้ฉันกินไหม 
ถามจนทุกบริษัทเสร็จ เขาค่อยกลับไป ข้อ 1 ไปหาประวัติบริษัท ไปหาต าแหน่งที่ต้องการ ท่านว่ามันต่างกันไหม
มันไม่ง้องาน ตกงานมันก็ไม่สน พ่อแม่เลี้ยงได้ ไม่รู้เลี้ยงได้จริงหรือเปล่า เพียงแค่เหตุการเปรียบเทียบบาง
เหตุการณ์เราจะรู้เลยว่าโลกมันเปลี่ยนไปจริง ๆ วิธีคิดคนรุ่นใหม่ก็เปลี่ยนไปจริง ๆ เราในฐานะผู้ปกครองเป็น
ผู้ใหญ่กว่า เป็นครู เป็นพ่อ เป็นแม่ ค าว่าหวังดีค าเดียวเราท ากับเด็กได้ทั้งหมดเลย เห็นข่าวเมื่อคืนไหม ครูเอา
กระดาษติดเสื้อ ให้พรุ่งนี้ใส่เสื้อไทยนะ พ่อเป็นถึงสิบเอกเลยนะมารับลูก ลูกติดกระดาษอยู่คนเดียวเต็มหน้าอก 
ครูคิดได้ยังไง บนวิธีคิดคนที่กล้าท าแบบนี้ เด็กโดนประจานไม่ได้เขียนความผิดของเด็กนะ แค่เขียนเตือน
วันพรุ่งนี้ขีดเส้นใต้ใส่ชุดนี้มา ท าไมต้องท ากับเด็กคนนี้แค่คนเดียวโดยการติดกระดาษใส่หน้าอกก็ปล่อยเขาเดิน
ไปหาพ่อแม่ พ่อแม่มารับพ่อแม่จะรู้สึกยังไง ย้อนกลับไปแล้วครูคิดอะไรอยู่ สุดท้ายทางออกของการลดกระแส
ในสังคมก็คือสั่งย้ายชั่วคราว มันก็ไม่ใช่ทางออก มีแม้กระทั่งบางเรื่องผมใช้เวลาอีกสักครู่ ครูอยากเห็น
พัฒนาการของเด็กเรื่องการเขียน ถ้าเด็กอย่าฟ้องครู ครูมีสมุดให้เด็กมาเขียนฟ้อง เด็กทุกคนมันเขียนเท่าเทียม
กันไหม เด็กมีความสามารถในการเขียนฟ้องได้เหมือนกันไหม เด็กบรรยายความเจ็บปวดได้ไหม สมัยเราเรียน
เราไม่มีค าว่า Bully ใช่ไหม เต็มที่ก็ตั้งฉายาล้อชื่อพ่อชื่อแม่ทะเลาะกันทั้งห้อง แต่ตอนนี้มันไม่เป็นนิดหน่อย
ก็คือ Bully แต่วันที่เด็กเจ็บปวดถ้าเป็นพ่อแม่เด็กก็อยากจะให้อะไร ให้พ่อแม่โอ๋ เด็กอยากให้เราเห็นน้ าตา 
เด็กอยากให้เราอยากให้เราเห็นสายตา เด็กอยากจะส่งเสียง แต่ถ้าหมดเหล่านั้นมันเขียนเป็นค าพูดไม่ได้ 
แล้วครูอ้างแบบชาญฉลาดของครูก็คืออะไร ให้เด็กเขียนลงมา ใครอยากฟ้องให้เขียนเพ่ือเด็กจะได้มีพัฒนาการ
อย่างนี้คิดตื่นมาก คิดแค่ตรรกะใช่ไหม แต่บางเรื่องเป็นจิตวิทยา ผมว่าเด็กต้องการแค่ปลอบประโลม เราไดเ้ห็น
สายตา ได้เห็นน้ าตา ได้ยินน้ าเสียงว่าเด็กเขาเจ็บช้ าไหม ทีอ่เมริกาเขาโดน Bully จนไม่เรียนต่อ แล้ววันที่เพ่ือน
รับปริญญาเอาปืนไปยิงเขาตายหมด เพราะเพ่ือนพวกนี้คอย Bully จนมาเรียนไม่ได้ เรื่องแบบนี้เป็นเรื่อง
ละเอียดอ่อนในสังคม วันที่ม๊อบเด็กเยาวชนเยอะ ๆ แล้วเด็กไปพูดเยอะ ๆ เวลาจับไมค์พูดท่านเห็นใช่ไหม 
ไมว่่าจะเป็นอนุสาวรีย์ ไม่ว่าจะเป็นที่สวนรัชดาฯ แทนที่เด็กจะโต้ตามผู้น าที่พามันมาประท้วง เขาพูดเรื่องอะไร 
พูดเรื่องในรั้วโรงเรียน พูดเรื่องครู พูดเรื่องความไม่เท่าเทียม พูดเรื่องการคุกคาม พูดเรื่อง Bully ก็เพียงแต่
แลกเปลี่ยน มันไม่ใช่แค่เรื่องโรงเรียน มันเป็นเรื่องพวกเราด้วยในครอบครัวเราไปถึงไหนแล้ว แบบไหน กลับมา
เรื่องผลการแข่งขัน ผมต้องการที่จะประเมินให้ได้ วิเคราะห์ให้ได้นะครับ ผมฝากกองการเจ้าหน้าที่ ผมอยากจะ
ให้มีคอร์สอบรมพนักงานภายใต้ความผันผวน การเปลี่ยนแปลงของโลก ลองหาข้อมูลอบรมคนของเราไม่ว่าจะ
เป็นครู เป็นพนักงาน ผมไปอบรมเที่ยวนี้ผมถูกใจ คิดอะไรได้มากมาย เป็นคอร์สอบรมแล้วผมไม่เคยโดดเลย 
และมีความสุขกับการได้ไปเรียน ไม่เคยมีเหตุต้องมาอ้างเรื่องตื่นสายเลย 06.30 น.ก็ตื่น แล้วก็ไปเรียนทัน 
เรียนแบบมีความสุข เพราะอะไรรู้ไหมผมรู้สึกว่าข้อมูลที่ผมได้รับ มันเปลี่ยนจากสมัยก่อน ดังนั้น ผมอยากจะมี
คอร์สอบรมแบบนี้กับผู้น าของเรา พนักงานของเรา ครูของเรา แล้วหลายคนอาจจะได้ทบทวนบางสิ่งบางอย่าง 
มันมีศัพท์ใหม ่ๆ เกิดขึ้น จะพยายามตามให้ทันท่านลอง Search Google Vuca World แล้วท่านไปดูว่ามันใช่ไหม  

มติที่ประชุม  :  รับทราบ และมอบหมาย ดังนี้  
- มอบส านักการศึกษา ในการประชุมครั้งถัดไป ถ้ามีการรายงานข้อมูลเชิงสถิติ 

ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง หรือข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ ให้มีตัวเปรียบเทียบย้อนหลังของแต่ละปีด้วยเพื่อ
ความชัดเจนของข้อมูล  

-  มอบกองการเจ้าหน้าที่ หาข้อมูลเปิดโครงการอบรมผู้น า ผู้บริหาร ภายใต้
ความผันผวนการเปลี่ยนแปลงของโลก รวมทั้งของครู และพนักงานเทศบาล 
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 4.7 เรื่องรายงานรายรับจริง - จ่ายจริง ประจ าเดือน มิถุนายน 2565   
นางกัลยา  เทพศิลา    นักวิชาการคลังช านาญการ 
 เรียนท่านนายกฯ รองนายกฯ และหัวหน้าส่วนการงานทุกท่าน ดิฉันนางกัลยา เทพศิลา นักวิชาการ
คลังช านาญการ ส านักคลัง ขอรายงานรายรับจริงรายจ่ายจริง และคาดการณ์รายรับจริงรายจ่ายจริง 
กรกฎาคม - กันยายน 2565 สรุปรายรับจริงรายจ่ายจริง ประจ าเดือนมิถุนายน ตั้งแต่ตุลาคม 2564 - มิถุนายน 
2565 รายรับจริงอยู่ที่ 988,200,000 บาทเศษ รายจ่ายจริงอยู่ที่ 822,600,000 บาทเศษ รายรับจริงสูงกว่า
รายจ่ายอยู่ที่ 165,500,000 บาทเศษ ผูกพันประจ าเดือนมิถุนายนอยู่ที่ 194,300,000 บาทเศษ รายจ่ายจริงสูง
กว่ารายรับจริงอยู่ที่ 28,800,000 บาทเศษ ด้านรายรับหมวดภาษีอากรประมาณการอยู่ที่ 212,700,000 บาทเศษ 
รับจริงอยู่ที่ 156,900,000 บาทเศษ สูงกว่าปี 2564 อยู่ที่ 117,300,000 บาทเศษ หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับ
และใบอนุญาตประมาณการอยู่ที่ 37,300,000 บาทเศษ รับจริงอยู่ที่ 20,500,000 บาทเศษ ต่ ากว่าปี 2564  
อยู่ที่ 4,200,000 บาทเศษ รวมรายได้จากทรัพย์สินประมาณการอยู่ที่ 41,700,000 บาทเศษ รับจริงอยู่ 
18,300,000 บาทเศษ ต่ ากว่าปี 2564 อยู่ที่ 5,400,000 บาทเศษ หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ
พาณิชย์ประมาณการอยู่ที่ 7,300,000 บาทเศษ ตัวนี้ยังไม่ได้รับทั้ง 2 ปีเลยค่ะ หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ประมาณ
การอยู่ที่ 8,800,000 บาทเศษ รับอยู่ที่ 5,000,000 บาทเศษ ต่ ากว่าปี 2564 อยู่ที่ 5,400,000 บาทเศษ 
หมวดรายได้จากทุน ประมาณการอยู่ที่ 80,000 บาท รับจริงอยู่ที่ 19,000 บาทเศษ ต่ ากว่าปี 2564 อยู่ที่ 
240,000 บาทเศษ หมวดภาษีจัดสรร ประมาณการอยู่ที่ 499,000,000 ล้านบาท รับอยู่ที่ 318,500,000 บาทเศษ 
ต่ ากว่าปี 2564 อยู่ที่ 3,000,000 บาทเศษ หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ประมาณการอยู่ที่ 614,100,000 บาทเศษ 
รับจริง 468,800,000 บาทเศษ ต่ ากว่าปี 2564 อยู่ที่ 8,000,000 บาทเศษ รวมทุกหมวดประมาณการอยู่ที่ 
1,421,200,000 บาทเศษ รับจริงอยู่ที่ 988,200,000 บาทเศษ รายรับจริงสูงกว่าปี 2564 อยู่ที่ 90,800,000 บาทเศษ 

 นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น  
สรุปแล้วรับจริง ณ เวลานี้คือเท่าไหร่ 

นางกัลยา  เทพศิลา    นักวิชาการคลังช านาญการ 
รับจริง ณ เดือนมิถุนายน 2565 ตอนนี้อยู่ที่ 988,200,000 บาทเศษ  

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น  
ต่ ากว่าประมาณ 400 กว่าล้านใช่ไหม แล้วคาดการณ์ว่าอีก 3 เดือนที่เหลือจะเข้าเป้าไหมถ้าคาดการณ์ 

ณ เวลานี้เราจะเข้าเป้าหรือตกเป้า แล้วถ้าตกเป้าตกเป้าเท่าไหร่ คาดการณ์ว่าสิ้นปีงบประมาณนี้จะติดลบ 
33 ล้านบาท ก็แปลว่าจะตั้งสัญญาณเตือนได้ ตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป เพ่ือติดตามอย่างใกล้ชิด ท าสัญญาก็ท าไป
แล้วก็ต้องมีเงื่อนไขว่าจะด าเนินการหรืออะไรยังไงแบบไหน ระบบที่เคยใช้กรณีการจัดซื้อจัดจ้างในเรื่องวัสดุ 
เรื่องการจ้างหรืออะไรก็แล้วแต่ หมวดค่าใช้สอย ทุกกองส านักก็ลงไปก ากับด้วยด้วยตนเอง ให้รับสัญญาณเตือนว่า 
ณ เวลานี้ เปรียบเทียบกับเดือนที่แล้วที่คาดการณ์เดือนที่แล้วติดลบเท่าไหร่ เดือนที่แล้วคาดการณ์คือติดลบ 
30 ล้านบาท ของเดือนนี้คือค่าการติดลบ 33 ล้านบาท ให้ส านักคลังเป็นกองกลางในการตั้งระบบเตือนภัย 
ว่าถึงเวลาเมื่อไหร่ควรจะให้ผมตัดสินใจว่าเราควรจะชะลออะไร ไม่ชะลออะไร อะไรส าคัญทุกคนไปจัดล าดับ
ความส าคัญโครงการของตนเองได้แล้ว คือข้อสรุปตรงนี้นะครับ  

มติที่ประชุม  :   รับทราบ และมอบหมาย ดังนี้ 
  - มอบส านักคลัง เป็นหน่วยงานตั้งระบบเตือนภัย แจ้งไปยังทุกส านักกอง 

เนื่องจากสถานการณ์รายรับของเทศบาลนครขอนแก่นติดลบประมาณ 33 ล้านบาท เพื่อให้แต่ละส านัก
กองได้จัดล าดับความส าคัญโครงการของส านักกองตนเอง 
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4.8 เรื่องรายงานงบลงทุนค้างจ่ายงบประมาณ 2564 และ 2565  

นางอนรรฆอร  พรมมี หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน 
 กราบเรียนท่านนายกฯ ท่านรองนายกฯ และผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ ตัวนี้จะเป็น
รายงานงบลงทุนค้างจ่าย ขอรายงานเงินงบประมาณค้างจ่าย ตั้งแต่ปี 2563 จะมี 5 โครงการที่ด าเนินการ
ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว แต่ยังไม่ได้เบิกจ่ายเลยค่ะ อันนี้จะเป็นค้างจ่ายงบประมาณปี 2564 เบิกจ่ายไปบ้างแล้ว 
แตก่็ยังเหลือทีไ่ม่เบิกจ่ายอยู่ประมาณ 31 โครงการ ตามท่ีส านักช่างรายงานไว้ 

 นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น  
ตอนที่เราฟังส านักช่างรายงานเมื่อสักครู่ สัมพันธ์กับท่ีเราท าใช่ไหม 

นางอนรรฆอร  พรมมี หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน 
ค่ะ อันนี้จะเป็นรายชื่อโครงการ 2564 และเป็นงบลงทุน 2565 จ านวน 90 โครงการ เหลือที่ยังไม่ได้

ส่งลงมาท่ีส านักคลัง 3 โครงการ ในส่วนของครุภัณฑ์มี 5 โครงการที่ยังไม่ส่งมา อันนี้เป็นงบลงทุน 3 โครงการที่
ยังไม่ส่ง 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น  
กลับไปหลังคาสะพานลอย  

นางอนรรฆอร  พรมมี หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน 
หลังคาสะพานลอยส่งมาแล้ว และยังไม่มีผู้ยื่นเลยส่งกลับไปที่ส านักช่างเพ่ือทบทวนราคากลาง 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น  
อาคารห้องสมุดเด็กสวนดอกคูนมีปัญหาอะไรไหม อยู่ในระหว่างท าราคากลางไหม   

นายทศพล  วงศ์อาษา    ผู้อ านวยการส านักช่าง 
อยู่ระหว่างท าราคากลางกับจัดท าราคากลางใหม่ครับ ถ้าไม่มีคนเสนอก็จะเป็น 5 โครงการที่ส านักช่าง

รายงานไปเมื่อสักครู ่ 

นางอนรรฆอร  พรมมี หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน 
แล้วก็มีคุรุภัณฑ์ของ 5 รายการที่หลายส านักยังไม่ได้ส่งมานะคะ 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น  
ของส านักการศึกษา เขาจะขอยื่นญัตติใช่ไหม เพ่ือเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงแก้ไขราคาด้วย ของป้องกันฯ

อยู่ระหว่างด าเนินการไหม ป้องกันฯมีตัวแทนไหม จริง ๆ แล้วเราประชุมก็บอกว่าให้ตั้งแต่ระดับหัวหน้าฝ่ายขึ้นไป 
ดังนั้น ไม่รู้ใครควรจะต้องติดตามว่าแต่ละฝ่ายเข้าประชุมครบไหม หัวหน้าไม่อยู่ก็ควรจะมอบหมายนะครับ 
เมื่อมีค าถามแบบนี้เกิดขึ้น ก็ไม่ต้องมานั่งตามกันแบบนี้ เครื่องช่วยหายใจป้องกันฯ เหมือนกัน รถจักรยานยนต์
ส านักช่าง 

นายทศพล  วงศ์อาษา    ผู้อ านวยการส านักช่าง 
อยู่ระหว่างการด าเนินการครับ เพราะตอนนี้มันเข้าได้ตามมาตรฐานครุภัณฑ์บวกลบได้ 5 cc ครับ 

ตอนนี้เสนอ 120 cc ราคาไม่ได้ครับ ก็ให้เขาเสนอ 115 cc มาอยู่ครับ ตอนนี้อยู่ระหว่างเสนอราคามาอยู่ 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น  
แล้วรถเต็นท์ผ้าใบ ส านักสวัสดิการฯ ไปถึงไหนแล้ว จัดซื้อได้ยัง ผมฝากกองยุทธศาสตร์ฯ ส านักปลัดฯ 

ส านักคลัง ทิศทางใหม่เรื่องยานพาหนะกับการจัดซื้อยานพาหนะประเภทที่มันต้องเป็นรถไฟฟ้า ที่ใช้ไฟฟ้าลอง
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ดูแนวทางให้ผมหน่อยว่าบนความเหมาะสมและอนาคตระยะยาว เมื่อรัฐบาลประกาศ รัฐบาลไปรับปากท าเรื่อง 
Set Zero ภายในปี 2575 ว่าคาร์บอนไดออกไซด์มันอาจจะไม่ 0 แต่มันจะลด 30 - 40 % จนถึงขนาด ครม. 
ประกาศลดภาษีรถไฟฟ้าปีหน้าเท่าไหร่ 85 % ใช่ไหม 80 หรือ 85 % รถมันจะถูกลงเยอะมาก แล้วมันก็สวน
ทางกับค่าเชื้อเพลิงที่มันจะสูงขึ้นไม่หยุด ถึงแม้ตอนนี้มันจะลด แต่มันลดลงแค่ระยะหนึ่ง ในอนาคตรถไฟฟ้ามัน
จะเป็นทิศทางใหม่ ผมไปดูรถขยะเราจะซื้อ 27 คัน ๆ ละ 2,500,000 มาตรฐานครุภัณฑ์ยังไงก็ผ่านแต่บนความ
เสียดายคืออะไรรู้ไหมครับ รถทุกคันต่อจากนี้ไป 40 คัน มันต้องวิ่งขนขยะเสร็จวิ่งออกนอกเมืองอย่างเดียวเลย
เพ่ือไปเทขยะ รถ 1 คัน วิ่งไปกลับ 50 กิโลเมตร เราต้องแบกค่าน้ ามันเดือนละเท่าไหร่ต่อ 1 คัน แล้ว 40 คัน
อย่างนี้ที่เราจะต้องวิ่งเข้าวิ่งออก ค่าน้ ามันจะสิ้นเปลืองเป็นเท่าไหร่ ไปดูค่าไฟฟ้าว่าไฟฟ้า ผอ.ทศพล วงศ์อาษา 
รถไฟฟ้าของ ผอ. ชาร์จไฟเดือนละเท่าไหร่ จ่ายค่าไฟเท่าไหร่  

นายทศพล  วงศ์อาษา    ผู้อ านวยการส านักช่าง 
ค่าไฟถ้าเป็นมิเตอร์ TOU 700 - 800 บาทครับ 30 - 40 บาทต่อกิโลครับ  

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น  
ขณะที่เราวิ่งรถดีเซลทั่วไป 10 กิโลลิตรต่อ 1 ลิตร ใช่ไหม ส่วนค่าไฟฟ้าส าหรับรถไฟฟ้า เดือนละ 

700 - 800 บาท  

นายทศพล  วงศ์อาษา    ผู้อ านวยการส านักช่าง 
ค่าบ ารุงรักษามันไม่ต้องเปลี่ยนน้ ามันเครื่องครับ ตัวอุปกรณ์มันน้อย ค่าสึกหรอมันจะน้อยมาก 

แต่ปัญหาทางรัฐบาลจะซื้อผมว่าตอนนี้เขาปิดรับจอง 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น  
หาทิศทาง หาแนวทาง หาระเบียบหารือเรื่องระเบียบอย่างน้อยก็มีต้นเรื่องว่าถ้าท้องถิ่นที่มีพัฒนาการ

แบบเราจะหารือระเบียบว่าแนวทางการจัดซื้อยานพาหนะที่ใช้ไฟฟ้าสอดคล้องตามนโยบายของรัฐ สอดคล้อง
ทั้งนโยบายของเราเองในเรื่องสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน และการจัดซื้อมีข้อแนะน ามีระเบียบให้ปฏิบัติ
อย่างไร มันก็เจ็บอยู่นะ เพราะผมไปดูรถขยะที่ใช้ไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าทั้งหมดหนึ่งคันถ้าจ าไม่ผิด 7 - 8 ล้าน 
เปรียบเทียบกับที่เราจะซื้อคันละ 2.5 ล้าน รถกวาดถนนคันใหญ่ประหยัดคนได้ 10 คน รถคันเดียวกวาดแทน
คน 10 คนที่เราจะจ้าง คันละ 19 ล้าน แต่ยังไงก็ตามทีมันเป็นทิศทางที่มันควรจะต้องเกิดขึ้น รัฐบาลก็ส่งเสริม 
แต่รัฐบาลไม่ยอมไปแก้ระเบียบ ไปท าเรื่องแค่ให้เอกชนไปซื้อเพ่ือจูงใจในแง่ของการเมืองอย่างเดียว 

นายทศพล  วงศ์อาษา    ผู้อ านวยการส านักช่าง 
ขอรายงานท่านนายกฯ เพ่ิมเติมครับ เมื่อวันก่อนทางอาจารย์กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มาส ารวจพื้นที่

ที่เหมาะสมกับที่จะเป็นจุดชาร์จ ก็ได้ประสานว่าในส่วนของเทศบาลต้องมีพ้ืนที่ของเทศบาล เพราะโฉนดเป็น
ของเทศบาล พ้ืนที่ในส่วนของเทศบาลสามารถอนุญาตได้นะครับ หรือจัดประโยชน์ได้ หรือแม้กระทั่งบางส่วน
ที่อยู่ฝั่งโรงแรมพลูแมนอย่างนี้ เกิดผู้มาพัก นักท่องเที่ยวถ้าเป็นชาร์จครั้งนึงไม่เกิน 30 - 40 นาที ร้านกาแฟ 
ร้านค้าแถวนั้นก็มแีล้ว Innovation Center เขาก็ระบุไว้ ก็ให้เขาคุยกันนะครับ 4 ช่องจอดในตัวด้านบนอาคาร
ข้างโรงแรมโฆษะ อาคารที่จอดรถ 2 ชั้น และชั้นจอดรถชั้นที่ 2 เขาก็จะให้อีก ประชาชนทั่วไป นักท่องเที่ยว 
สมมุติว่าคนที่จะมาจอดสามารถมาจอดแล้วก็จับจ่ายหรือว่ามาหากินข้าวแถวย่านนั้น  

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น  
การไฟฟ้ามาดูเพ่ือหาจุดท าสถานีชาร์จ หมายถึงว่าจะให้เทศบาลท าด้วยใช่ไหม หรือยังไง  
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นายทศพล  วงศ์อาษา    ผู้อ านวยการส านักช่าง 
พ้ืนที่เทศบาลก็สามารถท าได้ แต่ว่าผมก็ให้แนวทางว่าให้ระบุพ้ืนที่เทศบาลมาว่าพ้ืนที่จุดไหน แล้วเทศบาล

จะมาพิจารณากันภายในว่าจุดไหน  

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น  
มันมีเรื่องตลกอีกเรื่องหนึ่ง เมื่อก่อนหลายปีที่แล้วท าหนังสือหารือไปยังกรมฯ เราจะท าสถานีชาร์จ

รถไฟฟ้า หนังสือกรมฯ ตอบว่าเทศบาลไม่มีหน้าที่ ไม่สามารถท าได้ หนังสือฉบับนั้นลองไปค้นดู ไปดูว่าเขาแก้
ระเบียบให้เราหรือยัง รัฐบาลประกาศนโยบาย ประกาศวาระแห่งชาติทุกเรื่องเลย และท าไม่ได้สักเรื่องเลย 
ต้องดูเรื่องระเบียบใหม่ด้วยว่าเขาแก้ให้เราหรือยัง ถ้าเราถามตรงเลยนะตอนนั้นจะไปตั้งที่ไหน ตั้งที่หลังเวที 
200 ปี ตรงจอดรถ อปพร. เราคิดว่าไปชาร์จอยู่ตรงนั้นมันง่าย ไม่ไปยุ่งกับคนอ่ืน และรถก็ไปหาจอดแถวนั้น
แล้วไปชาร์จไม่ต้องมีรถไปรอ ไม่มแีถวคอยให้มันวุ่นวาย แต่ตอนนี้ก็ท าอย่างนี้ไป แต่หาเรื่องระเบียบส านักปลัดฯ 
ก็เตรียมการต่อ แล้วก็ส านักคลัง ส านักปลัดฯ กองยุทธศาสตร์ฯ ก็ลองหาดูข้อมูลว่าที่เราจะต้องเตรียมแนวทาง
ไปข้างหน้าเพ่ือซื้อยานพาหนะท่ีใช้ไฟฟ้าแทนใช้เชื้อเพลิงน้ ามันจะเป็นอย่างไร  

นางอนรรฆอร  พรมมี หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน 
อีกเรื่องหนึ่งของพัสดุ ก็คือขอรายงานความคืบหน้าการจ าหน่ายรถบรรทุกขยะ ตอนนี้ส านักคลังได้ตั้ง

กรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีที่พัสดุช ารุดจัดจ าหน่ายไว้แล้ว ตามระเบียบคณะกรรมการจะพิจารณาแล้วก็ส่ง
เรื่องกลับมาเราถึงจะท าต่อได้ กรรมการจะได้เวลาในการท า 30 วัน ได้ประสานกับส านักสาธารสุขฯ แล้วว่าขอ
เป็นอาทิตย์หน้า เพราะว่ามันจะเหลือข้ันตอนในการประเมินราคา แล้วถึงจะประกาศได้ 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น  
คือแจ้งให้ทราบเฉย ๆ ใช่ไหม ยังไม่ต้องเกี่ยวกับการตัดสินใจของผมใช่ไหม ผมอยากจะฝากอีกเรื่องหนึ่ง 

คือมีหลายเทศบาลอยากจะขอรถขยะเก่าเอาไปซ่อมเพ่ือจะเอาไปใช้ ฝากดูระเบียบให้ผมหน่อยว่ากรณีท่ีจะเปิด
ประมูลซาก แต่ว่าสภาพที่ยังพอใช้ได้ ระเบียบมันว่าไว้ยังไงในการที่จะให้เขามาอุทิศให้ มอบให้ บริจาคให้ 
ต้องท ายังไง หาเวลามาอธิบายผมหน่อยว่าอันดับแรกในส่วนเทศบาลเราเองต้องท ากระบวนการอะไร  
และ อปท. อ่ืนต้องท ากระบวนการอะไร เพ่ือที่จะมารับรถเก่าเราไปได้ ให้ผมรู้ระเบียบเรื่องนี้ด้วยวิธีการปฏิบัติ  

มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบหมาย ดังนี้ 

  - มอบกองยุทธศาสตร์ฯ ส านักปลัดฯ ส านักคลัง ศึกษาทิศทางใหม่เรื่องยานพาหนะ
กับการจัดซื้อยานพาหนะประเภทที่ต้องเป็นรถไฟฟ้า ที่ใช้ไฟฟ้า บนความเหมาะสมและอนาคตระยะยาว  
และระเบียบแนวทางการจัดซื้อยานพาหนะที่ใช้ไฟฟ้า สอดคล้องตามนโยบายของรัฐรายงานให้นายกฯ ทราบ 

  - มอบส านักคลัง ดูระเบียบกรณีที่จะเปิดประมูลซากรถขยะสภาพที่ยังพอใช้ได้  
มีระเบียบที่เกี่ยวข้องและเขียนไว้อย่างไรบ้าง ในส่วนที่จะให้บุคคลมาอุทิศให้ มอบให้ บริจาคให้ ต้องท า
อย่างไร และในส่วนเทศบาลนครขอนแก่นเองต้องท ากระบวนการอะไรบ้าง และ อปท. อ่ืนต้องท ากระบวนการ 
อะไรบ้าง รายงานให้นายกฯ ทราบ   

4.9 เรื่องรายงานผลการจัดระเบียบเมือง  

จอ.นิตินัย  แก้ววิเศษ    หัวหน้างานเทศกิจและการจราจร   
 เรียนนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
งานเทศกิจ ฝ่ายปกครอง ส านักปลัดเทศบาล ขออนุญาตรายงานผลการจัดระเบียบในที่ทางสาธารณะภายใน
เขตรับผิดชอบเทศบาลนครขอนแก่น 
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นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น  
ขอโทษที ผอ.ทศพล วงศ์อาษา ลองไปดูแนวทางท าเรื่องจากเทศบาลหารือ อจร. กรณีทางออกของ

เซ็นทรัล ที่ออกตรงใกล้สี่แยก ท าเรื่องเสนอเพ่ือเขาปิด ให้เขาออกทางอ่ืนจะเป็นไปได้ไหม 

นายทศพล  วงศ์อาษา    ผู้อ านวยการส านักช่าง  
เคยหารือไปแล้วครับ จริง ๆ ถ้าปิดตรงนี้ มันจะมีปัญหาคือรถเข้าเมืองก็จะเข้าไม่ได้ เพราะว่ารถตรง

ไปทางบ้านไผ่จะมีแถวคอยมาปิด ช่องเลี้ยวที่จะเข้าเมืองจะเป็นปัญหามากกว่า แต่ที่นี้ตรงเดอะเบสตรงประตู
ทางเข้าแลกของเซ็นทรัล มันอยู่ในเขตของแขวงการทางที่ 1 ถ้าเราร่นระยะหัวเกาะออกมาแล้วให้ประตูนั้น
ออกได้ มีช่วงเวลาที่มันสามารถตัดไปช่องยูเทิร์นได้ มันเป็นระยะที่ห่างพอสมควร แต่ของกรมทางเขายังไม่
ตัดสินใจได้ชั้นนี้ 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น  
หาเวลาเอารายละเอียดมาอธิบายให้ฟังนะครับ ถ้าปิดแล้วท าไมแย่กว่าเดิม เพราะตอนนี้คนใช้อารมณ์

ตัดสินว่าไม่ท าอะไรเลยปล่อยให้เขามาเป็นจุดตัด ให้ออกมาแล้วก็ไปเข้าสี่แยกเพ่ือจะรอเลี้ยวขวาเลย เห็นแก่ตัว
มากไปไหม สมมุติอย่างนี้นะครับ ขณะที่ไม่มีเหตุผลว่าถ้าเปิดแย่กว่าเดิม แล้วอธิบายด้วยภาษาแบบเราได้
เหตุผลแบบเราเขาจะเชื่อเราไหม หาเวลาเอามาเล่าให้ผมฟัง และวันที่นัดผมให้นัดส่วนการงานให้ฟังร่วมกัน
ด้วยแล้วเราจะหาวิธีการดูว่าเราจะเสนอ อจร. ให้เสนอปิดจะเป็นไปได้ไหม แล้วเสนอแขวงการทางเพ่ือท าเรื่อง
ตามท่ีคุณพูดมาเมื่อสักครูว่่าท าได้ไหม  

นายทศพล  วงศ์อาษา    ผู้อ านวยการส านักช่าง 
เมื่ออาทิตย์ที่แล้ว เราได้เสนอแล้วมติเป็นเอกฉันท์นะครับว่าให้ปิดแยกเทพารักษ์  ตัดประชาสโมสร 

เพราะว่าแถวคอยตรงแยกสามเหลี่ยม ไฟแดง ไฟเขียวก็ไม่ได้ไป ก็ปิดบริเวณเชื่อมเกาะกลางถนน 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น  
ปิดแยกเทพารักษ์ก าลังหมายความว่าจากสามเหลี่ยมเข้ามา บขส. ให้ปิดเกาะกลางทั้งหมดเลย  

นายทศพล  วงศ์อาษา    ผู้อ านวยการส านักช่าง 
ครับ ความจุแถวคอยก็จะมากขึ้นสามารถปล่อยได้มากขึ้น ต ารวจเวลากดก็กดระบายได้อย่างต่อเนื่องเร็วขึ้น  

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น  
คือตรงจากฝั่งขอนแก่นคริสเตียน โอโซน ออกไปแล้วไม่ให้ตรงไปอีกฝั่ง ตรงไปศาลไม่ได้ บังคับเลี้ยวซ้าย

อย่างเดียว เมื่อจะไปไปศาล ไปเทพารักษ์ ก็ไปยูเทิร์นตรงหน้าเซ็นโทซ่า 

นายทศพล  วงศ์อาษา    ผู้อ านวยการส านักช่าง 
หรือไม่งั้นก็ใช้ถนนพิมพสุตแล้วไปถนนหน้าเมืองไปได้ครับ คือให้เขาวางแผนเอง  

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น  
คนด าเนินการเรื่องนี้คือใคร 

นายทศพล  วงศ์อาษา    ผู้อ านวยการส านักช่าง 
มติ อจร. จะมอบให้ทางอาจารย์พลกฤษณ์บินโดรนขึ้น เพ่ือทดสอบว่าก่อนและหลัง เขาให้เวลาเรา

ทดสอบ 1 เดือน  
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นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น  
ถ้าอย่างนั้นไปท าเงื่อนไขเอาไว้ จะยังไม่ด าเนินการแต่จะรับข้อเสนอมาเปิดเวทีสภาเมือง แล้วก็เอาผล

การศึกษาของอาจารย์พลกฤษณ์ เข้าสภาเมือง ให้ประชาชนได้ร่วมพิจารณา หากประชาชนเห็นชอบเทศบาล
จึงจะด าเนินการ 

นายทศพล  วงศ์อาษา    ผู้อ านวยการส านักช่าง 
ตอนนี้ก็ท าหนังสือไปขออนุเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเรียบร้อยแล้วนะครับ ภาพใหญ่ของทั้งเมือง

ที่ว่าจะศึกษาตรงไหน แก้ไขปัญหาจุดไหนทาง อจร. มอบให้เราขออนุเคระห์ไปที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
เพ่ือแจ้งรายละเอียดราคาของการศึกษาทั้งเมืองในการแก้ไขปัญหาจราจร ทั้งรถติด ทั้งอุบัติเหตุจราจร เขาจะ
ใช้งบยุทธศาสตร์จังหวัดในการสนับสนุนในส่วนนี้  เพราะว่าไม่ใช่เขตเทศบาลทั้งหมดในเขตเมือง มันหลาย
เทศบาล หลายหน่วยงานที่เป็นเจ้าของถนน 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น  
ดังนั้น ยังไม่ตัดสินใจท าอะไรทั้งสิ้น ท าอย่างเดียวก็คือถ้าจะต้องจ้างศึกษาก็ต้องไปหาข้อมูลเตรียมการ

เอาไว้ แต่บอกให้ท าเลยอย่าเพิ่งท า เขาสั่งมาแล้วให้ใครจ่ายตังค์ศึกษา   

นายทศพล  วงศ์อาษา    ผู้อ านวยการส านักช่าง 
งบยุทธศาสตร์จังหวัดครับ เพียงแค่ให้เราขอรายละเอียด เพ่ือให้เขาไปตั้งงบประมาณ 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น  
เชิญคุณนิตินัย แก้ววิเศษ ครับ 

จอ.นิตินัย  แก้ววิเศษ    หัวหน้างานเทศกิจและการจราจร   
พ้ืนที่แรกหน้าบัณฑิตเอเชีย ทางงานเทศกิจพยายามที่จะจัดระเบียบตั้งนาน ตั้งแต่ปี 2559 

เนื่องจากว่าบริเวณนี้เป็นการตั้งวางที่ตั้งแบบถาวร ผมเองก็ไม่ทราบว่าเขามีการตั้งแต่เมื่อไหร่ ตั้งแต่ปี 2559 
จะมีสภาพที่ค่อนข้างที่จะถาวรมีโครงสร้าง แล้วก็ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการเคลื่อนย้ายรื้อถอน 
โดยเฉพาะอาศัยทางทหารในยุคนั้นก็สามารถที่จะรื้อได้ รื้อโครงสร้างถาวรทั้งหมด สนธิก าลังร่วมกับต ารวจ 
ทหาร อันนี้สภาพเดิม ๆ นะครับ วันนี้เรารื้อถอนออกท้ังหมด มีการเคลื่อนย้ายมีการเก็บของกลางอะไรทั้งหมด
ที่เป็นโครงสร้างถาวร สภาพปัจจุบันตอนนี้เราเคลียร์พ้ืนที่ได้แบบ 100 % มีการติดตั้งป้ายห้ามโดยเด็ดขาด 
และมีการควบคุมพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง ไม่ให้มีการรุกล้ าค้าขายของชุมชนอีก จะมีประเด็นคือมันจะมีพ้ืนที่ว่างที่
เป็นพ้ืนที่กว้างมาก ส่วนหัวโค้งกว้าง 8 เมตร ยาว 60 เมตร ส่วนนี้ถ้าเราสามารถปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เกิดความ
สวยงามได้ ผมว่าก็จะเป็นประโยชน์ส าหรับหน้าบัณฑิตเอเชีย 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น  
ทางเทศกิจเสนอมา เข้าใจว่าพ้ืนที่จะโดนรุกอยู่ต่อเนื่อง โดนฉวยโอกาสอยู่ต่อเนื่องก็เลยจะเสนอให้

ปรับภูมิทัศน์ และขยายฟุตบาทให้กว้างออกไปอีก หรือว่าตัดฟุตบาทออกเพ่ือขยายถนน 

จอ.นิตินัย  แก้ววิเศษ    หัวหน้างานเทศกิจและการจราจร   
คือส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะท าเป็นสวน เพ่ือให้คนได้ใช้ประโยชน์ดีกว่าที่จะไปตัดถนน ให้เป็นสวนให้

ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ น่าจะพอใช้ได้ครับ เพราะพ้ืนที่กว้างและยาวพอสมควร 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น  
มอบงานสวน ลองไปดูว่าท าอะไรได้บ้าง เพ่ือแก้ปัญหาเรื่องการบุกรุก ลองไปดูว่าท าอะไรได้บ้างใน

เบื้องต้น ถ้าท าออกมาเป็น Pocket Park ใช้วัสดุ ใช้ต้นไม้ที่เพาะเอาไว้เอามาท าแล้วเพิ่มไฟฟ้าแสงสว่าง 
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เป็น Pocket Park ขนาดย่อมได้เพราะมันเกือบ 500 ตารางเมตร ใหญ่มากเลย ให้งานสวนลองไปช่วยไปดูเพ่ือ
ออกแบบ  

จอ.นิตินัย  แก้ววิเศษ    หัวหน้างานเทศกิจและการจราจร   
ต่อไปเป็นการจัดระเบียบทางเท้าถนนหน้าเมือง ในช่วงที่มีการปรับปรุงใหม่ ตั้งแต่ถนนเหล่านาดีจนถึง

แยกคลองร่องเหมืองแฟรี่ ซึ่ง ณ ปัจจุบันนี้ทางเทศกิจก าหนดเป็นพ้ืนที่ห้ามวางโดยเด็ดขาด เป็นถนนตัวอย่าง
หน้าบ้านน่ามอง ตามนโยบายของท่านนายกฯ ที่ให้ไว้ ก่อนหน้านี้ก็จะมีตั้งวางบ้างเล็กน้อย เราก็ได้เคลียร์พ้ืนที่
ทั้งหมดขอความร่วมมือจากหน้าร้านค้า อาคาร ก็ค่อนข้างที่จะให้ความร่วมมือเนื่องจากว่าเรามีการปรับปรุงให้
เป็นทางเท้าที่อยู่ในระดับเดียวกัน จะไม่ต่างระดับเหมือนเมื่อก่อน เมื่อทุกอย่างมันสวยงามขึ้น เขาก็มีความรู้สึก
ว่าเขาอาจจะละอายใจที่จะท าความผิด หรือความไม่เป็นระเบียบสวยงามหน้าบ้าน ทางเจ้าหน้าที่เราก็เข้มงวด
ในการตรวจด้วย ทางเท้าปัจจุบันกลางวันจะเห็นว่าจะไม่มีการตั้งวางเลย  

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น  
ชื่นชมมากนะครับ ที่ประกาศไปแล้วทีมงานของเทศกิจท างานอย่างจริงจัง ชื่นชมมาก จับบ่อย ๆ 

จอ.นิตินัย  แก้ววิเศษ    หัวหน้างานเทศกิจและการจราจร   
ก็จะมีปัญหาเรื่องจอดรถมอเตอร์ไซค์บ้างนะครับ อยู่บริเวณหน้าแฟรี่ ซึ่งเราก็ไปติดป้ายประชาสัมพันธ์

แล้วก็เข้มงวดขึ้นเรื่อย ๆ ตอนนี้ก็น่าจะ 100 % เพราะเขาให้ความร่วมมือดีนะครับ ส่วนหน้าเมืองก็ติดตามใน
การจัดระเบียบอย่างต่อเนื่อง  

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น  
ถนนหน้าเมืองบางล าภู ตอนนี้ลุยจริงจังหรือยัง ตกลงไม่ให้มีช่วงเช้านี้ให้หมดไปจริง ๆ ไหม  

จอ.นิตินัย  แก้ววิเศษ    หัวหน้างานเทศกิจและการจราจร   
ถนนหน้าเมืองในส่วนหน้าเมืองบางล าภู แล้วก็จ ากัดเวลาตามที่ท่านนายกฯ ให้นโยบายไว้ คือตั้งแต่

ช่วง 06.00 น. เป็นต้นไปก็จะขึ้นฟุตบาททั้งหมด เมื่อถึง 08.00 น. เราก็เคลียร์พ้ืนที่แล้วก็จัดระเบียบทางเท้า 
ซึ่งปัจจุบันเราใช้ก าลังพลอาสาเทศกิจเข้าไปจับ และร่วมกับจราจร ส่วนปัญหาเรื่องล็อคล้อเราก็ได้ประสานกับ
ต ารวจในการไปล็อคล้อ ไปจัดระเบียบอย่างต่อเนื่อง 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น  
ร้านก๋วยจั๊บบัตรคิว ขายเสร็จแล้วเทน้ าใส่ตรงถนน ไปซุ่มจับให้ผมหน่อยได้ไหม ว่าใครเทตรงนั้นถนน

มันเละมากน่าจะเกิดจากร้านนี้ไหม ไปซุ่มจับทาง พ.ร.บ. อะไร ทั้งเทศกิจกับส านักสาธาณสุขฯ ไปจัดการเอา
แบบเด็ดขาดได้ไหม  

จอ.นิตินัย  แก้ววิเศษ    หัวหน้างานเทศกิจและการจราจร   
ถนนหน้าเมืองใช่ไหมครับ ใช่ร้านโจ๊กจั๊บบัตรคิวไหมครับ ที่อยู่ซอยร้านทองแถวตลาดบางล าภู 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น  
ไปซุ่มจับให้ผมหน่อย เอาแบบเห็น ๆ เลยว่าเท ทั้ง พ.ร.บ.รักษาความสะอาด พ.ร.บ.สาธารณสุข 

ลงโทษ ถ้ายังมีอีกไม่ให้ขายกี่วัน ๆ เพราะก าไรเดือนเป็นล้านนะ เขาก าไรเดือนหนึ่งเป็นล้านแต่เห็นแก่ตัวมาก 
คุณจะลงทุนเพื่อจัดการไม่มีปัญหาแบบนี้ไปเบียดบังพ้ืนที่สาธารณะจนเละเทะ แล้วคุณได้มีก าไรเป็นล้านอย่างนี้ 
เห็นแก่ตัวมาก ฝากได้ไหมครับ ส านักสาธารณสุขฯ โดยใคร  

นายทัศนัย  ประจวบมอญ ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมการสาธารณสุข  
ปกติมันจะไม่ใช่จุดผ่อนผันครับ เป็นการขายในพ้ืนทีห่รือทางสาธารณะ 
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นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น  
ก็ค่อย ๆ คืบเอาเหตุอะไรก่อน อยู่ ๆ ตั้งร้านมานานแล้ว เราค่อยบอกไปจับ ไม่ให้ตั้งไม่ใช่ แต่ว่าเอา

เหตุและความผิด 1. คุณท าให้เกิดปัญหาทางด้าน พ.ร.บ.สาธารณสุข 2. พ.ร.บ.เรื่องรักษาความสะอาด แล้วก็
ค่อย ๆ บีบมันต้องแบบนี้ มันต้องเริ่มตั้งต้นแบบนี้  

จอ.นิตินัย  แก้ววิเศษ    หัวหน้างานเทศกิจและการจราจร   
พ้ืนที่ต่อไปจะเป็นที่ถนนกสิกรทุ่งสร้าง จากช่วงแยกอ าเภอจนถึงหลังศูนย์ราชการ ปัจจุบันทางเทศกิจ

ก็ประกาศเป็นพื้นที่ห้ามตั้งวางโดยเด็ดขาด เป็นถนนตัวอย่างเส้นที่ 2 ต่อจากถนนหน้าเมือง 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น  
แล้วเราก็ประกาศเป็นตัวอย่างไหม ทั้งหน้าเมืองทั้งตรงนี้  

จอ.นิตินัย  แก้ววิเศษ    หัวหน้างานเทศกิจและการจราจร   
ตอนนี้ควบคุมได้เกือบ 100 % แล้วนะครับ 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น  
เอาวันที่ทีมงานเทศกิจมาบอกว่านายกฯ ฟันธงได้เลย ตอนนี้ก็ประกาศเลยนะครับ  

จอ.นิตินัย  แก้ววิเศษ    หัวหน้างานเทศกิจและการจราจร   
ครับผม ติดป้ายประกาศประชาสัมพันธ์ตลอดแนวพื้นที่ถนน ช่วงกสิกรทุ่งสร้าง 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น  
คุณรู้ไหมผมกลัวป้ายพวกนี้รู้ไหม เพราะอะไรมันชอบไปแอบถ่ายหาบเร่ชอบไปตั้งอยู่หน้าป้าย  

จอ.นิตินัย  แก้ววิเศษ    หัวหน้างานเทศกิจและการจราจร   
ปัจจุบันเราได้มีโครงการสายตรวจตู้ยาม ตู้เขียวเทศกิจ ว่าจะให้ทีมงานไปตรวจทุก 1 ชั่วโมงมีการลงชื่อ 

ลงเวลาเหมือนตู้แดงต ารวจ จุดไหนที่มีปัญหามาก ๆ เราก็จะเอาตู้เขียวไปลงไว้  

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น  
ตกลงตอนนี้ทางคุณไม่ไปเป็น ผอ.อะไรแล้วใช่ไหม 

จอ.นิตินัย  แก้ววิเศษ    หัวหน้างานเทศกิจและการจราจร   
ยังไม่ได้ไปไหนครับ 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น  
ที่รับปากไว้กองการเจ้าหน้าที่ดูแลให้หน่อยนะ เขาท างานได้ขนาดนี้อย่าให้ไปไหน ช านาญการพิเศษใช่ไหม 

ใครต้องมาท าเรื่องให้คุณ  

จอ.นิตินัย  แก้ววิเศษ    หัวหน้างานเทศกิจและการจราจร   
ท าเองครับ 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น  
แต่เส้นทางเปิดไว้ให้แล้วนะครับ 

จอ.นิตินัย  แก้ววิเศษ    หัวหน้างานเทศกิจและการจราจร   
ต่อไปครับการจัดระเบียบป้ายโฆษณานะครับปัจจุบันก็เป็นหน้าที่ของงานเทศกิจที่จะไปเก็บ จัดระเบียบ

ในส่วนป้ายที่ผิดระเบียบไม่ติดตั้งในโครงที่เทศบาลอนุญาต  



36 
 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น  
ขอบคุณมากเลยที่ท าเรื่องพวกนี้ให้ 

จอ.นิตินัย  แก้ววิเศษ    หัวหน้างานเทศกิจและการจราจร   
เราเก็บทุกป้ายที่อยู่นอกบ้าน ป้ายเล็ก ๆ น้อย ๆ เก็บทั้งหมดนะครับ ทุกป้ายที่ไม่อยู่ในกรงสแตนเลส

เราเก็บทั้งหมด ในส่วนปัญหาเรื่องป้ายผิดระเบียบปัจจุบันเราก็จะจัดชุดพิเศษ มีหน้าที่เก็บป้ายอย่างเดียว
ตะเวนวางแผนเส้นทางเก็บทุกวันทั้งรอบเช้ารอบบ่ายตลอด จะเห็นว่าปัจจุบันนี้ป้ายที่นอกจากโครงสแตนเลสจะมี
น้อยมาก เพราะว่าจะเก็บเพื่อความรวดเร็ว ต่อไปก็จะเป็นการจัดระเบียบตามเรื่องร้องเรียนทางสื่อต่าง ๆ 
ที่ลงทางโซเชียล อันนี้ก็เป็นกรณีของรถดินริมบึงแก่นนครครับ ที่ประชาชนร้องเรียนขึ้นมา ถ้ามีการแจ้งเตือน
แล้วยังไม่มีความคืบหน้าเลย เราจะปิดไซต์งาน ไม่ให้รถเข้าออก ปัจจุบันถ้ารถจะออกรถจะเข้าจะมีการล้างล้อ
เรียบร้อย ตามข้อตกลงที่มีการประชุมกัน อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ร้องเรียนทางโซเชียลบริเวณหน้าวัดหนองแวง 
ร้านทุเรียนขายตัดหน้ากันนะครับ แล้วก็มีการร้องเรียนกันทางเฟสบุ๊ค ทางไลน์ ปัจจุบันเราห้ามตั้งวางโดย
เด็ดขาด หน้าวัดหนองแวงพระอารามหลวงจะมีการติดป้ายห้ามตั้งวางและมีการตรวจทุก 1 ชั่วโมง มีการติดตั้ง
ตู้เขียวสายตรวจเทศกิจ ตรวจทุก 1 ชั่วโมง ปัจจุบันก็ปลอดการตั้งวาง อันนี้ก็เป็นอีกเคสหนึ่งพ่ีโด่งดังมากออก
ข่าวหลายช่อง ร้านรุมย าถนนกลางเมือง ที่ไปตั้งอยู่ที่ทีพั่กผู้โดยสารแค่ชั่วข้ามคืน ก็เป็นข่าวโด่งดังมากนะครับ 
แต่ตอนนี้เทศกิจด าเนินการจัดระเบียบเป็นที่เรียบร้อย ร้านก็ให้ได้รับความร่วมมือเป็นการด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง เราจัดชุดทั้งกลางวันกลางคืนที่ไปตรวจสอบ 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น  
ตอนนี้ไม่มีแล้วใช่ไหม คือไปครั้งล่าสุดวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 จะไม่มีป้ายไปติดอยู่ในศาลาที่พักแล้ว

ใช่ไหม 

จอ.นิตินัย  แก้ววิเศษ    หัวหน้างานเทศกิจและการจราจร   
ไม่มีครับ เรียบร้อยทุกอย่างครับตอนนี้ ก็มีสื่อมาขอข้อมูลน่าจะเป็นช่อง 7 นะครับ ที่ผมได้ให้ข้อมูล

เขาไป ต่อไปเป็นการจัดระเบียบที่ร่วมกับหน่วยงานภายนอก โดยเฉพาะต ารวจทางเทศกิจเรามีการ
ประสานงานติดต่อกันบ่อยครั้ง ในการจัดการจราจรในเรื่องการจัดระเบียบค้าขาย เดือนละครั้งที่จะได้สนธิ
ก าลังร่วมกันทางโรงพักกับทางเทศกิจ ตามทางเท้าจุดไหนที่มีปัญหา นี้ก็เป็นเขตพ้ืนที่กังสดาลจะมีรถจอดแล้ว
เราก็น าป้ายไปติด และมีการออกใบแจ้งเตือน ต่อไปก็คนเร่ร่อนนะครับ ขอทานในทุกพ้ืนทีเ่ราก็ด าเนินการตลอด  

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น  
ด าเนินการยังไง  

จอ.นิตินัย  แก้ววิเศษ    หัวหน้างานเทศกิจและการจราจร   
แล้วแต่กรณีนะครับ อย่างกรณีนีท้ี่อยู่หน้าโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น เป็นผู้คนเร่ร่อนที่มีอาการป่วยทาง

จิตอาศัยอยู่ที่ต ารวจท่องเที่ยวเดิม อาคารเดิมที่รกร้างแล้วก็ประสานกับต ารวจกับส านักงานพัฒนาสังคมฯ มา
รับตัวเอาไปน าส่งที่โรงพยาบาล ตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจิตเวช หลาย ๆ ที่คนเร่ร่อนเยอะมาก ณ 
ปัจจุบัน เป็นปัญหาตลอดส่วนมากจะอยู่ในที่สาธารณะ ปัญหาก็คือเร่ร่อนอยู่ที่ไหน ขยะอยู่ที่นั่น เราต้องตาม
เก็บขยะด้วย อันนี้ภารกิจรักษาความปลอดภัยในช่วงของการชุมนุมต่าง ๆ และมีการสนธิก าลังครับ  

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น  
ท างานได้ดี ปรบมือให้เทศกิจหน่อยครับ ขอให้รักษามาตรฐานแบบนี้ แต่เรื่องหนึ่งที่มันจะรุนแรง และ

กลายเป็นเรื่องม็อบต่อไปในอนาคต ศาลตัดสินออกมาแล้ว มีคนไปฟ้องศาลเรื่องถนนรื่นรมย์ ศาลชี้นต้นตัดสิน
ออกมาแล้ว ว่าเทศบาลจะต้องย้ายเขาออกภายใน 90 วัน แต่เราท าเรื่องอุทธรณ์ไปก่อน กะสู้ถึงฎีกา ดังนั้น 
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ส านักปลัดฯ งานนิติการ ให้ดูแลเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด มอบรองมนตรี สิงหปุณณภัทร รองบุญฤทธิ์ พาณิชย์รุ่งเรือง 
ไปเตรียมแผนส ารอง สุดท้ายเข้าใจว่าเมื่อศาลชั้นต้นตัดสินแบบนี้แล้วผมไปดูข้อตัดสินและกฎหมายที่ศาลน า
ยกขึ้นมาเป็นตัวตัดสิน ท่าทางจะอุทธรณ์และฎีกาล าบากแล้ว แนวโน้มอาจจะต้องได้ย้าย วิธีการรองบุญฤทธิ์ 
พาณิชย์รุ่งเรือง ให้นัดประชุมกรรมการถนนรื่นรมย์ให้รับทราบเรื่องนี้ก่อนว่าขณะนี้แพ้แล้ว ศาลชั้นต้นสั่งให้
ย้ายแล้ว ตลาดโต้รุ่งรื่นรมย์แต่แจ้งให้เขาทราบว่าเราจะท าเรื่องอุทธรณ์และฎีกาถึงที่สุด ไปหาข้อมูลว่าจาก
อุทธรณ์ถึงฎีกาคาดว่าเหลือเวลาอีกประมาณเท่าไหร่ ดังนั้น ถ้าชนะก็จบ แต่ถ้าแพ้เหลือเวลาอีกเท่าไหร่ สู้ให้
ตายก็แพ้เหลือเวลาอีกเท่าไหร่ แล้วเวลาที่เหลือต่อจากนี้ไปจะท ายังไง ก็โยนปัญหากับไปให้เขาว่าจะท ายังไง 
ถ้าเป็นผมมันก็มีไพ่อยู่ 2 ใบ ใบที่ 1 จ าเป็นต้องย้าย ๆ ไปไม่ไกลก็ไปเข้าตลาดหนองไผ่ล้อม แต่มันก็จะไปชนกับ
แผนปรับปรุงตลาดโบ๊เบ๊ที่ ชาวตลาดโบ๊เบ๊เมื่อรื้อสร้างใหม่แล้วหาตลาดชั่วคราวไปอยู่ในหนองไผ่ล้อมเหมือนกัน
จะชนกันไหม ส านักสาธารณสุขฯ เตรียมการประชุมเรื่องนี้ ไพ่ใบที่ 2 ก็คือไป บขส. 1 ถ้าไป บขส. 1 จะมี 2 กลุ่ม
ไปด้วยกัน กลุ่มที่ 1 ที่มาขายผักตอนกลางคืนถนนหน้าเมือง หน้าตลาดบางล าภูที่มาตอนเที่ยงคืน แล้วออกไป
ตอนเช้า ถ้าย้ายกลุ่มนี้ไปย้ายโต้รุ่งรื่นรมย์ไปก็แปลว่า บขส. 1 มีกลุ่มแน่นอนแล้วกับตลาดตลอด 24 ชั่วโมง 
ก็คือกลุ่มขายผักมา 5 ทุ่ม เที่ยงคืน ขายถึงสว่างแล้วกลางคืนที่ว่านั้นก็จะมีชาวตลาดโต้รุ่งรื่นรมย์ ซึ่งเป็นตลาด
กลางคืนไปอยู่ Standby 2 กลุ่มนี้ โต้รุ่งรื่นรมย์ start ส่วนใหญ่จะขายก็คือช่วงเย็นถึงเที่ยงคืน พวกขายผักเข้า
มาเที่ยงคืน ออกไป 05.00 – 06.00 น. แล้วที่เหลือก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นชีวิตยามเช้า ดังนั้น กรณีที่คุยกับชาว 
บขส. 1 เอาไว้ว่าจะท าตลาด ถ้ามี 2 กลุ่มนี้เข้าไปก็ไปได้แล้ว แต่จู่ ๆ ไปฝืนเอาเข้าไปไม่ได้ แต่เมื่อศาลตัดสิน
เอาไว้แบบนี้ สู้ให้ตายสมมุติถ้าไม่ชนะ ก็มีทางเลือกสองทาง ระหว่างเข้าหนองไผ่ล้อม กับไป บขส. 1 แล้วไป
เริ่มพ้ืนที่ใหม่ร่วมกัน เพ่ือเราจะปรับปรุงเป็นตลาดนัด 24 ชั่วโมง 7 วัน ดังนั้น ก็ดูเรื่องระเบียบ Timeline 
แนวทาง กองยุทธศาสตร์ฯ ที่ท าเรื่องย่านสร้างสรรค์ เปิดเวทีสาธารณะกับชาว บขส. 1 มาแล้ว ติดตามผลวิจัย
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ CA ให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นท าวิจัย บขส. 1 ไปพร้อมกันว่ากรณีเมื่อศาลตัดสิน
แล้ว บขส.จะเป็นอย่างนี้ หรือรื่นรมย์เป็นอย่างนี้ ถ้าไม่เตรียมการเอาไว้ สู้จนถึงที่สุดแล้วไม่เตรียมการเอาไว้ 
พอถึงเวลากระทัน มันท าอะไรไม่ได้ แต่ทั้งหมดทั้งสิ้นก็ต้องเก็บไพ่ 2 ใบนี้เอาไว้ก่อน แล้วก็โยนปัญหากลับไปที่
ชาวตลาดโต้รุ่งรื่นรมย์ว่าถ้าสู้จนถึงที่สุดแล้วศาลสั่งให้ย้าย ชาวรื่นรมย์กรุณาไปประชุมกันเองก่อนภายในคิดว่า
จ าเป็นต้องอพยพจะไปที่ไหน ให้เขามายื่นข้อเสนอแล้วกันว่าเขาเลือกแล้วว่าเขาประสงค์จะไปที่ไหน แล้วค่อย
มาเจรจาว่าเรามีพ้ืนที่ตรงไหนที่เราจะรองรับเขาได้บ้าง แล้วอย่าเพ่ิงยื่นไปก่อนเพราะเขาจะหาว่าบังคับให้เขาไป 
แต่เขาไปคิดกันเองก่อน ให้เขาไปท าการบ้านก่อนในเบื้องต้น แล้วค่อยมาคุยกับเราช่วยเตรียมการกระบวนการนี้ 
ได้เวลาแจ้งเขาแล้วก็นัดประชุมได้เลย ส านักสาธารณสุขฯ กับส านักปลัดฯ นัดประชุมไปเลย และแจ้งผลการ
ตัดสินของศาลชั้นต้นให้เขาทราบ เขาจะได้เตรียมการได ้ 

มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบหมาย ดังนี้ 

  - มอบส านักช่าง ก าหนดวันน ารายละเอียดกรณีทางออกของบริเวณใกล้สี่แยก
ของห้างเซ็นทรัล และให้เชิญส่วนการงานให้ร่วมรับฟังด้วย และหาวิธีการเสนอ อจร. ให้เสนอปิด และ
เสนอแขวงการทางเพื่อด าเนินการต่อไป  

  - มอบงานสวน ส านักช่าง ออกแบบ Pocket Park ขนาดพื้นที่ 500 ตารางเมตร
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย รายงานให้นายกฯ ทราบ 

  - มอบงานเทศกิจ และส านักสาธารณสุขฯ เร่งแก้ไขปัญหาการเทน้ าทิ้งลงบนถนน
สาธารณะบริเวณร้านโจ็กจั๊บบัตรคิว รายงานให้นายกฯ ทราบ  

  - มอบส านักปลัดฯ งานนิติการ ดูแลเรื่องศาลตัดสินกรณีของถนนรื่นรมย์อย่างใกล้ชิด 
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  - มอบรองมนตรี สิงหปุณณภัทร และรองบุญฤทธิ์ พาณิชย์รุ่งเรือง นัดประชุม
คณะกรรมถนนรื่นรมย์และแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  และเตรียมแผนส ารองในการด าเนินขั้นต่อไป  

4.10 เรื่องรายงานตัวพนักงานเทศบาล 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น  
ผมให้เป็นวาระสุดท้าย ก็เพราะแจ้งให้ทุกท่านที่มาใหม่ได้รับทราบ ว่าท่านได้สัมผัสการประชุม

แนวทางวิธีคิดหลักการต่าง ๆ ในเบื้องต้นเพราะหลายคนมาครั้งแรกที่เข้าตรงนี้แล้ว อาจจะไม่อาจจะไม่ได้เข้า
ร่วมประชุม คทม. อีก แต่อย่างน้อยมันได้เห็นแววอะไรบางอย่าง ได้เห็นเรื่องราวอะไร ได้เห็นแนวทางอะไร
บางอย่างของเทศบาลก็เลยให้เป็นวาระสุดท้าย เชิญครับ  

นางสาวทิพวรรณ  แก้วกล้าหาญ    นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  
เรียนท่านนายกเทศมนตรี และคณะผู้บริหาร ในช่วงเดือนที่ผ่านมามีผู้โอนมาด ารงต าแหน่งที่เทศบาล

นครขอนแก่น จ านวน 4 ราย ท่านที่ 1. นายภาษิต ชนะบุญ โอนย้ายมาด ารงต าแหน่ง รองปลัดเทศบาล 
นักบริหารงาน ท้องถิ่นระดับกลาง ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 2. นางสาววัฒนา สีคาม โอนย้ายมาด ารง
ต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ส านักคลัง วันที่ 16 มิถุนายน 2565 3. นางสาวกนกรจ ชัยนิติกุล 
โอนย้ายมาด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ 1 กรกฎาคม 2565 
4. นางสาวชลียา ใยแก้ว โอนย้ายมาด ารงต าแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 
2565 และในช่วงเดือนที่ผ่านมามีพนักงานเทศบาลสอบเปลี่ยนสายงานจากประเภททั่วไปขึ้นเป็นสายงาน
ประเภทวิชาการ จ านวน 3 ท่าน 1. นางสาวฉัฐญา แสนพงษ์ สอบขึ้นเป็นนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
กองการเจ้าหน้าที่ 2. นางสาวนันท์ธิดา เสโส สอบขึ้นนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
3. นางสาวสุกัญญา มุกดาศรี สอบขึ้นด ารงต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กองการเจ้าหน้าที่ ทั้ง 3 ท่าน
ขึ้นด ารงต าแหน่งเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 

นายชัชชัย  วันทาแก้ว    รก.หัวหน้าฝ่ายบุคลากรทางการศึกษา   
ต่อไปเป็นการรับโอนพนักงานครูเทศบาล ของผู้บริหารสถานศึกษาและครูเทศบาลนะครับ ที่รับโอน

มาต าแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ทั้งสิ้น 5 ราย 1. นางรินธนา 
พงษ์เสนา รองผู้อ านวยการสถานศึกษา วิทยฐานะรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ จากโรงเรียนเทศบาลพล
ประชานุกูล โอนมาด ารงต าแหน่ง รองผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ 2. นายอังคาร
ชัยสุวรรณ ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์  เทศบาลนครอุดรธานี 
โอนมาด ารงต าแหน่ง รองผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย 3. นายทวีศักดิ์ พรมมงคล  
ผู้อ านวยการสถานศึกษาวิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลหนองแก อ าเภอหนองเรือ 
โอนมาด าลงต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ 4. นางบุณยนุช บุญปัญญาวัฎ 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษาวิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โอนมาด าลงต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน และ 
5. นางสาวชุตินธร หัตถพนม ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษาวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียน
เทศบาลท่าพระ โอนมาด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น  
ใน 5 ท่านนี้คนเก่า 4 คนใช่ไหม ยกเว้นรองผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ใช่ไหม ที่มาใหม่ 

ที่เหลือก็เป็นคนเก่า รองอังคาร ชัยสุวรรณ เมื่อก่อนอยู่ส านักการศึกษา ผอ.ทวีศักดิ์ พรมมงคล ก็จากรอง ผอ.
โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน รองบุณยนุช บุญปัญญาวัฎ และรองชุตินธร หัตถพนม ก็เป็นผู้อ านวยการแล้ว 
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ก็ต้อนรับกลับบ้านนะครับ ส าหรับคนเก่า คนใหม่ก็ต้อนรับมาท างานร่วมกันนะครับ เพ่ือมาช่วยกันเพ่ือพัฒนา
บ้านเมื่องและการศึกษาของเราต่อไป    

มติที่ประชุม : รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืน ๆ 

 5.1 เรื่องโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผู้น าชุมชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืนและโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น  

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น    
ผอ.มานพ ช่องตะคุ รถที่ชุมชนจะเดินทางตรวจสอบเรียบร้อยมั่น 100 % แล้วหรือยัง เจ้าภาพคือใคร 

นายมานพ  ช่องตะคุ   ผู้อ านวยการส านักการศึกษา    
เราจัดไว้แล้วตอนนี้ก็ได้ประสานงานต่าง ๆ ก็ยังยืนยันตามแผนเดิมของของสองฝ่ายนะครับ ทีแรกผม

ก็จะให้สลับรถที่ไประยะใกล้ ระยะไกล ก็คือรถอีกคันหนึ่งที่จะไปกาฬสินธุ์ ไปจันทบุรี แต่เมื่อสักครู่ทางส านัก
สวัสดิการฯ ก็ยังยืนยันว่าจะเหมือนเดิม แต่รถเราก็พร้อมครับ 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น    
ส านักสวัสดิการฯยืนยันเหมือนเดิมแปลว่าอะไร ส านักสวัสดิการฯเข้าใจไหม ทาง ผอ.มานพ ช่องตะคุ 

เสนอให้เปลี่ยนรถใช่ไหม 

นายมานพ  ช่องตะคุ   ผู้อ านวยการส านักการศึกษา    
ควรเปลี่ยนรถที่มันเดินทางเป็นคณะระยะยาว จากรถท่ีจะไปกาฬสินธุ์ให้ไปจันทบุรีนะครับ 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น    
แล้วรถชุดไหนจะไปกาฬสินธุ์ ชุดที่ไปดูกลุ่มอาชีพใช่ไหม ก็คือจะเอารถคันที่ไปดูกลุ่มอาชีพไปกาฬสินธุ์ 

ซึ่งรถคันนี้ ผอ.มานพ ช่องตะคุ แนะน าให้เอาไปจันทบุรี แล้วส านักสวัสดิการฯยืนยันว่าจะใช้คันนี้ไปกาฬสินธุ์ 
รถที่เหมาะกับเดินทางไกล เอาไปวิ่งทางใกล้ 

นายมานพ  ช่องตะคุ   ผู้อ านวยการส านักการศึกษา    
ผมก็จัดตามที่เหมือนกับความน่าจะเป็น แต่ว่าเขามีการวางแผนไว้แล้ว แต่ว่าเขาก็ยืนยันว่าจะอย่างนั้นอยู่ 

เมื่อสักครู่ก่อนเข้าประชุม ก็หารือกันอีกรอบหนึ่งอยู่ว่าจะให้ทางผู้รับผิดชอบส านักสวัสดิการฯมาให้รายละเอียด
เพ่ิมเติมจะได้ตัดสินใจครับ  

นายธีระศักดิ์  ฑฆีายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น    
ส านักสวัสดิการฯ ไปหาข้อมูลมารายงานผมในตอนประชุมต่อไปนะครับ ว่าทางส านักการศึกษา

แนะน าใช้รถที่จะไปกาฬสินธุ์ ของกลุ่มที่ไปดูเรื่องอาชีพให้เอาคันนี้ไปจันทบุรี แต่ส านักสวัสดิการฯ ยืนยันว่าจะ
เอารถคันนี้ที่เหมาะเดินทางระยะยาว ระยะไกล กลับมาใช้ที่กาฬสินธุ์มันใช่ไหม แล้วคุยกันไหม คนในส านัก
สวัสดิการฯ อะไรมันเหมาะส าหรับระยะทางไกลใกล้ เรื่องนี้ตัดสินใจกันไม่ได้  ส านักสวัสดิการฯ เรื่องรถเป็น
อย่างไร ที่จะเดินทางพาชุมชนไปอบรม ตรวจสอบสภาพรถร่วมกับส านักการศึกษาเรียบร้อยหรือยัง 
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นายเฉลิมภพ  คงกุทอง    หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม  
เรียนท่านนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ท่านรองนายกฯ ที่ปรึกษา ท่านเลขาฯ คณะผู้บริหารส่วนการ

งานครับ ส าหรับส านักสวัสดิการสังคมได้ประสานกับทางส านักการนักศึกษาเรื่องรถ เมื่อเช้านี้ก็มีการประชุม
กับทางพนักงานขับรถที่จะร่วมเดินทางไปพร้อมกับพนักงานขับรถตู้ ก็พูดถึงเรื่องการน ารถเข้าไปบ ารุงรักษา 
ส าหรับรถบัสปรับอากาศก็จะเป็นรถบัสปรับอากาศ 4 คัน ขนาด 42 ที่นั่ง 3 คัน และ 30 ที่นั่ง 1 คัน เมื่อสักครู่นี้
ก็ได้ประสานไปยัง หัวหน้าฝ่ายชัยยศ เต็งคิว แล้วก็ยังยืนยันว่าจะใช้รถคันเดิมที่ไปกาฬสินธุ์ เพราะได้ออกค าสั่ง
ไปแล้ว และในสัญญายืมเงินก่อนระบุเลขรถที่เดินทางไปจังหวัดกาฬสินธุ์ครับ  

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น     
ฝากเป็นวิธีคิดให้ทางส านักสวัสดิการฯ ได้พิจารณาต่อไปในอนาคต กรณีเข้าใจว่าเขายืนยันแต่เรื่อง

เอกสารการเขียนหมายเลขทะเบียนต่าง ๆ มันเป็นเรื่องจัดการภายใน ผู้หลักผู้ใหญ่ในกองควรจะร่วมกัน
พิจารณาเอาความปลอดภัยชีวิตของประชาชนเป็นหลัก กรณีรถถ้าหากรับทราบว่ารถที่ไปกาฬสินธุ์มีสภาพที่ดี
ที่สุดเหมาะส าหรับเดินทางไกล มันก็เป็นเรื่องที่เหมาะสมที่ผู้หลักผู้ใหญ่ในกองควรจะมีการสั่งเปลี่ยนกันภายในก่อน 
แล้วเจ้าตัวบอกยืนยันจะใช้รถเพราะท าเรื่องเบิกแล้ว เรื่องราวเหล่านี้ถ้ามันจัดการเรียนรู้กันตั้งแต่ต้น มันก็แก้ไข
กันได้ ก็เป็นบทเรียนเพ่ือให้รับรู้ เพราะอย่าลืมว่าเราเอาชีวิตประชาชนไปด้วย เราต้องดูแลให้เขาปลอดภัย 
ดังนั้น สภาพรถก่อนการเดินทางฝากตรวจเช็คให้เกิดความมั่นใจอีกรอบหนึ่ง เพราะเส้นทางที่จะวิ่งมันจะมีวิ่ง
ขึ้นเขาด้วย จะไปทางเขาปักไหม กรณีการตรวจ ATK พนักงานขับรถทุก ๆ คน กับรถทุกคันให้มาตรวจพร้อมกัน 
วันที่ 29 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. เหมือนกันและให้เตรียมคนส ารองไว้ ถ้าตรวจเจอใครติดขึ้นมา 
มันจะไม่ต้องหาคนขับอะไรแบบไหนยังไง ทั้งหมดเหล่านี้ต้องมีแผนส ารองทั้งสิ้น เราไม่อยากให้เมื่อมันเว้นช่วง
ไป 2 ปี กลับมาแล้วมีปัญหามันก็แสดงความไม่พร้อม อะไรที่คาดการณ์ อะไรที่เป็นเรื่องเสี่ยงคิดมาให้หมด 
แล้วก็แก้ไขปัญหาพร้อมแผนส ารองให้มีให้พร้อมให้หมด เพราะก าลังพูดถึงการน าคน 200 ชีวิตเดินทาง
หลังจาก 2 ปี ที่ไม่ได้เดินทาง สิ่งที่เป็นกังวลก็คือมันไม่ได้คิด ไม่ได้คาดเอาไว้ก่อน มันอาจจะเป็นเหตุของความ
ประมาทได้ แล้วก็กรณีมันเป็นวันหยุดด้วย สมมุติเอาอย่างนี้หารือท่าน ผอ. มานพ ช่องตะคุ หารือทางส านัก
สวัสดิการฯ มันเป็นการเดินทางในระหว่างวันหยุด เกิดสมมุติมีรถบางคันเสียกลางทางการจะเรียกรถไปรับด่วน
รถไปแทนด่วนหรือรถอะไรที่จะต้องไปรับ เพ่ือไปเปลี่ยนด่วน สมมุติพวกอย่างนี้มีการเตรียมแผนการไว้อย่างไร 
ดังนั้น ก็ควรจะต้องมีการคาดการณ์เรื่องนี้ ถ้า 1 ใน 4 คัน ในระหว่างเดินทางไม่มีใครรู้ เกิดมีอะไรเสียขึ้นมาใน
ระหว่างทางแล้วเป็นวันหยุด ถ้าไม่มีการเตรียมพร้อมเพ่ือเตรียมรถท่ีเหมาะสมพร้อมจะเปลี่ยน 24 ชั่วโมงได้เลย 
พร้อมจะเปลี่ยนภายในเวลาที่ทันทีได้อย่างนี้ ถ้าเตรียมการเรื่องนี้เอาไว้ก่อน ก็ต้องไปคิดเรื่องนี้นะครับ    
รถหมดแล้วถ้าเกิดเหตุสมมุติ 6 คันที่ออกไปมีคันใดเสียขึ้นมา มันต้องมีรถไปรับ มีวิธีการอ่ืนใดในระบบ
งบประมาณ เช่น จ้าง เราใช้เงินส ารองจ่าย หรือเครดิตได้ บริษัทที่สามารถที่เราจะเชื่อถือได้ ติดต่อได้ ระเบียบ
ท าตามหลังได้ เอาคนไว้ก่อนเอาความปลอดภัยไว้ก่อนไปท าเรื่องเหล่านี้ให้เรียบร้อย ส านักสวัสดิการฯ ให้ไป
หารือ ผอ.ส านักคลัง ว่าถ้าเกิดเหตุแบบนี้จ าเป็นจะต้องหารถเข้าไปเสริมด่วน อันดับแรกที่ เป็นค าถามส านัก
สวัสดิการฯ 1. มีเจ้าติดต่อได้ไหม มีรถที่มีสภาพพร้อมไหม ประสานไว้ก่อนได้ไหม 2. เมื่อมีแบบนี้เสร็จ ถ้าหาก
ว่ามีเหตุการณ์ด่วนแบบนี้ รถจะสามารถออกได้ภายในกี่ชั่วโมง 3. ระบบเงินใช้เครดิตก่อนได้ใช่ไหม มาท าเรื่อง
ตามหลังเพราะเป็นเหตุฉุกเฉิน แต่ว่าจะต้องท ายังไงกับระบบเอกสาร ต้องออกเรื่องยังไง เพ่ือสามารถท าเรื่อง
เบิกให้เขาได้ภายหลัง ไปคิดเหตุการณ์พวกนี้ให้เรียบร้อย แล้วก็ไปหารือ ผอ.ส านักคลัง อีกครั้ง ผอ.ส านักคลัง 
ช่วยดีไซน์วิธีการให้เขาหน่อยว่า กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน แล้วก็สุดท้ายก็คือเพ่ือความรอบคอบต่อจากนี้ ไป ส านัก
การศึกษาให้เหลือรถไว้ 1 คัน ใครจะมาขอในเวลาเดียวกันออกหมดทุกคันไม่ให้แล้ว ให้เหลือส ารองไว้ 1 คัน กรณี
เกิดเหตุขึ้นมาเพ่ือที่จะมีรถไปฉุกเฉินได้นะครับ ก็ต้องท าเรื่องนี้เอาไว้ไม่อย่างนั้นถ้าเราไม่คิดเผื่อไว้ ไม่มีแผน
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ส ารองเอาไว้ เกิดเหตุตัดสินใจขึ้นมาในระหว่างทางอะไรก็ไม่ได้ไปหมด ติดต่อใครก็ไม่ได้ เพราะอย่าลืมว่า
วันหยุดยาวแล้ววันหยุดยาวที่ว่านี้คนก็คงจะออกไปเที่ยวบริษัทรถทัวร์ทั้งหลาย ก็คงจะรับงานกันเยอะ
พอสมควร แล้วติดต่อเขากระทันหันอย่างนี้เขาจะหาให้ได้ไหมถ้า ณ วันนี้ติดต่อไว้ได้ก่อน รู้เจ้า รู้แหล่ง รู้วิธีการ
งบประมาณ รู้แนวทางทั้งหมดเรียบร้อย เกิดเหตุอะไรมันก็มีสติ เพราะมีแผนทุกอย่างเอาไว้แล้ว ก็สามารถ
ปฏิบัติตามแผนได้ ต้องรบกวนทั้ง 3 กองส านัก ส านักการศึกษา ส านักสวัสดิการฯ ส านักคลัง ช่วยเป็นธุระท า
เรื่องเตรียมเอาไว้วันข้างหน้า เกิดเหตุที่คล้ายคลึงกันจะมีแนวทางการปฏิบัติเหมือนกัน เอกสารส าคัญที่ติดรถ
ตรวจสุขภาพพนักงานขับรถ ค าสั่งห้ามการดื่มแอลกอฮอล์ การตรวจ ATK คนขับรถอะไรพวกนี้ ให้มีระบบที่
มาตรฐานเอาไว้เลย โดยเฉพาะคนขับรถของเทศบาลในระหว่างวันท าการตามปกติจะต้องเอารถไปรับส่ ง
นักเรียน ต้องมีการตรวจ ATK ปกติอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง คนขับรถเรา ทุกคันไม่ใช่แค่รถทัวร์ พนักงาน
ขับรถทั้งหลาย ทั้งรถตู้ ต้องมีการตรวจ ATK อย่างน้อยอาทิตย์อาทิตย์ละ 1 ครั้ง เพราะเขาต้องน าหลายคณะ
ออกไปพ้ืนที่ต่าง ๆ แล้วเขาก็ต้องเจอคนบางคนก็เผลอใส่หน้ากากอนามัยบ้างไม่ใส่บ้างอย่างนี้ ไปสัมผัสใครมา
คนขับก็จะเป็นตัวแพร่ จับตรวจให้มีความถี่สูงกว่าปกติ เรื่องนี้ส านักปลัดฯ ซึ่งดูแลศูนย์ยานฯโดยตรงก็ให้
ประสานงานกับส านักสาธารณสุขฯ เพ่ือให้มีรอบการตรวจถี่ขึ้น ส่วนพนักงานก็ยังเหมือนเดิมในความถี่ของ
พนักงานกับครู ก็เดือนละครั้งอย่างน้อย ยกเว้นแต่ละโรงเรียน แต่ละส านักมีมาตรการของตนเอง บางกองที่มี
ช่วงหนึ่งที่มันถี่ ๆ หน่อย ติดบ่อย ๆ ท่านก็ต้องสั่งลูกน้องท่านให้ตรวจอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้ง ก็รายงานเป็น
การภายในก็ได้ เหตุผลก็คือเพ่ือความปลอดภัยของพวกเราไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นของพวกเราใน
กองส านัก ช่วงหนึ่งที่ส านักคลังติดเยอะ ๆ จะต้องมีเหตุการณ์แบบนี้ต้องสั่งการขอความร่วมมือทุก ๆ คนให้
ตรวจตนเองอาทิตย์ละครั้งเป็นอย่างน้อย ถ้าช่วงระบาดหนัก ๆ ก็อาจจะต้อง 2 ครั้งใน 1 อาทิตย์อย่างนี้เป็นต้น  
มันจะได้มีแนวทางการป้องกันซึ่งกันและกันได้ กลับมา CPR อันนี้เป็นโครงการที่เป็นนโยบายสืบเนื่องจากที่มี
คนมาใช้บริการที่ทะเบียนราษฎร์แล้วก็เสียชีวิตจากโรคหัวใจวายเมื่อวานไปงานที่ชุมชนวัดธาตุพ่ีสาวหรือ
น้องสาวของเจ้าตัวที่เสียชีวิตมาเดินมาบอกผมเองว่าคนที่เสียชีวิตเนี่ยเป็นพ่ีสาวเขาขอ  มีท่านมีเรื่องที่จะ
น าเสนออีหรือไม่ หากไม่มีขอบปิดประชุมครับ 

มติที่ประชุม  :  รับทราบ และมอบหมาย ดังนี้ 

  - มอบส านักสวัสดิการฯ ให้ไปหารือ ผอ.ส านักคลัง ว่าถ้าเกิดเหตุจ าเป็นจะต้องหารถเข้า
ไปเสริมด่วน กรณีพาประชาชนเดินทางออกต่างจังหวัด 1. มีบริษัทรถที่สามารถติดต่อได้ มีรถที่มีสภาพ
พร้อมหรือไม่ และประสานไว้ก่อนได้ 2. เม่ือมีแบบนี้เสร็จ ถ้าหากว่ามีเหตุการณ์ด่วน รถจะสามารถออกได้
ภายในกี่ชั่วโมง 3. ระบบเงินใช้เครดิตก่อนได้หรือไม่ สามารถท าเรื่องตามหลังเพราะเป็นเหตุฉุกเฉิน แต่จะต้อง
ท าอย่างไรกับระบบเอกสาร ต้องออกเรื่องอย่างไร เพื่อสามารถท าเรื่องเบิกให้บริษัทรถได้ภายหลัง  

  - มอบส านักการศึกษา ให้เหลือรถไว้ 1 คัน ใครจะมาขอในเวลาเดียวกันออกหมดทุกคัน
ไม่อนุญาตแล้ว ให้เหลือส ารองไว้ 1 คัน ไว้ใช้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

  - มอบส านักการศึกษา ส านักสวัสดิการฯ และส านักคลัง เตรียมแนวทางปฏิบัติของ
พนักงานขับรถทุกประเภทให้มีแนวทางเหมือนกัน เอกสารส าคัญที่ติดรถ ตรวจสุขภาพพนักงานขับรถ 
ค าสั่งห้ามการดื่มแอลกอฮอล์ การตรวจ ATK คนขับรถ ให้มีระบบที่มาตรฐาน โดยเฉพาะคนขับรถของ
เทศบาลในระหว่างวันท าการตามปกติจะต้องเอารถไปรับส่งนักเรียน ต้องมีการตรวจ ATK ปกติอย่างน้อย
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
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  (ลงชื่อ)                               ผู้ตรวจ/ทาน                       
             (นายภาษิต  ชนะบุญ)             
        รองปลัดเทศบาลนครขอนแก่น 

 (ลงชื่อ)                            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

         (นางสาวอมรา  โกศลสุรภูมิ)              
           หวัหน้าฝ่ายกิจการสภา 

                 (ลงชื่อ)                               ผู้ตรวจ/ทาน   
                           (นายอดิศักดิ์  สมจิตต์)                    
                        หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

  - มอบส านักปลัดฯ ประสานส านักสาธารณสุขฯ เรื่องการตรวจ ATK ของศูนย์ยานฯ ให้มี
ความถี่มากขึ้น อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ส่วนพนักงานและครู ยังคงเหมือนเดิม  

 
เลิกประชุมเวลา  17.00  น. 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

      (ลงชื่อ)                              ผู้จดบันทึกการประชุม 

              (นายวงศ์ธวัฒน์  ทองป้อง) 
              เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน        


